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ทรงหวง‘ภัยแลง’

‘ในหลวง’เสด็จฯ

โครงการบาดาล

กรุงเทพฯ • ไทยยังพบผูติดเช้ือใหมอีก 

26,840 ราย สวนยอดเสียชีวิตทํานิวไฮอีก

รอบ 97 ชีวิต มีผูสูงอายุถึง 82 ราย กรมวิท 

ยาศาสตรฯ เตรียมแจงยิบสายพันธุ XE โว

ไทยมีความพรอมรับมือความเปลี่ยนแปลง

ของไวรัส

เม� อวันที่ 3 เม.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบผูติดเชื้อ

รายใหม 26,840 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

26,777 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 26,491 ราย, มาจากการคน                                                       

หาเชิงรุกในชุมชน 286 ราย, มาจากเรือน

จํา 23 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประ 

เทศ 40 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 3,711,595 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 23,412 ราย  ทําใหมี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน  

3,427,054 ราย อยูระหวางรักษา 259,126 

ราย อาการหนัก 1,838 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 752 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 97 ราย 

เปนชาย 56 ราย หญิง 41 ราย อายุ 60 ป

ขึ้นไป 82 ราย มีโรคเรื้อรัง 13 ราย ไมมี

ประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย 

ไทยโพสต • “บ๊ิกปอม” ประกาศพา พปชร. 

เปนสถาบันการเมืองที่มั่นคงเขมแข็ง อวด

ผลงาน 3 ปครึ่งชั่วโมง ทั้งคนละครึ่ง เรา

ชนะ เราเที่ยวดวยกัน ปลุกสมาชิกชวยกัน

ประชาสัมพันธ ที่ประชุมตั้ง 2 บิ๊กทหาร

มืองานประวิตร “พล.อ.กฤษณ โยธิน-พล.อ. 

ธัญญา” นั่ง กก.บห. ขณะที่ “พีระพันธุ” 

ไขกอก พปชร.แลว “สันติ” พอบานปาย

แดงลุยสานฝนกวาด ส.ส. 150 ที่นั่ง เยย 

พท.แลนดสไลดแคความฝน “ส.ส.พท.” ซัด                 

“บ๊ิกตู” หนีตีกอลฟเมินแจงงบแกโควิด กมธ.

จอย� นญัตติซักฟอก 23 พ.ค. โวขอมูลแน�น 

“โฆษกรัฐบาล” ยอน พท.แอบหนุนผูสมัคร

ผูวาฯ บางคนอาจผิด กม.เลือกตั้ง

ท่ีโรงแรมเซนเตอรพอยต เทอรมินอล 21                                           

จ.นครราชสีมา เม� อเวลา 09.30 น. วันที่                            

3 เมษายน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 1/ 

2565 โดย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร.                                                         

กลาวกอนการประชุมถึงกระแสขาวนาย   

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ท่ีปรึกษานายกรัฐมน 

ตรี ในฐานะที่ปรึกษาหัวหนาพรรค พปชร. 

ย� นใบลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร.วา 

นายพีระพันธุยังไมไดมาแจงลาออกกับตน

แตอยางใด  

ดานนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค เปด

เผยวา ไดทําหนังสือเอกสารการลาออกใน                                                      

การเปนสมาชิก พปชร.และท่ีปรึกษาหัวหนา

พรรค พปชร.ไปแลว ซึ่งอยูในขั้นตอนให

เจาหนาที่ไปย� นใหกับทาง พปชร. รวมถึง

ไปย� นกับทาง กกต.ดวย โดยการตัดสินใจลา

ออกครั้งนี้ยังไมไดพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร 

แตเปนไปตามที่ตนเคยกลาวไวตั้งแตการ

เขามาสังกัด พปชร.วาจะเขามาเพ� อทําโครง 

สรางพรรคใหเกิดความเขมแข็ง และขณะ

น้ีไดจัดทําเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงหมดหนาท่ี

และไดตัดสินใจลาออก หลังจากนี้จะทํา                                                     

หนาท่ีเปนท่ีปรึกษานายกฯ เพียงอยางเดียว                                                              

ไปกอน ยังไมตัดสินใจไปสมัครหรือเขาสัง 

กัดพรรครวมไทยสรางชาติตามที่ส� อมวลชน

วิเคราะห 

สําหรับการประชุมใหญพรรคพลังประ 

ชารัฐ มี พล.อ.ประวิตรเปนประธาน โดยมี

กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรคแตละจัง 

หวัดท่ัวประเทศเขารวมประชุมมากกวา 500                                                         

คน ขณะที่รัฐมนตรีของพรรคเดินทางมา                                                   

ประชุมครบทุกคน ประกอบดวย นายสันติ 

พรอมพัฒน รมช.การคลัง, นายสมศักดิ์ 

เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, นายสุริยะ จึงรุง                                                    

เรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรง 

งาน, นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี, นายอิทธิพล คุณปล้ืม 

รมว.วัฒนธรรม, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

รมช.คมนาคม 

สินคาเกษตร

พาเหรดขึ้นไมหยุด

โพลชี้รบ.

แกหวยแพงไมได 

‘ดร.เอ-ชัชชาติ’ คูคี่

ไทยโพสต • “แซน” เขามอบตัวแลว  ปฏิเสธ

ทุกขอกลาวหา ยันไมเครียด ย้ํา “แตงโม” 

ไปปสสาวะทายเรือ “ทนายเดชา” โวแกง

สปดโบต 5 คนไมรอดแน� ซ้ํารายกุนซือที่

วางแผน เขียนสคริปต ไมรอดแน� “ษิทรา” 

ปดไมเกี่ยวพรอมแฉ

เม� อวันอาทิตยที่ 3 เม.ย. นายวิศาพัศ 

มโนมัยรัตน หรือแซน ซึ่งตกเปนผูตองหา 

ในขอหากระทําการโดยประมาทเปนเหตุทํา 

ใหผูอ� นถึงแกความตาย 

ไทยโพสต • กกต.ชวนผูสมัครผูวาฯ   

กทม.-ส.ก. ประกาศเจตจํานงเลือกตั้งสุจริต 

ชี้นายกฯ ลงพื้นที่ตามหนาที่ ไมเขาขายชวย

ผูสมัครหาเสียง “อัศวิน” ยินดีใครช� นชอบ

ก็ขอบคุณ หามไมไดผูใหญจะมาหนุน โพล

ธรรมศาสตรเผย “ชัชชาติ” ยังครองอันดับ 1                                                

“ดร.เอ” ไลตามติดๆ ปชป.มั่นใจตีตื้นทัน

กอนเลือกตั้งแน�

เม� อวันที่ 3 เมษายน นายขจิต ชัช

วานิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร แจงผลการรับสมัครเลือก                                                                     

ต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

กาญจนบุรี • “ในหลวง-พระราชินี” ทรงหวงใยราษฎรขาดแคลน

น้ํา เสด็จฯ ทรงเปดโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญแกปญหาภัย

แลงอันเน� องมาจากพระราชดําริตนแบบที่ จ.กาญจนบุรี ประชาชน

ไดรับประโยชน 6 หม� นคน พื้นที่ไดรับน้ําบาดาล 3 แสนไร 

เม� อวันอาทิตยที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2565 เวลา 17.36 

นาฬ�กา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโครงการจัดหาน้ํา

บาดาลขนาดใหญแกปญหาภัยแลงอันเน� องมาจากพระราชดําริ ณ 

โครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญแกปญหาภัยแลงอันเน� องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  

การน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี ประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่ง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวพระ

ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เขาเฝาฯ กราบ

บังคมทูลรายงานขอพระราชทานนอมเกลาฯ 
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ร่ิมต้นข้ึนแล้ว มหกรรมการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา 

นคร ผู้สมัครท่ีเสนอตัวอาสารับใช้ชาว กทม.เปิดตัวออกมา 

ถูกจำาแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกถูกมองเป็นผู้สมัคร

ผู้ท้าชิงในค่ายประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย นายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร เบอร์ 1 จากพรรคก้าวไกล นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เบอร์ 8 

จากกลุ่มอิสระ น.ต.ศิธา ทิวารี เบอร์ 11 จากพรรคไทยสร้างไทย

กลุ่มที่สองถูกมองเป็นตัวแทนกลุ่มผู้มีอำ�น�จปัจจุบัน น�ย

สกลธี ภัททิยกุล เบอร์ 3 กลุ่มอิสระ น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

เบอร์ 4 พรรคประช�ธิปัตย์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เบอร์ 6 กลุ่ม

อิสระ นอกจ�กน้ียังมี น.ส.รสน� โตสิตระกูล เบอร์ 7 น�งศศิก�นต์ 

วัฒนะจันทร์ เบอร์ 16 น�ยอุเทน ช�ติภิญโญ เบอร์ 17 ท่ีล้วนม�

จ�กกลุ่มอิสระ ท่ีพอจะมีชื่อเสียง รู้จักกันในสังคมธุรกิจ ก�รเมือง 

สังคม เสนอเป็นอีกท�งเลือกให้ช�ว กทม.ได้ร่วมตัดสินใจ

หลังวันรับสมัครเสร็จส้ิน ผู้สมัครแต่ละคนได้หม�ยเลขประ                                                                               

จำ�ตัว ลงพื้นที่ลุยห�เสียงกันอย่�งทันที เพร�ะนับเวล�จ�กวันนี้ มี

เวล�ไม่ถึง 50 วัน ผู้สมัครแต่ละคนจึงต้องใช้เวล�ทุกน�ที ในทุกๆ 

วัน ห�คะแนนเสียงให้ได้ม�กที่สุด ไปต�มตล�ด สวนส�ธ�รณะ 

แหล่งชุมชนเมือง ชุมชนแออัด ไปพบปะผู้นำ�ชุมชน ไปร่วมพิธี

กิจกรรมสำ�คัญๆ ต�มแต่ละโปรแกรมที่ท�งทีมง�น ทีมรณรงค์ห�

เสียงกำ�หนดออกม�ในแต่ละวัน

แม้ทุกวันน้ีเมืองหลวงประเทศไทยจะพัฒน� เติบโตไปม�ก 

ในท�งเศรษฐกิจ อย่�งที่ทร�บกันดี กรุงเทพมห�นครไม่ได้มี

เพียงแค่คน กทม.เพียงอย่�งเดียว มีประช�กรแฝงมุ่งหน้�เข้�ม�

แสวงห�โอก�สท�งด้�นอ�ชีพ ด้�นก�รศึกษ� และด้�นต่�งๆ อีก

จำ�นวนม�ก รวมกันแล้วร่วม 10 ล้�นคน ไม่ว่�จะเป็นผู้มีสิทธิ์ลง

คะแนน หรือไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน คงจะมองไม่ต่�งกันคือ ต้องก�ร

ผู้ว่�ฯ กทม. ผู้ที่มีคว�มเป็นผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ มีภ�พลักษณ์ใส

สะอ�ด เข้�ม�แก้ไขปัญห�ต่�งๆ ที่มีม�กหล�ยให้เป็นผลสำ�เร็จ 

ผลักดันให้ กทม.เป็นมห�นครทัดเทียมมห�นครชั้นนำ�ของโลก

ก�รห�เสียงครั้งนี้ ได้เห็นอีกมิติหนึ่งของก�รห�เสียง ที่ดู

เหมือนจะได้รับคำ�ชมอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับแผ่นป้�ยห�เสียง แม้ท�ง

คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังจะออกระเบียบ ออกข้อกำ�หนด ท้ังขน�ด 

จำ�นวนป้�ย รวมถึงงบประม�ณในก�รห�เสียงม� แต่พลันท่ีผู้สมัคร

แต่ละคนได้หม�ยเลขประจำ�ตัว เร่งติดป้�ยประช�สัมพันธ์ เชิญชวน

ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังให้ม�ลงคะแนนให้ บ�งคนอ�จมองเพียงว่� แค่ติด

ป้�ยให้ได้ ขน�ดกว้�งคูณย�วไม่เกินกว่�กฎหม�ยกำ�หนด เป็นอัน

ใช้ได้แล้ว โดยอ�จจะลืมมองไปว่� ป้�ยบ�งป้�ยไปติดบนสถ�นท่ีไม่

เหม�ะสม กีดขว�งก�รจร�จร บดบังทัศนวิสัยของผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 

ขว�งหรือทับป้�ยร�ชก�ร หน่วยง�นต่�งๆ ด้วยคว�มท่ีใน กทม. มี

พ้ืนท่ีจำ�กัด ทีมง�นผู้ติดป้�ยย่อมอย�กติดป้�ยให้ผู้สมัครคนน้ันๆ โดด

เด่นท่ีสุด โดยท่ีไม่ได้คำ�นึงถึงผลกระทบท่ีจะต�มม�

ช่วงแรกของก�รติดป้�ยประช�สัมพันธ์ห�เสียง ทำ�ให้เกิด

ผลกระทบต่อผู้ที่ต้องสัญจรไปม�บนท�งเท้�เป็นประจำ� หล�ย

พื้นที่หล�ยป้�ยมีปัญห� ดังจะเห็นได้จ�กเรื่องร�วดร�ม�ที่ถูกเผย

แพร่ท�งสังคมออนไลน์ วิพ�กษ์วิจ�รณ์ผู้สมัครคนนั้นๆ อย่�งส�ด

เสียเทเสีย บ�งป้�ยถูกทำ�ล�ย ถูกแต่งเติมด้วยคำ�ต่อว่�ต่อข�น

อย่�งรุนแรง และถึงแม้ผู้สมัครคนนั้นๆ เมื่อทร�บเรื่องก็เร่งให้

ทีมง�นนำ�ป้�ยที่บดบังทัศนวิสัยกีดขว�งก�รสัญจรไปม�ของผู้คน

ออกไปแล้ว แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันก�รณ์เสียแล้ว

บ�งป้�ยของผู้สมัครบ�งคนถูกชื่นชม ไม่จำ�เป็นต้องใหญ่

โต โดดเด่น แต่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับผู้สัญจรไปม� ที่มองว่�ไม่ได้

เพิกเฉยและให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่�นี้ที่ถูกมอง

ข้�มม�น�น และยังพย�ย�มใช้ป้�ยให้น้อย ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม แต่ไม่ว่�อย่�งไร ก�รห�เสียงยังคงต้องดำ�เนินก�รต่อ

ไป ในยกแรกบ�งคนได้รับเสียงชื่นชม บ�งคนถูกตำ�หนิจ�กเรื่อง

ป้�ยประช�สัมพันธ์ห�เสียง

แต่ยังเหลือเวล�อีกหล�ยสัปด�ห์ให้ได้แก้ไข เพร�ะเรื่อง

ที่สำ�คัญที่สุดคือนโยบ�ย ผู้สมัครคนใดจะมีนโยบ�ยม�ตอบโจทย์ 

แก้ไขให้ช�ว กทม.ได้อย่�งแท้จริง ไม่ใช่นโยบ�ยข�ยฝัน ผู้สมัคร

จ�กก�รสังกัดพรรคก�รเมือง ผู้สมัครอิสระ ยังต้องเผชิญเรื่อง

ร�วต่�งๆ อีกม�ก เมื่อก้�วเข้�ม�สู่ถนนก�รเมือง เรื่องร�วในอดีต 

เรื่องส่วนตัว เรื่องก�รบริห�ร ที่สะท้อนถึงคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ที่

อ�จจะมีเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ในวันข้�งหน้�

จากป้ายหาเสียงในช่วงโค้งแรกของการหาเสียง ได้เกิดปัญหา 

เรื่องราวดรามา ปัญหาป้ายหาเสียง ท่ีถูกเพิกเฉยมานานถูกนำามาเป็น

ประเด็น ขยายผลทางการเมือง สะท้อนถึงวิช่ัน วิสัยทัศน์ ต่อการใส่ใจ

ในปัญหาเล็กๆ ท่ีถูกเพิกเฉยมานาน แต่ไม่ว่าอย่างไร ส่ิงท่ีจะมีผลต่อ

ความคิด การตัดสินใจของคน กทม.ยังคงเป็นเรื่องของนโยบายท่ีจับ

ต้องได้ แก้ปัญหาได้จริง ไม่ขายฝัน ท่ีผู้สมัครแต่ละคน รอช่วงเวลา

ปล่อยทีเด็ด เก็บแต้มกันเป็นระยะๆ กับเวลาท่ีเร่ิมนับถอยหลังลงเรื่อยๆ 

เพียง 7 สัปดาห์ ถึงวันน้ันคงจะได้รู้ว่า ใครจะเข้าป้าย ใครจะจอดป้าย 

วันตัดสินช้ีชะตา 22 พ.ค. ชาว กทม.มีคำาตอบให้อย่างแน่นอน.  

เ

นายสันติ พร้อมพัฒน์  

รมช.คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.

“หัวหน้�พรรคให้ โจทย์ว่�ต้องให้ประช�ชนสนับสนุน

เร� 150 ที่นั่ง สิ่งแรกคือ ประช�ชนมั่นใจว่�เร�จะเป็นที่

พึ่งพ�ให้กับพวกเข�ได้ ตนมีคว�มตั้งใจพัฒน�พรรคให้ขับ

เคลื่อนไปได้ โดยไม่มีรอยต่อ ไม่มีสะดุด ไม่ว่�จะข�ดตนหรือ

กรรมก�รบริห�รพรรคท่�นใดก็จะไม่มีปัญห�ในก�รดูแล

ประช�ชน”.

นจันทร์ที่ 4 เมษายน คือวันสุดท้ายของการรับสมัครคนที่จะ                                                                                 

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่�ฯ กทม.และสม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�                                                         

นคร หรือ ส.ก. หลังเปิดรับสมัครม�ครบ 5 วัน แต่ร�ยชื่อระดับ

ตัวเต็งที่มีสิทธิ์ลุ้นคงไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ เพร�ะตอนนี้หลังผู้สมัคร

แต่ละคน ทั้งคนที่ลงผู้ว่�ฯ กทม.และ ส.ก. ได้เบอร์ก็ลงพื้นที่ห�เสียง

กันอย่�งเข้มข้น ทำ�ให้ดูแล้วพอไปถึงช่วงโค้งสุดท้�ยเดือน พ.ค. ก�รห�

เสียงคงเร้�ใจดุเดือดกว่�นี้แน่ 

สำ�หรับก�รเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้ ที่จะเลือกกัน 22 พ.ค. เมื่อไป

ดูข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องในก�รเลือกตั้งครั้งนี้ ที่คนกรุงเทพฯ รอคอย

ม�ย�วน�น หลังเลือกตั้งผู้ว่�ฯ เมืองหลวงครั้งสุดท้�ย เมื่อวันที่ 3 

มีน�คม 2556 หรือเมื่อเกือบ 9 ปีที่แล้ว ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

จ�กพรรคประช�ธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งได้กลับม�เป็นผู้ว่�ฯ กทม.รอบ 

2 ด้วยคะแนนหนึ่งล้�นสองแสนกว่�คะแนน โดยเอ�ชนะ พลตำ�รวจ

เอกพงศพัศ พงษ์เจริญ อดีตรอง ผบ.ตร. จ�กพรรคเพื่อไทย ไปแบบ 

หักหน้าสำานักโพล หล�ยสำ�นักให้หน้�แหกไปต�มกัน หลังก่อนหน้�นี้

โพลเกือบทุกสำ�นักบอกว่� พล.ต.อ.พงศพัศจะชนะเลือกตั้ง ขณะที่ก�ร

เลือกตั้ง ส.ก.แบบรอบใหญ่ทั้งหมดทุกเขตก็ยิ่งน�นกว่�นั้นอีก เพร�ะ

เลือกครั้งสุดท้�ยคือ 29 สิงห�คม 2553 หรือร่วม 12 ปี ไม่นับรวม

เลือกตั้งซ่อม ส.ก.  

โดยผลการเลือกต้ัง ส.ก.รอบดังกล่าว ท่ีมีการเลือก ส.ก. 50 

เขต รวม 61 เก้าอี้ เพราะบางเขตมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิน

หนึ่งแสนคน ทำาให้มี ส.ก.ได้ 2 คน ปรากฏว่า เมื่อปี 2553 พรรค

ประชาธิปัตย์ ได้ ส.ก.เข้าไปตอนนั้นถึง 46 คน ขณะที่พรรคเพื่อไทย

ได้ 14 คน และผู้สมัครอิสระ 1 คน 

ส่วนก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.และ ส.ก.รอบปัจจุบันที่จะหย่อน

บัตรกันวันอ�ทิตย์ที่ 22 พฤษภ�คมนี้ เป็นก�รเลือกตั้งภ�ยใต้กฎหม�ย

ที่มีก�รแก้ไขในยุค คสช.ที่ทำ�ผ่�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ ที่แก้ไขและ

ทำ�คลอดกฎหม�ยออกม� 2 ฉบับ ที่จะใช้ในก�รเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้คือ

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริห�รร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ฉบับแก้ไข 

พ.ศ.2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบบริห�รร�ชก�รกรุงเทพ 

มห�นคร พ.ศ.2528 2.พ.ร.บ.ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นและผู้ 

บริห�รท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ท่ีแก้ไขฉบับเดิม พ.ศ.2545 ทำ�ให้ก�รเลือกต้ัง 

กทม.รอบน้ีจะแตกต่�งจ�กท่ีผ่�นม�อย่�งน้อย 5 จุดสำ�คัญ ประกอบด้วย 

1.เป็นการเลือกตั้งที่ ไม่มีการเลือกสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหา

นคร หรือ ส.ข.ที่คน กทม.คุ้นเคย  

เพร�ะกฎหม�ยที่มีก�รแก้ไขได้ยุบทิ้งแท่งอำ�น�จ  ส.ข. พร้อม

กับคุมกำ�เนิดไว้แน่นหน� ด้วยเพร�ะที่ผ่�นม�มีก�รมองว่� ส.ข.ไม่มี

คว�มจำ�เป็น ภ�รกิจซ้ำ�ซ้อน สิ้นเปลืองงบประม�ณ อย่�งเลือกตั้ง 

ส.ข.ครั้งล่�สุดเมื่อปี   2553 พบว่�มีก�รเลือก ส.ข.เข้�ไปถึง 256 คน 

ซึ่งเป็นพรรคประช�ธิปัตย์ที่กว�ดเก้�อี้ ส.ข.ไปม�กสุด 210 คน ต�ม

เปิด กม.-เทียบข้อแตกต่าง 

เลือกตั้ง กทม.2565 กับอดีต

ด้วย เพื่อไทย 39 คน และผู้สมัครอิสระ 7 คน 

จึงไม่แปลกที่ก่อนหน้�นี้ ท�งพรรคประช�ธิปัตย์จะพย�ย�มขอ

ฟื้น ส.ข. ให้กลับม� ด้วยก�รเสนอร่�งแก้ไขกฎหม�ย เพื่อหวังให้มีก�รฟ้ืน 

ส.ข. โดยตอนแรกหวังให้ทันกับก�รเลือกต้ังใหญ่รอบน้ีด้วย แต่ปร�กฏว่�

แทบไม่มีกระแสตอบรับจ�กสังคม ทำ�ให้เรื่องเงียบห�ยไป จนไม่ทันกับ

ก�รเลือกตั้งรอบนี้ 

2.คุณสมบัติของผู้สมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. 

ซึ่งเดิมให้คนสมัครต้องมีสัญช�ติไทยโดยกำ�เนิด อ�ยุ 25 ปีขึ้น

ไปในวันเลือกตั้ง แต่กฎหม�ยปัจจุบันบัญญัติให้ต้องมีอ�ยุไม่ต่ำ�กว่� 35 

ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรีหรือ

เทียบเท่� จ�กเดิมไม่มีเรื่องต้องจบปริญญ�ตรี   

3.เรื่องการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครของ

คนที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 

พบว่�กฎหม�ยปี 2528 บัญญัติว่� ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น

ในกรุงเทพมห�นครเป็นเวล�ติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่� 180 

วัน เป็นต้น  

แต่กฎหม�ยปัจจุบันบัญญัติโดยให้สอดรับไปกับกฎหม�ยว่�ด้วย

ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น นั่นก็คือ คนที่จะ

ลงสมัครผู้ว่�ฯ กทม.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น 1 ปีขึ้นไป ไม่ใช่ไม่

น้อยกว่� 180 วัน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยหลักดังกล่�วใช้กับ

ก�รเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 

4.การกำาหนดพ้ืนท่ีแบ่งเขตเลือกต้ัง ส.ก.กับระบบ 1 เขต 1 เก้าอ้ี 

ใครดีใครอยู่  

โดยกฎหม�ยเดิม จำ�นวน ส.ก.แต่ละเขตคิดต�มจำ�นวนประช�กร 

มีเกณฑ์คือ แต่ละเขตให้มี ส.ก. 1 คน บนฐ�นประช�กร 100,000 

คน แต่ห�กเขตเลือกตั้งใดมีประช�กรเป็นเศษเกิน 50,000 คน ให้มี 

ส.ก.เพิ่มอีก 1 คน ทำ�ให้ตอนเลือกตั้ง ส.ก. ปี 2553 ที่มี 50 เขตเหมือน

ปัจจุบัน แต่มีก�รเลือก ส.ก. 61 คน เพร�ะหล�ยเขตมีประช�กรเกิน 

100,000 คน ส่งผลให้หล�ยเขตมี ส.ก. 2 คน เช่น จตุจักร บ�งกะปิ 

ดอนเมือง จอมทอง เป็นต้น 

แต่กฎหม�ยปัจจุบันบัญญัติว่� ให้มี ส.ก.เขตละ 1 คน แต่เขตใดมี

ประช�กรเกิน 150,000 คน ให้มี ส.ก.เพ่ิมข้ึนทุก 150,000 คนต่อ ส.ก. 1 

คน โดยเศษของ 150,000 คน ถ้�เกิน 75,000 คน ให้มี ส.ก.เพ่ิมข้ึนอีก 1 

คน หรือก็คือประช�กร 150,000 คนต่อ ส.ก. 1 คนน่ันเอง 

อย่�งไรก็ต�ม หลังกรมก�รปกครอง และสำ�นักง�น กกต.มี

ก�รสำ�รวจจำ�นวนประช�กรใน กทม.ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรอบนี้พบว่� 

ไม่มีเขตใดที่มีประช�กรเกิน 150,000 คนแต่อย่�งใด ทำ�ให้สุดท้�ยมี

ก�รแบ่งเขตเลือกตั้งออกม�เป็น 1 เขตจะเลือก ส.ก.ได้เขตละ 1 คน 

เท่�กับ ส.ก.ลดลงไปจ�กเดิม 11 คน ทำ�ให้ก�รแข่งขันดุเดือดขึ้นไปอีก

กับก�รเลือกตั้งแบบ 1 เขต 1 เก้�อี้ สู้กันยิบต� 

5.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

มีก�รเปลี่ยนแปลงใน 2 จุดสำ�คัญคือ 

1.กฎหม�ยเดิม อ�ยุของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง ต้องมีอ�ยุ 18 ปีบริบูรณ์ 

ในวันที่ 1 มกร�คมของปีที่มีก�รเลือกตั้ง แต่ปัจจุบันใช้หลักคือ “ต้อง

มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี โดยให้นับถึงวันเลือกตั้ง” ที่ก็คือ 22 พฤษภ�คม

นี้ และ 2.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นจ�กเดิมแค่ไม่

น้อยกว่� 90 วัน แต่ปัจจุบันคืออย่�งน้อย 1 ปี 

ทั้งหมดคือ 5 จุดสำาคัญ ที่ทำาให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ                                                                                        

ส.ก.ในวันที่ 22 พ.ค.ที่จะถึงนี้ มีรูปแบบและกติกาต่างๆ ที่เปลี่ยน 

แปลงไปจากการเลือกตั้ง กทม.ในอดีต. 

ทรงห่วง‘ภัยแล้ง’

ถว�ยเฮลิคอปเตอร์พระร�ชพ�หนะ 

แบบที่ 12 (S-70i) จำ�นวน 2 

เครื่อง และขอพระร�ชท�นเข้�

เฝ้�ฯ ทูลเกล้�ฯ ถว�ยสมุดประวัติ

อ�ก�ศย�น (Aircraft Log Book), 

พล.อ.อ.นภ�เดช ธูปะเตมีย์ ผู้

บัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ เข้�เฝ้�ฯ 

น้อมเกล้�ฯ ถว�ยเฮลิคอปเตอร์

พระร�ชพ�หนะจำ�ลอง แบบที่ 

12 (S-70i) (โมเดล) 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้� 

อยู่หัว ทรงพระสุหร่�ย ทรงเจิม                              

แล้วทรงคล้องพวงม�ลัยเฮลิคอป 

เตอร์พระร�ชพ�หนะท้ัง 2 เครื่อง                                          

ต�มลำ�ดับ จ�กน้ันประทับเฮลิคอป                

เตอร์พระร�ชพ�หนะเสด็จฯ 

ออกจ�กสน�มเฮลิคอปเตอร์ชั่ว 

คร�วพระล�นพระร�ชวังดุสิต 

ไปยังสน�มบินเฮลิคอปเตอร์ชั่ว                                          

คร�วล�นต�กพืชผลท�งก�รเกษตร                                     

ต.หนองฝ้�ย อ.เล�ขวัญ จ.ก�ญจน                      

บุรี โดยมี พล.ต.บรรยง ทองน่วม                     

ผู้บัญช�ก�รกองพลทห�รร�บท่ี 9                           

น�ยทห�รร�ชองครักษ์ กร�บบังคม                        

ทูลร�ยง�น, น�ยจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ                                         

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ญจนบุรี, น�ย                                                       

เอกพล ชุติม�ธิกุล ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�                                                                      

ศ�ลจังหวัดก�ญจนบุรี, พล.ท.สุข

สรรค์ หนองบัวล่�ง แม่ทัพภ�คท่ี 

1, พล.ต.ท.ธน�ยุตม์ วุฒิจรัสธำ�รงค์                                       

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค 7                                            

พร้อมด้วยข้�ร�ชก�รและประช� 

ชนเฝ้�ฯ รับเสด็จ 

ต่อม� พระบ�ทสมเด็จพระ   

เจ้�อยู่หัว   และสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ                                               

พระบรมร�ชินี  ประทับรถยนต์พระ                                                   

ท่ีน่ัง เสด็จฯ ไปยังโครงก�รจัดห�                                        

น้ำ�บ�ด�ลขน�ดใหญ่แก้ปัญห�ภัย                                            

แล้งอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

จ.ก�ญจนบุรี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์, 

น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รมว.กระ 

ทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อม, น�ยสมหวัง บุญ

ระยอง รองผู้ว่�ฯ ข้�ร�ชก�ร

และประช�ชน เฝ้�ฯ รับเสด็จ 

เม่ือเสด็จเข้�พลับพล�พิธี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรง

จุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รทอง

ทิศบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร 

ทรงกร�บประทับพระร�ชอ�สน์ 

ทรงศีล ประธ�นสงฆ์ถว�ยศีลจบ

แล้ว น�ยจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

ส่ิงแวดล้อม เข้�เฝ้�ฯ ทูลเกล้�ฯ                                           

ถว�ยสูจิบัตร และของท่ีระลึกแด่

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว,     

น�ยศักด์ิด� วิเชียรศิลป์ อธิบดี

กรมทรัพย�กรน้ำ�บ�ด�ล เข้�เฝ้�ฯ 

ทูลเกล้�ฯ ถว�ยสูจิบัตร และของ

ท่ีระลึกแด่สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 

พระบรมร�ชินี  

ต่อม� พล.อ.ประยุทธ์กร�บ 

บังคมทูลร�ยง�นคว�มเป็นม�

และวัตถุประสงค์ในก�รจัดสร้�ง

โครงก�รจัดห�น้ำ�บ�ด�ลขน�ด

ใหญ่แก้ปัญห�ภัยแล้งอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ พร้อมทั้ง

ขอพระร�ชท�นกร�บบังคมทูล

เชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิด

โครงก�รจัดห�น้ำ�บ�ด�ลขน�ด

ใหญ่แก้ปัญห�ภัยแล้งอันเนื่องม�

จ�กพระร�ชดำ�ริ 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้� 

อยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้�เปิดแพร

คลุมป้�ยโครงก�รฯ  ขณะนี้พระ

สงฆ์เจริญชัยมงคลค�ถ� ช�วพนัก                                 

ง�นล่ันฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร                                        

ดุริย�งค์ เมื่อเสด็จเข้�พลับพล�

พิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม 

ถว�ยพระสงฆ์ ประทับพระร�ช                       

อ�สน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระ

สงฆ์ถว�ยอนุโมทน� ถว�ยอดิเรก                                     

น�ยวร�วุธกร�บบังคมทูลเบิกผู้ให้                                            

ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�รฯ 

เข้�เฝ้�ฯ รับพระร�ชท�นของที่

ระลึกและโล่ประก�ศเกียรติคุณ 

ต่อม�เสด็จฯ ไปทรงกร�บที่หน้�

เครื่องนมัสก�ร ทรงล�พระสงฆ์ 

เสด็จออกจ�กพลับพล�พิธี ไปยัง

เต็นท์นิทรรศก�รเพื่อทอดพระเนตร

นิทรรศก�รโครงก�รจัดห�น้ำ�บ� 

ด�ลขน�ดใหญ่แก้ปัญห�ภัยแล้งอัน

เนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ก�รนี้ พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว  และสมเด็จพระ

น�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินี   ทรงปลูก                                             

ต้นรวงผ้ึง จำ�นวน 1 ต้น และทอด                                   

พระเนตรแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่                                          

ต�มพระร�ชอัธย�ศัย ทอดพระ 

เนตรบ้�นน้ำ�ดื่ม จ�กน้ันเสด็จฯ ไป

ทรงเย่ียมร�ษฎร ซ่ึงเป็นร�ษฎรใน

พ้ืนท่ี จ.ก�ญจนบุรีและจังหวัดใกล้

เคียง ต่�งพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรง

พระเจริญ” และโบกธงช�ติ ธง

พระปรม�ภิไธย ว.ป.ร. และธงพระ

น�ม�ภิไธย ส.ท. ด้วยคว�มจงรัก

ภักดี พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

และสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรม

ร�ชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และ

แย้มพระสรวล ร�ษฎรต่�งปล้ืมปีติ

ท่ีได้ชื่นชมพระบ�รมี สมควรแก่

เวล� เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระท่ีน่ัง 

เสด็จฯ ไปยังสน�มเฮลิคอปเตอร์

ช่ัวคร�วล�นต�กพืชผลท�งก�ร

เกษตร ไปยังสน�มเฮลิคอปเตอร์

ช่ัวคร�วพระล�นพระร�ชวังดุสิต

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้� 

อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 

รับโครงก�รจัดห�น้ำ�บ�ด�ลขน�ด                                                     

ใหญ่แก้ปัญห�ภัยแล้งของกระ 

ทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพย�กร

น้ำ�บ�ด�ล เป็นโครงก�รอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จำ�นวน 15 

โครงก�ร ครอบคลุม 11 จังหวัด 

สำ�หรับพื้นที่บ้�นป�กชัดหนองบัว 

หมู่ที่ 2 ต.หนองฝ้�ย อ.เล�ขวัญ 

จ.ก�ญจนบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบ

ในก�รพัฒน�พื้นที่แห้งแล้งโดย

ใช้น้ำ�บ�ด�ลเป็นหลัก 

ลักษณะโครงก�รประกอบ

ด้วยบ่อน้ำ�บ�ด�ล 8 บ่อ คว�มลึก                                    

เฉล่ีย 200 เมตร  ถังเหล็กเก็บน้ำ�                             

คว�มจุ 2,000 ลบ.ม. คว�มสูง 9                             

เมตร 2 ถัง และหอถังเหล็กเก็บ                                                            

น้ำ�ชนิดรักษ�แรงดันคว�มจุ 300 

ลบ.ม. คว�มสูง 30 เมตร 2 ถัง 

ก่อสร้�งระบบกระจ�ยน้ำ�รวม 23.3                                 

กิโลเมตร  ประช�ชนได้รับประโยชน์                                                    

ไม่น้อยกว่� 11,600 ครัวเรือน หรือ                                               

58,000 คน พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์                                           

กว่� 300,000 ไร่ ปริม�ณน้ำ�                                                            

รวม 2.3 ล้�น ลบ.ม.ต่อปี ทำ�ให้

ช�วหนองฝ้�ย อ.เล�ขวัญ มีคว�ม

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำ�กินน้ำ�ใช้และน้ำ�

เพื่อก�รเกษตรสมบูรณ์ นับเป็นพระ

มห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่สุดมิได้.

‘แซน’ยันแตงโม

ต�มหม�ยจับของศ�ลจังหวัด

นนทบุรี เลขที่ 162/2565 ในคดี

ก�รเสียชีวิตของแตงโม น.ส.ภัทร

ธิด� พัชรวีระพงษ์ ด�ร�นักแสดง

ส�วตกเรือสปีดโบต เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. เดินท�งเข้�

มอบตัวกับ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 

เพื่อรับทร�บข้อกล่�วห�ดังกล่�ว 

ทั้งนี้ ในก�รเข้�มอบตัว มี

ก�รใช้รถสองคันขับวนไปม�เพื่อ

หลอกกองทัพนักข่�ว โดยคันแรก

เป็นอัลพ�ร์ด ส่วนอีกคันเป็นรถ

นิสสันเทียน� สีดำ� และลงจ�ก

รถด้�นข้�งโรงพัก ซึ่งผิดจ�กทุก

ครั้งที่แซนมักเดินท�งโดยใช้รถ

โตโยต้� อัลพ�ร์ด สีข�ว โดยเดิน

ท�งม�พร้อมทน�ยคว�มส่วนตัว 

และไม่ให้สัมภ�ษณ์กับสื่อมวลชน 

ภ�ยหลังน�ยวิศ�พัศเข้�รับ

ทร�บข้อห� ซ่ึงพนักง�นสอบสวน

ใช้เวล�สอบป�กคำ�น�นกว่� 3 ช่ัว     

โมง และได้แจ้งข้อห� ซ่ึงแซนให้     

ก�รปฏิเสธ กระท่ังเวล� 17.30 น.                             

ทน�ยคว�มได้ย่ืนหลักทรัพย์เป็น

เงินสด 200,000 บ�ท ยื่นขอประ 

กันตัวในช้ันสอบสวน ซ่ึงก็ได้รับ

อนุญ�ตให้ประกันตัว 

แซนกล่�วว่� เบ้ืองต้นให้                                               

ก�รปฏิเสธ ยืนยันคำ�ให้ก�รเดิม

ที่ให้ไว้แต่แรก คือ แตงโมไป

ปัสส�วะท้�ยเรือ ไม่ได้เครียดอะไร 

ทน�ยคว�มระบุว่� พนัก 

ง�นสอบสวนอนุญ�ตให้ประกัน

ตัว และเรียกให้ม�ร�ยง�นตัวอีก

ครั้ง 11 เม.ย.

ด้�นน�ยเดช� กิตติวิทย�

นันท์ ทน�ยคว�มน�งภนิด� ศิระ

ยุทธโยธิน แม่แตงโมกล่�วถึงก�ร

ดำ�เนินคดีเเซน, ปอ เเละโรเบิร์ต 

ในข้อห�ประม�ทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน

ถึงเเก่คว�มต�ยว่� สุดท้�ยเเล้วจะ

ได้รับโทษทุกคน เพร�ะต่�งคนต่�ง

ประม�ท โทษสูงสุดจำ�คุก 10 ปี 

ห�กสู้คดีจะติดคุกเเน่นอน เเต่ห�ก

รับส�รภ�พเเล้วชดใช้ค่�เสียห�ย 

โทษก็อ�จเบ�ลง อ�จรอลงอ�ญ� 

ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของศ�ล แต่

ยืนยันว่�แก๊งสปีดโบตท้ัง 5 คน จะ

ถูกดำ�เนินคดีทุกคน และวันน้ีอ�จมี

ข่�วดีว่�คนบนเรืออีก 2 คนท่ีเหลือ

จะถูกดำ�เนินคดีเพ่ิมในข้อห�ให้ก�ร

เท็จและทำ�ล�ยพย�นหลักฐ�น 

เพร�ะอยู่ในเรือลำ�เดียวกัน ไม่จำ� 

เป็นต้องเป็นคนท่ีโยนแก้วโยนขวด 

แต่น่ังอยู่ด้วยในเรือ พร้อมช่วย

เหลือ แต่ไม่ห้�มปร�ม รู้เห็นเป็นใจ

ก็ถือว่�เป็นตัวก�รร่วม 

น�ยเดช�กล่�วอีกว่� ใน

สัปด�ห์หน้�พนักง�นสอบสวน

อ�จประส�นให้ชุดทน�ยคว�ม 3 

กลุ่มท่ีน�ยปอและโรเบิร์ตเข้�ไป

พูดคุยห�รือด้�นข้อกฎหม�ยม�ให้

ป�กคำ� ก่อนจะดำ�เนินคดีกับกุนซือ

ว�งแผน เขียนสคริปต์ จะทำ�ผิด

กฎหม�ย 3 อย่�ง คือว�งแผนให้

กลุ่มผู้ต้องห�ม�พบตำ�รวจช้� เพื่อ

ให้ปริม�ณแอลกอฮอล์และย�เสพ

ติดในร่�งก�ยหมดไป นำ�ท้ัง 5 คน

ม�น่ังพร้อมกันและซ้อมให้ก�ร 

เป็นก�รเตรียมเพ่ือให้พูดตรงกัน 

ซ่ึงในข้อเท็จจริงบ�งอย่�งตำ�รวจ

มีข้อมูลในท�งลับว่�เป็นก�รเต๊ียม

ให้บิดเบือนคว�มเป็นจริง ให้ก�ร

เท็จต่อพนักง�นสอบสวน ซ่ึงจะ

ถูกดำ�เนินคดีในคว�มผิดฐ�นเป็น

ผู้จ้�งว�นใช้ให้ผู้อื่นเเจ้งคว�มเท็จ

เก่ียวกับคดีอ�ญ� ผิดไปจ�กข้อเท็จ

จริงต่อเจ้�พนักง�น ต�มประมวล

กฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 172 มี

โทษจำ�คุก 2 ปี และจ้�งว�นใช้ให้

ทำ�ล�ยพย�นหลักฐ�น เพื่อช่วย                                                    

เหลือบุคคลอื่น ต�มประมวลกฎ 

หม�ยอ�ญ� ม�ตร� 184 มีโทษจำ�

คุก 5 ปี ส่วนกลุ่มสุดท้�ยท่ีจะโดน

แจ้งคว�มดำ�เนินคดีคือกลุ่มสร้�ง

ทำ�คลิปปลอมท่ีเป็นเท็จออกม�เผย

แพร่ทำ�ให้สังคมเกิดคว�มเข้�ใจ

ผิด เช่นกรณีน�ยอัจฉริยะมีก�รต้ัง

ข้อสังเกตว่�แตงโมตกจ�กหัวเรือ 

ยืนยันว่�ข้อมูลของน�ยอัจฉริยะไม่

เป็นคว�มจริง แตงโมไม่ได้ตกจ�ก

หัวเรือแน่นอน

“หลังพนักง�นสอบสวน

แจ้งข้อห�เ พ่ิมเ ติมกับปอและ      

โรเบิร์ต รวมถึงออกหม�ยจับแซน 

จ�กก�รพูดคุยกับคุณแม่ ก็มีคว�ม

พอใจในก�รทำ�ง�นของพนักง�น

สอบสวน รวมถึงก�รชันสูตรของ

สถ�บันนิติเวชวิทย� โรงพย�บ�ล

ตำ�รวจ แต่ยังไม่มีก�รทำ�พิธีฌ�ปนกิจ 

ศพของแตงโม ขอรอจนสรุปสำ�นวน 

ก�รสอบสวนเสร็จส้ินก่อน” น�ย

เดช�ระบุ

ด้�นน�ยษิทร� เบ้ียบังเกิด 

หรือทน�ยตั้ม เลข�ธิก�รมูลนิธิ

ทีมง�นทน�ยประช�ชนฯ กล่�ว

ถึ งกรณีกระแสข่ �วระบุ เป็น

กุนซือว�งแผนให้แก๊งสปีดโบตว่� 

ยืนยันตรงน้ีว่�ไม่ใช่แน่นอน ถ้�มี

หลักฐ�นก็จัดม� จะได้ถือโอก�ส

ช้ีแจงคว�มจริงโดยไม่ผิดมรรย�ท

ทน�ยคว�มว่�พวกคุณม�ปรึกษ�

อะไรบ้�ง และแนะนำ�อะไรไป 

รับรองว่�เป็นข่�วดังแน่นอน

ส่วนน�ยสมช�ย แสวงก�ร 

สม�ชิกวุฒิสภ� (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก

แสดงคว�มคิดเห็นเก่ียวกับคดีก�ร

เสียชีวิตของด�ร�ส�วแตงโมว่� คดี

แตงโมยังไม่จบ อ�จมีคนติดคุกเพ่ิม 

ผลพวงบิดเบือนเร่ืองจริงเป็นเท็จ 

เตรียมตัวเปล่ียนสถ�นะกันได้เลย 

โดยเท่�ท่ีเห็นเค้�ล�งแบ่งได้เป็น 

3-4 บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนี้                                                                     

1.บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีแจ้งคว�ม                                                                   

เท็จต่อพนักง�นสอบสวนหรือเจ้�

พนักง�นผู้มีอำ�น�จสืบสวนคดี

อ�ญ� 2.บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้อง 

สงสัยว่�มีก�รจงใจทำ�ล�ยหลักฐ�น

ท้ิงห�ยไป 3.บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

อื่นนอกเรือท่ีช่วยให้คำ�ปรึกษ�แนะ

นำ� และ 4.ห�กเป็นกรณีถ้�คดีพลิก 

มีหลักฐ�นว่�เป็นก�รร่วมกันช่วย

เหลือสนับสนุนก�รกระทำ�คว�มผิด  

น�ยนิติธร ล้ำ�เหลือ แกนนำ�                                                   

กลุ่มประช�ชนคนไทย (ปท.) หรือ

ทน�ยนกเข� ระบุว่� ในวันจันทร์ท่ี 4                                                        

เม.ย.น้ี เวล� 10.00 น. จะรวบรวม

ข้อสังเกตและหลักฐ�นท้ังหมดไป

ให้ถ้อยคำ�กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) และจะรอดูว่�ขบวนก�ร

หลังจ�กนี้จะเป็นอย่�งไร. 

วั 
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3ในประเทศ

วงน้ี ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ชีพจรลงเท้า หาเวลาแวะลงพ้ืน

ท่ีพบปะประชาชน และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนท่ี

ต่างๆ อยู่เนืองๆ หลังสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีไทยได้รับ

ผลกระทบจากพิษของไวรัสโควิด-19 ท่ียาวนาน และ

ซ้ำาเติมด้วยสถานการณ์โลกท่ีมีการสู้รบเกิดข้ึน ส่งผลให้สินค้าหลาย

อย่างปรับราคาสูงข้ึน ทำาเอานายกฯ ลุงตู่อดเป็นห่วงประชาชนไม่ได้ 

เลยขอแวะไปเย่ียมเยียนเสียหน่อย

ซึ่งครั้งแรกได้ไปเดินตลาดสะพานขาว ก่อนที่ครั้งถัดไปจะ

เดินเยี่ยมชมย่านคลองโอ่งอ่าง พร้อมมีแผนจะไปพบประชาชน

ในที่อื่นๆ อีก แต่จะไปแบบเล็กๆ มีแค่คณะนายกฯ ไม่ออกเป็น

หมายทางการ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะด้านการ

จราจร และเพื่อได้เห็นความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จริงๆ 

ได้ถามสารทุกข์สุกดิบคนค้าขาย ชาวบ้านที่มาเดินจับ

จ่ายใช้สอยในตลาด ได้รับฟังปัญหา

โดยตรงจากสถานการณ์เศรษฐกิจใน

ขณะนี้ 

และหลังจากลงพื้นที่ไปแล้ว    2                                                 

จุด นายกฯ ลุงตู่บอก “ได้ฟังเสียง

สะท้อนของประชาชนแล้ว มีความ

เข้าใจรัฐบาล เข้าใจถึงภาระความจำา                                          

เป็น เข้าใจสถานการณ์ โรคโควิด-19  

และเข้าใจสถานการณ์โลก”

และนอกจากดูความเดือดร้อน

ของชาวบ้านแล้ว อีกหน่ึงสีสันท่ีเห็น

ประจำาเมื่อนายกฯ ลุงตู่ลงพ้ืนท่ีพบชาวบ้าน ท่ีนอกจากจะมีคนมา

ขอจับมือ ขอถ่ายภาพกับนายกฯ และส่งเสียงเชียร์ให้กำาลังใจด้วย

แล้ว ท่ีพลาดไม่ได้คือเลขเด็ดจากรถของนายกฯ ท่ีชาวบ้านทุกพ้ืนท่ี

ทุกจังหวัดต่างจับจ้องทันทีท่ีรู้ว่านายกฯ จะลงไป เรียกว่าเป็นท่ีรู้กัน

สำาหรับบรรดาคอหวย เมื่อ นายกฯ ไปท่ีไหนต้องส่องเลขทะเบียนรถ

เอาไปเป็นเลขเด็ดกันทุกคร้ัง

รวมถึงล่าสุดที่คลองโอ่งอ่าง ที่นายกฯ ลุงตู่ไปลงพื้นที่ก่อน

วันหวยออกเพียง 1 วันพอดี งานนี้คอหวยไม่พลาดจับจ้องส่อง

หาเลขรถ แต่ทว่ามองแล้วมองอีกก็ไม่เห็นรถนายกฯ ว่าจอดตรง

ไหน เลยถือโอกาสตอนได้พูดคุยกับนายกฯ ลุงตู่ ถามเลขทะเบียน

รถกับเจ้าตัวเสียเลย พร้อมบอกด้วยว่าจะเอามาเสี่ยงโชค

ด้านลุงตู่บอกแต่เพียงว่า “ก็รถประจำาตำาแหน่ง เบอร์เดิม

ทุกวันนั่นแหละ” 

งานนี้บรรดาคอหวยคงต้องไปหาข้อมูลเองแล้วล่ะ ว่าเลข

ทะเบียนรถประจำาตำาแหน่งของนายกฯ ลุงตู่คือเลขอะไร ส่วนจะ

ถูกกันหรือไม่ คงเห็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

กันแล้วนะ อิอิ. 

บรรจง

ขอเลขรถไปเสี่ยงโชค

ช่

โพลชี้รบ.แก้หวยแพงไม่ได้ 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน สวน

ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ได้เผยผลสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทั่วประเทศ เรื่องคนไทย

กับ “หวย” พบว่าประชาชนส่วน

ใหญ่ชอบเสี่ยงโชค ซื้อหวย นิยม

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด 

รองลงมาคือหวยใต้ดิน โดยสาเหตุ

ที่ซื้อคือ หวังถูกรางวัล หวังรวย 

ปัญหาที่พบจากการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลคือ ผู้ขายขายเกินราคา 

สิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำาเนินการคือ 

แก้ปัญหายี่ปั๊ว ซาปั๊ว รองลงมาคือ 

เพิม่บทลงโทษใหห้นกักรณขีายเกนิ

ราคา ทัง้นี ้ประชาชนสว่นใหญเ่หน็

ด้วยหากมีการขายสลาก 80 บาท

ผ่านแอปเป๋าตัง ในภาพรวมคิดว่า

รัฐบาลไม่น่าจะแก้ปัญหาหวยแพง

ได้สำาเร็จ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง 

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต เปิดเผยว่า สวนดุสิต

โพลได้สำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ัวประเทศ จำานวน  

1,081 คน (สำารวจทางออนไลน์) 

ระหว่างวันท่ี 29-31 มี.ค.65 พบ

ว่าประชาชนชอบเส่ียงโชค ซ้ือหวย 

ร้อยละ 61.78 นิยมซ้ือหวยบนดิน 

(สลากกินแบ่งรัฐบาล) มากท่ีสุด 

ร้อยละ 54.05 รองลงมาคือหวย

ใต้ดิน ร้อยละ 31.44 โดยซ้ือทุก

งวด ร้อยละ 28.49 นานๆ คร้ังซ้ือ 

ไทยโพสต์ • สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ชอบเสี่ยงโชค และพบขายเกิน

ราคามากที่สุด เชื่อรัฐบาลแก้ปัญหาหวยแพงไม่สำาเร็จ แม้จะอยากได้

ราคา 80 บาทผ่านแอปเป๋าตัง
รัฐสนับสนุน

คลองโอ่งอ่าง

สร้างมูลค่าศก.

ร้อยละ 26.46 สาเหตุท่ีซ้ือคือ หวัง

ถูกรางวัล หวังรวย ร้อยละ 54.60  

ปัญหาท่ีพบจากการซ้ือสลากกินแบ่ง

รัฐบาลคือ ผู้ขายขายเกินราคา ร้อย

ละ 87.38 ส่ิงท่ีอยากให้รัฐบาลดำา

เนินการคือ แก้ปัญหาย่ีป๊ัว ซาป๊ัว 

ร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ เพ่ิม

บทลงโทษให้หนักกรณีขายเกินราคา 

ร้อยละ 60.09 ประชาชนร้อยละ 

64.07 เห็นด้วยหากมีการขายสลาก 

80 บาทผ่านแอปเป๋าตัง ในภาพรวม

คิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ปัญหาหวย

แพงได้สำาเร็จ ร้อยละ 66.08 ปัญหา 

“หวยแพง” มีมาช้านานและยังไม่มี

รัฐบาลใดแก้ได้ ประชาชนจึงมองว่า

รัฐบาลปัจจุบันก็ไม่น่าจะแก้ปัญหา

หวยแพงได้สำาเร็จเช่นกัน จะเห็น

ได้จากผลโพลท่ีประชาชนสะท้อน

ว่า “มีการขายสลากเกินราคา” จาก

ความหวังท่ีอยากจะรวยข้ามคืนใน

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา (ซ่ึงไม่ใช่เรื่อง

ผิด) กลับต้องเจอปัญหาหวยแพงซ้ำา

เติม จึงอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหา

อย่างจริงจัง มิใช่เพียงการไล่จับกุม

ปิดเว็บไซต์ขายหวยออนไลน์เพียง

อย่างเดียว

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดี

ฝ่ ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า 

จากผลการสำารวจของสวนดสุติโพล

จะพบวา่ คนไทยมคีวามตอ้งการใน

การเสี่ยงโชคค่อนข้างสูงถึงแม้ว่า

เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีก็ตาม แต่ยัง

อยากมีรายได้ที่ ได้มาโดยง่าย จำา

นวนมากและรวดเร็ว ทำาให้หวย

หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็นที่

นิยมของนักเสี่ยงโชค ซึ่งเราจะพบ

ปัญหาของการขายหวยหรือสลาก

กินแบ่งรัฐบาลที่เกินราคาอยู่บ่อย

ครั้งและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา

นี้ ได้อย่างถาวร เนื่องจากระบบใน

การจดัการการขายตอ่เปน็ทอดหรอื

ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว มีการทำากำาไรจากส่วน

ตา่งของตน้ทนุ ถงึแมว้า่รฐับาลจะมี

บทลงโทษในการขายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเกินราคาแล้วก็ตาม แต่การ

เสีย่งทีจ่ะขายกย็งัคงสรา้งรายได้ให้

คนขายลอตเตอรี่ได้ดีกว่าการไม่ได้

ขาย การทีร่ฐับาลจะเปลีย่นรปูแบบ

การขายเปน็ระบบออนไลนอ์าจชว่ย

ลดปัญหาของการขายเกินราคาได้ 

แต่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพคน

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทำาเป็น

อาชีพหลักในการดำารงชีวิต จึงคิด

ว่าการแก้ปัญหานี้อาจไม่ประสบ

ความสำาเร็จในระยะยาว.

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญคง                                              

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำา

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำาคัญ

กับการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเพื่อ

ชุมชนเมืองมาโดยตลอด ได้อนุมัติ

งบประมาณเพื่อการพัฒนาปรับภูมิ

ทัศน์ พลิกฟ้ืนชีวิตของประชาชนริม

คลองจนประสบความสำาเร็จตาม

ลำาดับ อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์คลองโอ่งอ่าง เป็นส่วนหน่ึงของ

แผนขยายการดำาเนินการปรับภูมิ

ทัศน์คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์

และคลองอื่นๆ ท่ัวกรุงเทพฯ ท่ีรัฐบาล

สนับสนุนงบประมาณให้กรุงเทพฯ 

ปรับปรุงให้สวยงาม ยกระดับคุณภาพ

ชีวิต พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ต่อ 

ยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างราย

ได้ให้คนในพ้ืนท่ี   

รวมท้ังโครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์คลองลาดพร้าว การบำาบัดน้ำา

เสียในคลองเปรมประชากรต้ังแต่

กรุงเทพฯ ถึงพระนครศรีอยุธยา 

รวมถึงการพัฒนาคูคลองช้ันในของ

กรุงเทพฯ โดยนายกฯ ยังริเร่ิมให้

พัฒนาระบบการเดินเรือในคลอง

ผดุงกรุงเกษมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ

ขนส่งสาธารณะหลัก เช่น รถโดยสาร

ประจำาทาง, รถไฟฟ้า และเรือด่วน

เจ้าพระยา ทำาให้กรุงเทพฯ เป็น

เมืองแรกในภูมิภาคอาเซียนท่ีเพ่ิม

ทางเลือกการเดินทางด้วยบริการเรือ

ขนส่งสาธารณะ ตามนโยบาย “ล้อ 

ราง เรือ” ช่วยลดมลพิษทางเสียง

และปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จนได้

รับรางวัล 2020 Asian Townscape 

Awards จากโครงการต้ังถ่ินฐาน

มนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Human Settlements 

Programme: UN-HABITAT).

จ่อแฉผู้ ใส่ร้ายปมคลิปเสียง
ไทยโพสต ์• จากกรณนีายษทิรา 

เบี้ยบังเกิด เผยคลิปเสียงคล้าย

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

และประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา กำาลัง

หารือกับนักการเมืองหญิงพรรค

เดยีวกนั เนือ้หาคอืการใช้ โควตา

ลอตเตอรี่ของสลากกินแบ่งใน

การช่วยหาเสียง  

นายเสกสกลเปิดเผยว่า                                         

ตนได้ไปแจ้งความลงบันทึกประ 

จำาวันที่ สน.ดุสิต เพื่อเอาผิด

ผู้ที่อัดคลิปและนำาไปเผยแพร่

ผ่านโซเชียลมีเดียแล้ว ซึ่งทำาให้

ได้รับความเสียหาย และใน

วันพรุ่งนี้ 10.30 น.จะเดินทาง

ไป สน.ดุสิตเพื่อแจ้งความเพิ่ม

เติมอีก พร้อมกับแถลงข่าวร่วม

กับนางจุรีพร สินธุไพร ประจำา

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

“จะเปิดโปงขบวนการใส่

ร้าย บิดเบือน เพื่อทำาลายความ

น่าเชื่อถือในการทำาหน้าที่ หลัง

เดนิหนา้กวาดลา้งขบวนการขาย

สลากเกินราคา” ประธานคณะ

อนกุรรมการขบัเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน

ราคากล่าว 

ขณะที่นางจุรีพรยืนยัน

ว่า การพูดคุยในคลิปเป็นการ

หยอกล้อกันในเรื่องของการยืม

เงิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติระหว่าง

ตนและนายเสกสกลที่จะแซว

กัน ซึ่งระหว่างพูดคุยมีการเปิด

โฟนจึงทำาให้มีคนแอบอัดคลิป

ไปเผยแพร่ ซึ่งทราบแล้วว่าเป็น

ใคร ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่

เกี่ยวกับเรื่องโควตาสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เพียงแค่หยอกล้อ

เพราะเห็นว่านายเสกสกลเดิน

หน้าแก้ปัญหาเรื่องหวยแพง

พร้ อมขอโทษที่ ทำ า ให้

นายเสกสกลเดือดร้อน ยืนยัน

ไม่มีเจตนาทำาร้าย ไม่ได้ตั้งใจ 

อาจเป็นคนที่ ไม่หวังดีและพอ

รู้ตัวแล้ว แอบอัดคลิปไปหวัง

ทำาลายนายเสกสกล อาจจะ

ต้องการดิสเครดิตทำาลายชื่อ

เสียง เพราะกำาลังมีผลงานจาก

การนำาเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้า

จับกุมขบวนการค้าสลากแพง

เกินกฎหมาย

ส่วนนายเสกสกลยืนยัน

ว่า คบกับนางจุรีพรมาร่วม 20   

ปี หยอกล้อกันเล่นเหมือนพี่น้อง

เสมอ จึงเชื่อว่ามีคนมาแอบอัด

คลิป ซึ่งข้อมูลจะแถลงข่าวให้

สื่อมวลชนทราบ และตนยืนยัน

ว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

ใดๆ ทัง้สิน้ เพราะตนไมม่อีำานาจ

ในการจัดโควตาสลากให้ใครทั้ง

สิน้ มีแตเ่ป้าหมายรบับญัชาตาม

คำาสั่งนายกฯ ให้แก้ ไขปัญหา

สลากแพงเกินราคา ที่ทำาให้

ประชาชนเดือดร้อน ให้อยู่ใน

ราคาไม่เกิน 80 บาท ตามที่กฎ                                            

หมายกำาหนดให้ ได้  ซึ่ งราย

ละเอียดข้อเท็จจริงจะนัดสื่อ 

มวลชนแถลงข่าวที่ สน.ดุสิตใน

เวลา 10.30 น.

ปลื้มเปิด‘ด่านสะเดา’

นายกฯกำาชับดูแลนทท.

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

กล่าวขอบคุณผลตอบรับจากการ

ดำาเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยว

บริเวณด่านพรมแดนสะเดา อำาเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา ที่ได้เปิดเป็น

วันแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่าน

มา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และได้รับการตอบรับที่ดีจากนัก

ท่องเที่ยวมาเลเซีย โดยบรรยากาศ

บริเวณด่านพรมแดนสะเดาเป็น

ไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ด่านปิด

ไม่ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

ไทยมานานกว่า 2 ปี เนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

โควิด-19

นายธนกรกล่าวว่า รัฐบาล

ให้ความสำาคัญกับการฟ้ืนฟูการท่อง

เท่ียวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทา

ผลกระทบท่ีประชาชนในส่วนของ                                                           

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้รับ                                                    

และบริเวณอำาเภอสะเดานับว่า

เ ป็นเ มืองท่องเ ท่ียวชายแดนท่ี

ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว

มาเลเซีย โดยรัฐบาลได้เตรียม

ความพร้อมและมาตรการรองรับ

นักท่องเท่ียว เตรียมโรงแรมท่ีผ่าน

มาตรฐาน SHA Extra Plus ซ่ึง

รองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทาง

มาในระบบ Test&Go ให้เพียงพอ 

ท้ังน้ี การเปิดด่านพรมแดนสะเดา

ต้ังแต่เวลา 05.00 น. ของวันท่ี 1 

เมษายน 2565 พบว่ามีนักท่อง

เท่ียวจากมาเลเซียซ่ึงลงทะเบียน

ผ่าน Thailand Pass เดินทางเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้

กำาชับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สร้าง

ความเข้าใจ อำานวยความสะดวก 

และแก้ไขปัญหาท่ีติดขัดของนักท่อง

เท่ียว ท้ังเรื่องการเตรียมเอกสารการ

เดินทาง และการลงทะเบียนผ่าน

ระบบ Thailand  Pass หลังพบมีนัก

ท่องเท่ียวท่ีอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน.

มีคำ�กล่�วว่� “ง�นจิตอ�ส�” คือ ง�นแห่งก�รให้คว�มดีง�ม                                                                                  

ท้ังปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซ�บซ้ึงใจ 

ปีติสุข ท่ีพร้อมจะเสียสละเวล� แรงก�ย และสติปัญญ� เพื่อ

ส�ธ�รณประโยชน์ ในก�รทำ�กิจกรรม หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่                

ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีคว�มสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

แตกต่างจากงานในหน้าท่ี ซ่ึงต้องทำาด้วย “ความรับผิดชอบ” 

หรือจำาเป็นต้องปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้ประสบ

ความสำาเร็จตามเป้าหมาย

แต่จะดีมากย่ิงข้ึนไหม? หากเราสามารถผนึกงานจิตอาสากับ

งานในหน้าท่ีให้เป็นเน้ือเดียวกันอย่างกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

ซ่ึงบทสรุปสุดท้ายก็เป็นเส้นทางเดียวกันน่ันคือ ความสำาเร็จท่ีได้มาจาก

กำาลังใจของทุกฝ่าย

คำาถามน้ีมีคำาตอบ และตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว                  

เมื่อได้มีโอกาสไปเยือน “กลุ่มวิส�หกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำ�บล

ล�ดตะเคียน” ของอำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ซ่ึงเป็นหน่ึง

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการทำาเกษตรอินทรีย์ และ

มีความต้ังใจในการพัฒนากลุ่มให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยใน

ชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนดีมีรอยย้ิม ปร�จีนบุรี”

โอกาสท่ีได้เปิดหูเปิดตา และพบคำาตอบว่า ภารกิจในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบสามารถร่วมด้วยช่วยกันผสานพลังของจิตอาสาให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิสร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนได้อย่างน่าประทับใจน้ัน.. 

เป็นวันท่ี โครงก�ร ไทยเบฟ...ร่วมสร้�งชุมชนดีมีรอยย้ิม ภ�ยใต้ 

โครงก�รพัฒน�ชุมชน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด เครือข่ายพันธมิตร 

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 200 คน ลงพ้ืนท่ี

ทำากิจกรรมพัฒนาชุมชน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น่ันเอง 

“โครงการพัฒนาชุมชน” จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อยอด                                                                  

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นว่า 

“การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” 

คือรากฐานท่ีจะนำาไปสู่ความย่ังยืน ตามปณิธานของ 

คุณฐ�ปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่                                                                           

โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการสร้างชุมชนต้นแบบในด้าน                                                                       

สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม สร้างเครือข่าย

พันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม                                                                     

ทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ                                                                  

สถาบันวิชาการท่ีสำาคัญต้องการยกระดับชุมชนให้เป็น

วิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างเศรษฐกิจ...ปฏิเสธไม่ได้ว่า                 

คือพันธสัญญาในหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ดังกล่าว

ก�รนำ�พนักง�นเข้�ไปเป็นจิตอ�ส� จึงเป็นก�รทำ�ง�นในหน้�ท่ี

กับง�นเพื่อสังคมได้อย่�งกลมกล่อม และมีพลัง นอกจ�กน้ันยังช่วย

สร้�งแรงบันด�ลใจ  

ท้ังน้ีความในใจจาก น�งด�ร� เข้มกำ�ลัง ประธ�นกลุ่ม

วิส�หกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นส่ิงยืนยันได้ โดยเธอเล่า

ว่า “ต้ังแต่พนักงานจิตอาสาของไทยเบฟเข้ามาช่วยพัฒนาพ้ืนท่ี

ของเรา ทำาให้สมาชิกมีกำาลังใจกลับมารวมตัวอีกคร้ัง และยังมี                                                                                 

เจ้าหน้าท่ีจากไทยเบฟมาคอยให้คำาปรึกษากับเราตลอดเวลา ต้ังแต่

กระบวนการคิด การจัดต้ังและบริหารกลุ่มสมาชิก การตลาด                                                                                                                                     

และการวางแผนการปลูกด้วยวิธีคิด “เอาตลาดนำาการผลิต” เราจะ

ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ทำาให้สมาชิกทุกคนมีรายได้ กลับ

มามีกำาลังใจและย้ิมได้อย่างมีความสุขอีกคร้ัง”

ในขณะที่ น�ยนิกร ไชยวรรณ� เปิดเผยว่า “ผมเป็นคนลำาปาง 

แต่ได้ย้ายมาสร้างครอบครัวที่นี่ ผมรักชุมชนแห่งนี้ จึงมีความตั้งใจ

ที่จะพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่ง

ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก ในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยการทำาเกษตร

แบบวนเกษตร เมื่อก่อนรอบข้างชุมชนมีแต่การใช้สารเคมีในการ

ปลูกพืชไร่พืชสวน ทำาให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีแต่สารเคมี                                                                            

จึงมีความคิดที่อยากจะขยายพื้นที่สีเขียวจึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนของเรา และก็ได้จิตอาสาของ

ไทยเบฟมาช่วยขับเคลื่อนการดำาเนินการของกลุ่มด้วย ดีใจที่ ไทย

เบฟเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนในทุก ๆ อย่าง ทำาให้ผม

เริ่มมองเห็นว่า เราจะเดินหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดตะเคียน

ไปได้เร็วขึ้น”

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำาบลลาดตะเคียน มีสมาชิก

จำานวน 40 คน ได้ดำาเนินกิจกรรมกลุ่มด้วยหลักสัมมาชีพ และเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาชุมชนและขยายผล

สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกผักอินทรีย์ จำานวน 15 ไร่ ดำาเนิน

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

กิจกรรมจิตอาสานับเป็นจุดเร่ิมต้นและจุดประกาย เติมพลัง

ให้ชุมชนมีกำาลังใจในการร่วมกันพลิกฟ้ืนพ้ืนท่ีแห้งแล้งให้กลับมา                        

ชุ่มฉ่ำาอีกคร้ัง ซ่ึงกระบวนการทำางาน ต้ังต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา

ร่วมกับคนในชุมชน จัดระบบการบริหารจัดการกลุ่มการทำาแผนธุรกิจ 

วางแผนการดำาเนินงานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

อีกท้ังเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน

จังหวัดปราจีนบุรี อาทิ สำานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี  ในการนำา

เทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาในการทำาเกษตรช่วง

ฤดูแล้ง ได้แก่ ป๊ัมน้ำาและแผงโซล่าเซลล์ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

และ บริษัท จินหลง คอนสตรัคช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด ท่ีได้มอบศาลา

เอนกประสงค์ให้แก่ชุมชน เป็นต้น

ผลความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนทำาให้กลุ่มพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหาร

ปลอดภัยของชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการทำาเกษตรอินทรีย์

สำาหรับชุมชน สามารถขยายช่องทางการจำาหน่ายสินค้าชุมชนได้

มากข้ึน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง 153,190 บาท  

สามารถพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic 

Thailand จำานวน 6 ราย สนับสนุนสมาชิกเข้าอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer) จำานวน 3 ราย 

ชุมชนดีมีรอยย้ิมปราจีนบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์ตำาบลลาดตะเคียน ยังมีเป้าหมายขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์

ในระดับตำาบลไปในทุกครัวเรือน จัดต้ังเป็นกองทุนเมล็ดพันธ์ุเพื่อ

สนับสนุนสมาชิกพร้อมให้ความรู้อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมช่อง

ทางการตลาดแก่สมาชิกทุกคนให้มีรายได้จากการขายผลผลิต และ

พร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์เพื่อ

ยกระดับให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต 

นับเป็นคว�มมุ่งม่ันของภ�คเอกชนท่ีจะร่วมมือร่วมใจกับ

ภ�ครัฐในก�รผลักดันสร้�งประโยชน์และคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชน

อย่�งต่อเนื่อง ต�มปณิธ�นท่ีของผู้บริห�รไทยเบฟฯท่ีกล่�วไว้ว่�                          

“แรงบันด�ลใจจ�กทุกคน เพื่อชุมชนท่ีย่ังยืน”

พลังจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ

ปลุกฝันชุมชนดีมีรอยยิ้ม@ปราจีนบุรี
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4 บทความ

ารเมืองชวงสุดสัปดาห หลายคนใหความสนใจกับผลการ

ประชุมใหญสามัญประจําปคร้ังท่ี 1/2565 ของพรรคพลังประชา

รัฐ เม� อวันอาทิตยท่ี 3 เม.ย.ท่ีนครราชสีมา ท่ีมี พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคเปนประธาน

การประชุม ซ่ึงท่ีประชุมมีการเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคแทน

ตําแหน�งท่ีวาง และคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. โดยท่ี

ประชุมมีมติเลือก พล.อ.กฤษณโยธิน ศศิพัฒนวงษ พล.อ.ธัญญา เกียรติ

สาร นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช� อ และนายพรชัย ตระกูลวรา

นนท ส.ส.บัญชีรายช� อ เปนกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน�งท่ีวาง 

4 ตําแหน�ง นอกจากน้ี ยังมีการแตงต้ังบุคคลเปนคณะกรรมการสรรหา

ผูสมัครรับเลือกต้ัง ไดแก นายสันติ พรอมพัฒน เลขาธิการพรรค นาง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน เหรัญญิกพรรค พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร กก.บห. 

นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน ใน

ฐานะผูอํานวยการพรรค นายรงค บุญ

สวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช

... .สําหรับกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐคนใหมอยาง 

พล.อ.กฤษณโยธิน ศศิพัฒนวงษ พบวา

พ้ืนเพเปนคนจังหวัดราชบุรี จบโรงเรียน

เตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กอง

บัญชาการทหารสูงสุดเม� อป 2524-จบ

หลักสูตรช้ันนักเรียนนายรอยรุนท่ี 78 

โรงเรียนทหารราบ ศูนยฝกทหารราบ 

ป 2532 เปนตน สวนประวัติรับราชการ

ทหารสําคัญๆ เชน ผูชวยหัวหนาฝาย

กําลังพล กองพลทหารราบท่ี 2 รักษา

พระองค-ผูชวยหัวหนาฝายยุทธการ กองพลทหารราบท่ี 2 รักษา

พระองค-หัวหนาฝายยุทธการ กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค-

ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก–ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประ

จํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สมัยพลเอกประวิตร เปน รมว.

กลาโหม นอกจากน้ี พล.อ.กฤษณโยธิน มีช� ออยูใน “คณะอนุกรรมการ

ฝายหารายได มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ ๕ จังหวัด” ท่ีมีพลเอกประวิตร 

เปนประธานมูลนิธิกรรมการ ...จับสัญญาณการเมืองดู เห็นไดชัดวา 

พลเอกประวิตรจะเดินหนานําพาพลังประชารัฐ สูทางการเมืองและ

สูศึกเลือกต้ังตอไป ไมมีถอดใจ หรือจะ

แยกวงออกไปอยูพรรคเศรษฐกิจไทยท่ี

มีนองรัก พลเอกวิชญ เทพหัสดินฯ เปน

หัวหนาพรรค อยางท่ีหลายฝายคาด

การณกันไปตางๆ 

...แตท่ีไปกอนแลวไมรอใครก็คน

น้ี เส่ียตุย-พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ท่ี

ปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีมีกระแสขาว

วา จะเปน หัวหนาพรรครวมไทยสราง

ชาติ ท่ีแรมโบ-เสกสกล อัตถาวงศ ผู

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ไป

ปกหมุดรอทําพรรคไว แตตอนน้ียังไมมี

บ๊ิกเนมไปอยูดวย เพราะยังรอสัญญาณ

การเลือกต้ัง ลาสุดพีระพันธุไดย� นใบลา

ออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและท่ีปรึกษาหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐไปแลว ซ่ึงอยูในข้ันตอนใหเจาหนาท่ีไปย� นใหกับทางพรรค

พลังประชารัฐ รวมถึงจะไปย� นกับทางคณะกรรมการการเลือกต้ังดวย

.....โดย “พีระพันธุ” บอกเหตุผลในการออกจากพลังประชารัฐ

และเสนทางการเมืองตอจากน้ีไววา “การตัดสินใจลาออกคร้ังน้ี ยังไม

ไดพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร แตเปนไปตามท่ีผมเคยกลาวไวต้ังแตการ

เขามาสังกัดพรรคพลังประชารัฐวา จะเขามาเพ� อทําโครงสรางพรรค

ใหเกิดความเขมแข็ง และขณะน้ีไดจัด

ทําเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงหมดหนาท่ี

และไดตัดสินใจลาออก หลังจากน้ีจะ

ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี

เพียงอยางเดียวไปกอน ยังไมตัดสินใจ

ไปสมัครหรือเขาสังกัดพรรครวมไทย

สรางชาติตามท่ีส� อมวลชนวิเคราะห 

เหมือนเชนตอนท่ีตัดสินใจเขามาเปน

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ก็ถูกมอง

วาเปนการส่ังการหรือมอบหมายของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เพ� อเขามามี

บทบาทเปนสายตรงของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา ในพรรคพลังประชารัฐ ซ่ึงไมเปนความจริง”...สวนอนาคต

การเมืองของพีระพันธุหลังจากน้ี จะเปนอยางไร ตองติดตาม ท่ีแน�ๆ  ยัง

เลนการเมืองตอ ยังไมวางมือชัวร.....

..ปดทายท่ีสถานการณ โควิดในไทยยังน�าหวง โดยตัวเลขผูติด

เช้ือโควิด เม� อวันท่ี 3 เม.ย. ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณโควิด-19 ใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 26,840 ราย ติดเช้ือในประเทศ 

26,777 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 26,491 ราย มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 286 ราย มาจากเรือนจํา 23 ราย เปน

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 40 ราย ทําใหมียอดผูติดเช้ือสะสมยืนยัน

ต้ังแตป 2563 จํานวน 3,711,595 ราย หายปวยเพ่ิมข้ึน 23,412 ราย  

ทําใหมียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 จํานวน  3,427,054 ราย อยู

ระหวางรักษา 259,126 ราย อาการหนัก 1,838 ราย สวนยอดฉีดวัคซีน

วันท่ี 2 เม.ย. 176,452 โดส ยอดฉีดสะสมต้ังแตวันท่ี 28 ก.พ.64 จํานวน 

130,054,244 โดส ขณะท่ีสถานการณโลกมีผูติดเช้ือสะสม 491,027,644 

ราย ผูเสียชีวิตสะสม 6,174,339 ราย สําหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผูติดเช้ือมาก

ท่ีสุดไดแก กทม. 3,095 ราย ชลบุรี 1,300 ราย นครศรีธรรมราช 965 

ราย สมุทรปราการ 922 ราย สมุทรสาคร 893 ราย ขอนแกน 804 ราย 

ระยอง 783 ราย นครปฐม 742 ราย นนทบุรี 712 ราย. 

หินกลิ้ง

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ก

พล.อ.กฤษณโยธิน 

ศศิพัฒนวงษ

งตองขอเลายอนกลับไปชวงปลายเดือนกอน หรือราวๆ 2 

สัปดาหกอนหนานี้ ผมก็ไปทํางานที่มหาวิทยาลัยเหมือนทุก

วัน แตชวงนั้นสภาพอากาศแยพอสมควร เพราะมีฝนตก

ชวงบายๆ เย็นๆ ติดตอกันสองสามวัน แถมตึกที่ผมทํางาน

มีกองถายหนังและถายละครแวะเวียนเขามาขอใชพื้นที่ในตึกหรือ

ตามหองตางๆ เพ� อถายทํา มองแงดีบรรยากาศก็คอนขางจะคึกคัก 

ผูคนมากมายเขา-ออกตึก 

แตพอถึงชวงกลางสัปดาหนั้นผมมีอาการเริ่มตนดวยการปวด

หัว เลยกลับบานไว ดวยความคิดวา เอาละกลับไปทานยาแกปวด

แลวนอนพักก็น�าจะหายดี ไมน�าเปนอะไร

ลืมเลาไปวา ผมฉีดวัคซีนไปแลว 3 เข็มดวยกัน คือ ซิโนแวค 

2 และแอสตราฯ อีก 1 เข็ม รวมถึงฉีดวัคซีนไขหวัดใหญไปเม� อตน

ปดวย

กลับมาเลาตอ เอาละปวดหัวก็กินยาแกปวดไป ข้ึนหองนอนไว

หน�อยและตรวจเอทีเคดวย 1 คร้ังชวงคํ่า ผลตอนน้ันไมพบเช้ือ แตก็

แจงไปกับทางทานคณบดีวาปวย ตรวจเอทีเคแลวไมพบเช้ือ แถมชวง

น้ันอยางท่ีเกร่ินไวครับ มีฝนตกก็มีตากฝนบางเวลาเดินจากตึกคณะไป

ท่ีรถเพ� อขับกลับบาน พอตกดึกเร่ิมมีอาการเจ็บคอ ไอคอนขางหนัก

เชาวันรุงขึ้นไอหนักเลยทีนี้ เสมหะมาเต็ม เลยตัดสินใจ

ตรวจเอทีเคซ้ํา เพราะวาเอาจริงๆ คิดวาตัวเองติดโควิดตั้งแตเริ่ม

ไอ เพราะวัคซีนโควิดก็ฉีด ไขหวัดใหญก็ฉีด ดังนั้นไมน�าจะไขหวัด

ธรรมดา แตจากขาวทางทีวีชวงนี้ ไขเลือดออกก็กําลังระบาด แถมพี่

ที่มหาวิทยาลัยทานหนึ่งก็เพิ่งเขาโรงพยาบาลเพราะไขเลือดออกอีก 

และแน�นอน ตรวจซ้ํารอบนี้ขึ้น 2 ขีดจา เรียบรอย

พอขึ้นสองขีด สิ่งแรกที่ทําคือกักตัวในหอง จะเอาอะไร  จะ

กินอะไร ไลนบอกคุณแมกับนองชาย ใหหยิบมาวางไวหนาหองแลว

เคาะประตู เปนอันวารูกัน เรามีหนาที่ใสแมสกออกไปหยิบของที่

เขาวางไวให คือเดินไมพนประตูหนาหอง กอนหยิบของมากินก็

ลางมือดวยเจลลางมือหนึ่งรอบ กินเสร็จเอากลับไปวางหนาหอง

และเริ่มกินฟาทลายโจร พอตกบายตัดสินใจโทร.ไปเขาระบบ เจอ-

แจก–จบ ขับรถไปโรงพยาบาลคนเดียวหรือวาหมอจะใหแอดมิดก็

พรอม ปรากฏวาไปถึงบัตรคิวเต็ม ตองมาใหมวันรุงขึ้น วันนั้นเลย 

เจอ–ไมไดแจก–ยังไมจบ

กลับมาบานรีบขึ้นหองแบบไมเจอใคร ไมคุยกับใคร ไมจับ

ราวบันได ขึ้นหองอาบน้ํา ขังตัวเองตอ เมนูที่กิน อาหารรสเปรี้ยว 

เริ่มจากตมซูเปอรตีนไก ในเย็นวันนั้น พรอมกับเริ่มกินยาแกไอ

ละลายเสมหะ ยาแกปวดหัว กินตามอาการไป

วันที่ 2 เริ่มวัดไขตัวเอง วัดออกซิเจน และบันทึกลงเฟซบุก

ไวนิดหน�อยเปนประสบการณ และวันนี้ก็ตัดสินใจจะไมไปตอคิว

เจอ-แจก-จบ  เพราะสวนตัวมั่นใจวาตัวเองอาการไมหนักมาก

วันที่ 3 ยังไอและเจ็บคอ กินยาตามอาการและฟาทลายโจร

ตอไป และมีน้ํามูกบาง แตไมมาก

วันที่ 4 ยังไอและเจ็บคอ กินยาตามอาการและฟาทลาย

โจรตอไป แตกินยาตัวหนึ่งเขาไปเพ� อใหหายใจโลงขึ้น แตก็ทําให

คอแหงหนักเลยวันนั้น

วันที่ 5 อาการปวดหัวไมมีแลว แตยังคงไอและเจ็บคอ 

เสมหะสีเขียวๆ เริ่มสีออนลง และวันนี้พี่ณีนักขาวเครือผูจัดการ 

สงยาขาวสูตร 3 ที่อาจารยปานเทพ พัวพงษพันธ ทําสงมาใหหนึ่ง

กลอง โดยผมน�าจะไดยาในวันรุงขึ้น

วันที่ 6 หยุดกินฟาทลายโจรหลังกินติดตอกัน 5 วัน หมด

ไปหนึ่งกระปุก ยังไอและเจ็บคอ  กอนเสมหะเล็กลงอยางเห็นไดชัด 

และเริ่มทานยาขาว ตองบอกเลยวาทานยากมากๆ สุดทายตองผสม

กับน้ําผึ้ง ไมงั้นบอกตรงๆ วากินไมลงจริงๆ

วันที่  7 วันนี้กอนเสมหะในคอไมมีแลว ไอลดลงมากๆ  ไข

ไมมี  น้ํามูกมีนิดหน�อย วันนี้อาการดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 

วันที่  8 ยังไอบางเล็กนอย แต ไมเจ็บคอ ไมมีน้ํามูกและไม

ปวดหัว

วันที่  9 ไมมีอาการใดๆ ลองตรวจเอทีเคซ้ําไมพบเชื้อ

วันที่  10 ไมมีอาการใดๆ แตยังคงกักตัวในหองอยู

วันที่ 11 ไมมีอาการใดๆ แตยังคงกักตัวในหองอยู และเชานี้

ตรวจเอทีเคซ้ําไมพบเชื้อ

เลามาถึงตรงนี้ ซึ่งก็เปนวันอาทิตยที่ตองสงบทความ ตอนนี้

อาการปกติดีทุกอยาง แตยังกักตัวอยูในหองเพ� อคนรอบขาง เพราะ

คุณพอคุณแมของผมก็อายุมากแลว ไมอยากใหพวกทานเสี่ยง นี่ก็

กะวาจะกักตัวจนครบ 14 วัน คอยกลับเขาไปทํางานตามปกติ

ที่เลามาเปนประสบการณตรงที่เกิดขึ้นกับผมตลอดเวลา

เกือบๆ จะครบ 2 สัปดาห หรือ 14 วัน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอก

กับทุกคน คือรักษาสุขภาพกันดีๆ ครับ แตถามีการติดโควิดแลว สิ่ง

ที่ตองมีมากที่สุดคือสติ

ระบบ เจอ–แจก–จบ ของรัฐยังมีจุดออนอยูหลายๆ สวน 

ยิ่งตอนนี้คนติดเยอะมาก โรงพยาบาลแตละแหงรับมือกับผูมาใช

บริการไมไหวจริงๆ ใครที่พอจะดูแลตัวเองไดอาจจะจําเปนตองทํา 

เพราะวาไมงั้นหนางานที่โรงพยาบาลจะหนักขึ้นอีกเยอะเลย แต

ก็ตองไมลืมวา ดวยปจจัยตางๆ ก็ทําใหคนอาจจะไมไดมีทางเลือก

มากนัก นอกจากจะตองไปโรงพยาบาล แลวนี่ก็ใกลจะเทศกาล

สงกรานตแลว ผมละอดหวงไมไดจริงๆ วาหลังสงกรานตเราจะเจอ

กับการระบาดหนักกันอีกครั้ง

อยางไรก็ตาม ก็คงตองใหกําลังใจเหลาคุณหมอ คุณพยาบาล 

คุณเภสัชฯ และเจาหนาที่ดานสาธารณสุขทุกคนนะครับ และผม

เช� อวา สุดทายประเทศไทยจะผานพนวิกฤตครั้งนี้ ไปได สูตอไป

ประเทศไทย…

ารเสียชีวิตอยางเปนปริศนาของ นองแตงโม-ภัทรธิดา 

ดาราสาวผู มีอุปนิสัยเปดเผยตรงไปตรงมาเปยมไปดวย

จิตใจที่เมตตาทั้งตอ “เบิรด” คนรัก รวมทั้ง เพ� อนและ

พี่นองในวงการนักแสดงดารา

และเปนบุคคลที่ กลาหาญ ในการแสดงออกถึง จุดยืน

ความคิดและจิตสํานึกทางสังคมและการเมือง ในเร� องตางๆ ที่

เธอสนใจในหลายประเด็น

จึงนับเปนเหตุการณที่กอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจ

ประชาชนผูสนใจบทบาทการแสดงและชีวิตสวนตัวครอบครัว

รวมทั้งความรักที่เต็มไปดวยความทุกขและอุปสรรคมากมาย

โดยเพิ่งไดมีโอกาส พบความสุขกับความรักอันแสน

บริสุทธิ์และเรียบงาย แตก็ในเวลาที่ แสนสั้นเพียงไมถึงสองป!

ความตาย ที่เปนปริศนาของเธอจึงเปนเร� องซึ่งประชาชน

แทบทั้งประเทศเสียใจและอยากรูวา เธอตกจากเรือจนกระทั่ง

จมน้ําตายโดยที่ ไมมีใครสามารถชวยชีวิตไดไปดวยเหตุใด?

เปนการตกไปจากทายเรือตามคําบอกของ แซน พยานผู

เห็นเหตุการณจริงหรือไม? 

และอะไรเปนมูลเหตุทําใหเธอตองกาวขาม แนวกั้น

อันตราย ไปอยู ณ จุดที่สุดเสี่ยงตอการพลัดตกน้ําอยางยิ่ง 

เชนนั้น?

เร� องความตองการไปปสสาวะในขณะที่ บนเรือเร็วก็มี

หองน้ําขนาดเล็ก สามารถขอใชในเวลาฉุกเฉิน แมจะเก็บของ

เล็กๆ นอยๆ ไว ก็สามารถหยิบฉวยยายออกได

นับเปนเร� องที่ผูคน ของใจ วา เธอไมไดกระซิบบอก

กระติกคนสนิท ปอ หรือใครรูเลยหรือวาตองการทําธุระสวนตัว

ที่จําเปนเชนนั้น และอยูในวิสัยที่ผูควบคุมเรือสามารถแกปญหา

ใหไดแสนงาย

และการตรวจไมพบสารยูเรียในผาอนามัย ก็กอใหเกิด

ความสงสัยเร� องการปสสาวะวาจริงหรือไม?

รวมทั้ง บาดแผลสําคัญขนาดใหญ บริเวณขาขวาชวงบน 

ที่เกิดขึ้นกอนตาย เน� องจากถูกใบพัดหรือฟนเรือบาดเอาหลัง

จากพลัดตกลงไป เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดในขณะที่เรือแลน

ขนานไปกับตัวเธอจริงหรือ?   

แต จนถึงขณะนี้ ก็ไมมีใครสามารถชี้แจงหรือยืนยันให

ผูคนยอมรับและเช� อถือได

อีกทั้งบาดแผลขนาดเล็กและใหญอีก 22 ตําแหน�งตาม

รายงานการตรวจชันสูตรศพของสถาบันนิติเวชฯ ตํารวจที่เปน 

“ความลับราชการ” ตลอดมา  ซึ่งประชาชนทั่วไปไมเคยรูมา 

กอน หาก แพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย ไมนํามาพูดหรือขยายให

ฟง!

ซึ่งในสวนนี้ก็ยังไมมีคําอธิบายที่ชัดเจนจากตํารวจผูรับผิด

ชอบการสอบสวนคนใดดวยเชนกัน 

สวนการแจงขอหาตอบุคคลที่เกี่ยวของเพิ่มในเร� องใหการเท็จ

เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอลที่ด� ม รวมทั้งการทําลายพยานหลักฐาน

เอาขวดและแกวไวนทิ้งน้ําไป  

ไมใชประเด็นหลักที่ผูคนสนใจใครรูวา เธอตกจากเรือตรงจุด

และเวลาใดกันแน�แตอยางใด

ปญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในระบบการสอบสวนการรวบรวม

พยานหลักฐานการกระทําความผิดทางอาญา หรือวาการสอบสวน

หาสาเหตุและ พฤติการณแหงการตายอยางผิดธรรมชาติ ของ

ประเทศไทยในทุกคดี ก็คือ

การที่ตํารวจผูมีหนาที่รับผิดชอบการสอบสวนแตเพียงหน�วย

เดียวมักอางวา สํานวน และ การสอบสวนเปนความลับทาง

ราชการ?

หากเปดเผยหรือชี้แจงอะไรเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการ

รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ไป อาจจะกระทบหรือเกิดความเสีย

หายตอ รูปคดี?

ซึ่งคําวา รูปคดี ที่วา หนาตามันเปนอยางไร? ก็ไมมีใคร

สามารถอธิบายใหผูคนเขาใจได

บางคดีเปน ความลับสุดยอด ถึงขนาด บุคคลที่เปนญาติ

พี่นองของคนตายซึ่งถือเปนผูเสียหายตามกฎหมาย ก็ยังใหลวงรู

ความเคล� อนไหวในการ

สอบสวนอะไรไมได!

และสําหรับ 

ประชาชนทั่วไปซึ่งถือวา

ไดรับความเดือดรอน

เสียหายในคดีที่กระทํา

ผิดตอรัฐดวยเชนกัน ยิ่ง

แลวใหญ จะบอกอะไร

ใหรูไมไดเลย เดี๋ยวเสีย

รูปคดี!

จริงหรือไมที่

ตํารวจผูใหญชอบพูดให

เหตุผลวา การสอบสวน

เปนความลับราชการ?

เขาอางบท

กฎหมายฉบับหรือมาตรา

ใดรองรับการปกปดการ

ปฏิบัติราชการในการ

สอบสวนรวบรวมพยาน

หลักฐานเชนนั้น

การอางกันแตประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 

ลักษณะที่ 29 บทที่ 1 ขอที่ 1 ซึ่งหารูไมวา ปจจุบันนั้นนํามา

ใชไมได!

เพราะหลังจากที่ไดมีการตรา พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

ราชการ พ.ศ.2540 ขึ้น ประกาศใชในวันที่ 10 ธันวาคม 2540  

เร� องใดที่ถือวาเปนความลับทางราชการเปดเผยกับบุคคล

ใดที่ไมเกี่ยวของไมได จะตองเปนไปตาม มาตรา 16  และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ.2544 อยางเครงครัด

ตองจัดใหมี นายทะเบียนเอกสารลับ เปนผูเปดผนึกและ

จัดเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย จะสงไปที่ใดตองผนึกในซองสอง

ชั้น ปองกันการลวงรูหรืออยากดูของคนที่ไมเกี่ยวของไมวา

ระดับใด

ซึ่ง ระเบียบดังกลาวในขอ 16  ผูบัญชาการตํารวจแหง

ชาติซึ่งเปนหัวหนาหน�วยงานของรัฐ ก็ไมไดกําหนดชั้นความลับ

ของสํานวนการสอบสวนไววา “ใหอยูในชั้นความลับระดับใด”  

ไมวาจะเปน “ลับ” “ลับมาก” หรือ “ลับที่สุด”

ฉะนั้น สํานวนการสอบสวนจึงไมใชความลับของทาง

ราชการตามที่ตํารวจผู ใหญชอบอางกันอยางมั่วๆ ตลอดมา ซึ่ง

แมแตผูเสียหายก็ไมสามารถรูไดวาการสอบสวนไดพยานหลัก

ฐานอะไรไปแลวบาง

รวมทั้งผลการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรตางๆ และ

แมแตเอกสารการตรวจชันสูตรศพคนถูกฆาตาย  ญาติพี่นองก็

ขอหรือดูรูเห็นกันไมไดเชนปจจุบัน!.

                                            ----------------------

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘ความลับในสํานวน’เร� อง‘ลวงโลก’ 

ของ ตร.ผูใหญ ใน ‘ขบวนการอยุติธรรม’

ค

ตั้งแต 4 เมษายน พ.ศ.2556 และจากนั้นวันที่ 4 เมษายน 

ของทุกป โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานใหเปนวันภาพยนตร

แหงชาติหรือวันหนังไทย โดยเดิมสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหง

ชาติ นอกจากจะไดมีการจัดการประกวดประกาศผลภาพยนตรแหง

ชาติแลว ยังไดจัดกิจกรรมพิเศษเพ� อหนังไทยขึ้นมาอีกงานควบคูกัน

ไป ในวันที่ 4 เมษายน แตตอมาไดยายประกาศผลภาพยนตรมา

อยูในชวงเดือนมกราคม.

วันหนังไทย

บันทึกประสบการณติดโควิด

แบบไมพึ่งเจอ-แจก-จบ

ก

ขอบคุณภาพ จาก Thairath.com

“ระบบ เจอ–แจก–จบ ของรัฐยังมีจุดออนอยูหลายๆ สวน ย่ิงตอนน้ีคนติดเยอะมาก โรงพยาบาล

แตละแหงรับมือกับผูมาใชบริการไมไหวจริงๆ ใครท่ีพอจะดูแลตัวเองไดอาจจะจําเปนตองทํา เพราะวา

ไมง้ันหนางานท่ีโรงพยาบาลจะหนักข้ึนอีกเยอะเลย แตก็ตองไมลืมวา ดวยปจจัยตางๆ ก็ทําใหคนอาจ

จะไมไดมีทางเลือกมากนัก นอกจากจะตองไปโรงพยาบาล แลวน่ีก็ใกลจะเทศกาลสงกรานตแลว ผม

ละอดหวงไมไดจริงๆ วา หลังสงกรานตเราจะเจอกับการระบาดหนักกันอีกคร้ัง”



ลการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีครั้งที่ 1/2565  

ของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 เม.ย. 

ที่ผ่านมา ที่นครราชสีมา ที่มี พล.อ.ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเป็นประ  

ธานการประชุม  

ที่ประชุมมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทน

ตำาแหน่งที่ว่าง  และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. 

โดยที่ประชุมมีมติเลือก  พล.อ.กฤษณ์ โยธิน ศศิ

พัฒนวงษ์, พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร, นายวิเชียร ชวลิต                                                     

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ  เป็นกรรมการบริหารพรรคแทนตำาแหน่งที่

ว่าง  4   ตำาแหน่ง

นอกจากน้ี  ยังมีการ                                       

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะ                              

กรรมการสรรหาผู้สมัคร                                            

รับเลือกตั้ง ได้แก่ นาย

สันติ พร้อมพัฒน์  เลขาธิ 

การพรรค, นางนฤมล ภิญ 

โญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค, 

พล.อ.ธัญญา กก.บห., 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน ในฐานะผู้อำานวย

การพรรค, นายรงค์ บุญ

สวยขวัญ  ส.ส.นครศรีธรรมราช

สำาหรับกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคน

ใหม่อย่าง พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ ์ พื้นเพเป็น

คนจังหวัดราชบุรี จบโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธ

ศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี 2524, จบ

หลักสูตรชั้นนักเรียนนายร้อยรุ่นที่ 78 โรงเรียนทหารราบ 

ศูนย์ฝึกทหารราบ ปี 2532 เป็นต้น 

ส่วนประวัติรับราชการทหารสำาคัญๆ มีอาทิ ผู้ช่วย                                                          

หัวหน้าฝ่ายกำาลังพล กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระ 

องค์, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค์, หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบ

ที่ 2 รักษาพระองค์, ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, ผู้ช่วย

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม สมัยพลเอกประวิตรเป็น รมว.กลาโหม 

โดย พล.อ.กฤษณ์ โยธินมีชื่ออยู่ใน คณะอนุกรรมการฝ่าย

หารายได้ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ที่มีพลเอก

ประวิตรเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ  

สำาหรับอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีอาทิ พลเอกรุ่ง                                                                          

โรจน์ จำารัสโรมรัน เป็นประธานอนุกรรมการ และกรรม 

การคนอื่นๆ เช่น พลโทประเสริฐ ประภักดี, พลโทวุทธิ

ไกร ผาลิโน, พลโทวินิจ วัชรสกุณี, นายศรีศักดิ์ ว่อง    

ส่งสาร, พลเอกณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์, พลโทสนิทพันธุ์ เท

ภาสิต, พลโททวี แจ่มจำารัส, พลตรีนุกุลธร ทับทิมรณ

ยุทธ, พลตรีอภิชาติ ชุติมิต, พลเอกกฤษณ์ โยธิน ศศิพัฒน

วงษ์, พลตำารวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา, พลโทกิตติพันธ์  

ชูพิพัฒน์ เป็นต้น.

จริง ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ใหญ่โตนำาเสนอความคิดเห็นของตัว                      

เองเป็นความถูกต้องนั้น เป็นการกระทำาที่มีเจตนาไม่ซื่อ                                                              

สัตย์ อุบัติเหตุกับก่ออาชญากรรมน้ันแตกต่างกัน ไม่สามารถ

ใช้อำานาจหน้าที่สั่งให้เปลี่ยนความเร็วจาก ๑๗๔ กม./ชม.                                                                           

เหลือ ๗๔ กม./ชม.ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเหตุผลในการเสพ                                                                         

โคเคนจากเสพเพื่อสันทนาการเป็นเสพเพื่อลดอาการปวดฟัน

ได้ เรื่องที่นำามาเสนอนั้นต้องการชี้ว่า ความเห็นของ ผบ.ตร.

ก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงอาชญากรรมให้เป็นอุบัติเหตุได้                                                                               

นิสัยชอบสนุกของคนไทยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาชญา 

กรรมให้เป็นอุบัติเหตุได้

กรณีชมพู่ก็มีการนำาไสยศาสตร์มานำาเสนอ สร้างหนู

เดือนชัยให้เด่นดัง ความพยายามท่ีจะให้ลุงพล ป้าแต๋นเป็น

จำาเลยก็ดูเหมือนจะหนีไม่พ้นไสยศาสตร์ เพราะมีข่าวโยน

ออกมาว่าเส้นผมที่เก็บมาจากที่เกิดเหตุตรงกับเส้นผมที่เก็บ

ได้ในรถลุงพล นัยว่าลักพาชมพู่ไปทำาไสยศาสตร์ เรื่องนี้

ทนายจำาเลยคงจะไม่เหนื่อยเพราะไสยศาสตร์ ไม่น่านำามา

เป็นเหตุผลได้ นอกจากนี้ สตช.ก็ไม่ได้ตั้งข้อหาเจตนาฆ่า   

เพราะถ้าต้องการเพียงเส้นผมทำาไมต้องฆ่า หวังว่าอัยการ

จะไม่เบิกตัวหนูเดือนชัยเป็นพยานนะ

นิสัยชอบสนุกเป็นนิสัยประชำาชาติไทย เช่นเดียวกับ

นิสัยข้ีเหนียวประหยัดของคนสกอตแลนด์ ซื่อสัตย์มีวินัยของ

คนญ่ีปุ่น แต่ไม่ใช่ทำาให้ผิดเป็นถูกเหมือนนิสัยสำานักงานตาม 

ใจคนสั่ง.

ชราชนกลัวโควิด 

 

ความวิบัติที่มาพร้อมกับโลกโซเชียลนั้น ถึงเวลาที่ต้อง

ตระหนักกันอย่างจริงจังแล้วครับ จะอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพ

ในการแสดงออกอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องเรียกร้องถึงการ

แสดงออกอย่างมีจริยธรรมด้วย ผมเห็นคนบางกลุ่มเอะอะ

ก็อ้างเสรีภาพอย่างเดียว พอให้เสรีภาพไปกลับไม่สนใจถูก

ผิด 

ปัญหานี้นับวันยิ่งรุนแรงครับ จนกลายเป็นเรื่องธรรม 

ดาไปเสียแล้ว เดี๋ยวนี้คนแชร์ข่าวปลอมกันเป็นเรื่องปกติ 

5บทความ

ๆ ก็หนาวในหน้าร้อนซะงั้น

ราวกับว่า ลมฟ้าอากาศ จะเล่นเอพริลฟูลส์

เดย์กับเขาด้วย

เมษาหน้าโง่ ดูจะมีศักดิ์เหนือกว่า เฟกนิวส์

ในโซเชียล อยู่หลายขุม

เอพริลฟูลส์เดย์อำากันตามฤดูกาล พอให้อภัยกันได้แบบ

ขำาๆ 

แต่บางเรื่องเลยเถิด กลายเป็นเรื่องขำาไม่ออก

ฝั่งโซเชียลกลายเป็นที่ปล่อยข่าวเท็จ ความลวง เล่าไม่

ครบ ไม่ตรงข้อเท็จจริง เรื่องเท็จกลายเป็นจริง จริงก็กลาย

เป็นเท็จ อยากด่าใครก็จิก ไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ที่ด่าไป

นั้นถูกต้องหรือเปล่า 

บางคนบ้าคลั่งออกมาเป็นตัวหนังสือ ปล่อยให้เลยเถิด

ไปตามอารมณ์ สุดท้ายแก้ไขอะไรไม่ได้ ลากเอาพวกจมน้ำา

ไปด้วย 

ไร้วุฒิภาวะอย่างสิ้นเชิง 

ส่วนผู้คนที่เสพโซเชียล ก็เริ่มจะแยกแยะข้อเท็จจริงไม่

ได้ 

ก็เฮตามกันไป... อยู่ที่ว่ากำาลังเชียร์ใครอยู่  

ครับ....เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เที่ยวนี้ คนชนะดูเหมือน

จะลอยลำา แต่ลึกๆ เลือกตั้งจริง กับเลือกตั้งในโซเชียล อาจ

กลายเป็นคนละเรื่องกัน 

เพราะพฤติกรรมคนโหวตในโซเชียล มักไม่เข้าคูหาเลือก

ตั้ง

ก่อนนี้ถึงได้อำากันแหลก นายกฯ ในโซเชียลบ้าง ผู้แทน

โลกออนไลน์บ้าง 

นี่ถ้าเมตาเวิร์สแพร่หลาย มีหวังนายกฯ ได้เดินชนกัน

ตาย 

เป็นธรรมเนียมก่อนการเลือกตั้ง ต้องมีการทำาโพล 

เมื่อคราวเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี  ๒๕๕๖ 

โพลหลายสำานักสำารวจความนิยมของ หม่อมราชวงศ์ สุขุม

พันธุ์ บริพัตร กับ พลตำารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ

ผลออกมาค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งคู่ผลัด

‘ดร.เอ้-ชัชชาติ’ คู่คี่

กันนำาผลัดกันตาม 

คู่คี่กันมาตลอด

พอเข้าคู่หาลงคะแนนกันจริง คุณชายสุขุมพันธุ์ จากประ 

ชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้ง ได้ไป ๑,๒๕๖,๓๔๙ คิดเป็น  ๔๗.๗๕%

ส่วน “จูดี้” สวมเสื้อเพื่อไทย ได้ ๑,๐๗๗,๘๙๙ หรือ  

๔๐.๙๗%

มาคราวนี้ ก็อย่างที่รู้กัน “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” กระแสในโซ

เชียลให้นำาโด่ง และน่าจะนำาม้วนเดียวจบ แบบทิ้งคู่แข่งหลาย

ช่วงตัว 

แต่แล้ว สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิท 

ยาลัยธรรมศาสตร์ ทำาโพลออกมาสร้างเซอร์ไพรส์ ดีว่าประกาศ

ผลหลังเอพริลฟูลส์เดย์ไป ๑ วัน 

ไม่งั้นมันจะกลายเป็นแค่เรื่องอำากันขำาๆ 

สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลสำารวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่  ๒ 

เมษายน 

เป็นการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ  

โดยสำารวจแยกรายเขต จำานวน ๕๐ เขต ระหว่างวันที่ ๒๑  มีนา 

คม-๒ เมษายน จำานวนทั้งสิ้น ๒,๐๔๑ ตัวอย่าง 

ด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขต

ตามที่กำาหนด

เลขที่ออกคือ....

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่เพื่อไทยแอบหนุนอยู่ได้ ร้อยละ ๒๕.๗ 

ส่วน ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากประชาธิปัตย์ได้

ร้อยละ ๒๐.๓ 

ชัชชาติ นำาอยู่ร้อยละ ๕.๔ 

ผิดไปจากเสียงโหวตในโซเชียลที่ให้ “ชัชชาติ” นำาโด่งทิ้ง

คนอื่นไม่เห็นฝุ่น

ขณะที่ “ดร.เอ้” เหมือนหายไปกับสายลม 

สำาหรับคะแนนนิยมผู้สมัครคนอื่นๆ ก็ตามนี้ครับ

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้ร้อยละ ๑๑.๖ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ ๑๑.๓ 

สกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ ๖.๗ 

รสนา โตสิตระกูล ร้อยละ ๕.๗ 

น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ ๒.๘

ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ ๑๗.๕ 

ไม่ใช้สิทธิ์ (No Vote) / ไม่เลือก (Vote No) ร้อยละ ๐.๑

ฉะนั้น ร้อยละ ๑๗.๕ ที่ยังไม่ตัดสินใจ ถือว่าคะแนนนิยม

ของ “ชัชชาติ” กับ “ดร.เอ้” ยังสามารถพลิกไปมาได้

แต่โพลก็คือโพล ของจริงอยู่ในคูหาเลือกตั้ง 

สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ไก่กานะครับ

มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ  

เว็บไซต์สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิท 

ยาลัยธรรมศาสตร์ เขาระบุถึงบทบาทหน้าที่ เอาไว้ชัดว่า

คณะกรรมการอำานวยการสำานักงานศูนย์วิจัยจะวางนโย 

บายและแผนงานของสำานักงานศูนย์วิจัยให้สอดคล้องกับแนว

นโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำานักงาน

ศูนย์วิจัย ในด้านการบริหารงานจะมีผู้อำานวยการเป็นผู้ดูแลและ

รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของสำานักงานศูนย์วิจัยและเป็น

ผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานของสำานักงานศูนย์วิจัยทุกคน 

นอกจากน้ี อธิการบดียังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานของสำานักงาน

ศูนย์วิจัยคนหนึ่งทำาหน้าที่เลขานุการสำานักงานศูนย์วิจัยเพื่อ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของสำานักงาน

ศูนย์วิจัยและช่วยเหลือผู้อำานวยการในการปฏิบัติงาน 

ฉะนั้นการทำาโพลซึ่งก็คือการทำาวิจัยจึงมีความน่าเชื่อ

ถือกว่าโพลตลาดบางสำานัก ที่ไหลไปตามกระแสการเมือง 

ตอนนี้โซเชียลเชียร์ “ชัชชาติ” กันลั่น เพราะป้ายหา

เสียงขนาดเท่าเสาไฟฟ้าพอดี ติดแล้วไม่บังทัศนวิสัย ของผู้ใช้

รถใช้ถนน และผู้คนที่สัญจรบนทางเท้า 

ผิดกับผู้สมัครคนอื่น ดูแล้วเกะกะไปหมด 

ประเด็นนี้ต้องยกให้ “ชัชชาติ” ครับ ก็ว่าไปตามข้อเท็จ

จริง เมื่อหาเสียงเรื่องรักษาความสะอาด มันก็ต้องสะอาด

ตั้งแต่ตอนหาเสียง 

ถามว่าผู้สมัครคนอื่นทำาผิดกฎหมายหรือไม่...ก็ไม่ผิด 

กกต.กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเก่ียวกับการ 

หาเสียงเลือกต้ัง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 

ยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร

ส่วนแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง มีขนาดความ

กว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร

สถานที่ติดป้าย ห้ามติด บนเกาะกลางถนน สะพาน

ลอยเดินข้าม สะพานลอยรถข้าม ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณ

เกาะกลางถนน ศาลาท่ีพักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภาย 

ในระยะ ๑๐ เมตร ตู้ โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อม

ตำารวจ สุขาสาธารณะ สนามหลวง สวนสาธารณะ ฯลฯ 

เราจึงเห็นป้ายหาเสียงติดตามเสาไฟฟ้าบนทางเท้าเสีย

เป็นส่วนใหญ่ และรกตา แต่ไม่ผิดกฎหมาย

ฉะนั้นการหาความนิยมยกแรกจากป้ายหาเสียง ถือว่า  

“ชัชชาติ” ชนะขาด ได้ใจชาวโซเชียลไปมากโข

แต่ถามว่า แค่นั้นพอหรือเปล่า 

ป้ายหาเสียงไม่ว่าขนาดไหน ติดเยอะไปมันก็ดูรกตา แต่

ถ้าจะโทษต้องโทษ กกต. เพราะประเทศที่เขาเจริญแล้ว เขา

จัดให้ติดป้ายหาเสียงเป็นที่เป็นทาง 

ไม่ใช่เกลื่อนเมืองเหมือนที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.แทบทุก

คนทำาอยู่.

ปฏิรูปวัด

มหาเถรสมาคมยังงมโข่ง

วัดยึดโยงเรื่องนอกศาสนา

มิใช่พุทธ สารพัด เต็มวัดวา

สงสารวัด มหา เถรสมาคม!

วัดเป็นแหล่งขอพรพร่ำาเพ้อ

เยิ่นเย้อ ย่อยยับ ทุนทับถม

ขอให้รวยเป็นน้ำายาค่านิยม

เป็นสังคมอ้อนวอนสะท้อนวัด

ชอบสนุกเป็นนิสัยประจำาชาติของคนไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผบ.ตร.ออกมาวิพากษ์คดีแตงโตว่าคนไทยชอบสนุก  

ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะรัฐบาลยังไม่กล้าห้ามปรามแบบ

จริงจัง สงกรานต์ที่กำาลังจะมาถึงก็ไม่รู้ว่าจะสร้างความเสีย

หายให้ประเทศมากน้อยเพียงใด สมัยก่อนก็มีแต่ประแป้ง

สาวลวนลามแบบเบาๆ โดยเฉพาะสาวประเภทสองหรือสาว                                                                            

ใจแตก สมัยเรียกร้องประชาธิปไตยของคนเส้ือแดง ๕๓ สาว

สีลมถูกคนเสื้อแดงบีบแตร ตำารวจสีลมไม่ยอมรับแจ้งความ 

อ้างว่าขอกันกินมากกว่านี้ เขามาเรียกร้องประชาธิปไตย นี่

แหละตำารวจไทย

แต่พฤติกรรมชอบสนุกของคนไทยนั้นก็สร้างความ

เสียหายได้ไม่น้อย อำาเพื่อน โกหกเพื่อน ให้เพื่อนต้องอับ 

อาย เป็นนิสัยปกติของคนไทย พฤติกรรมแบบศรีธนญชัย 

(อาบน้ำาน้องให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน) ก็เป็นที่ชื่น

ชอบของผู้ที่ชอบตีความกฎหมาย ตีความคำาสั่ง เพื่อผลประ 

โยชน์ส่วนตน

ปัจจุบันน้ีโลกโซเชียลสามารถทำาดำาให้เป็นขาว สร้าง

ความสนุกสนานให้ตัวเอง ตามมาด้วยการสร้างผลประโยชน์

ให้ตน โดยเฉพาะการหลอกลวงให้เชื่อในเรื่องโกหก คลิป

ภาพคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยนำาเอา

ภาพใครก็ไม่รู้มาแอบอ้างเป็นคณบดี มาเล่าเรื่องโกหกใน

โลกโซเชียล หลังจากที่เว็บผู้จัดการนำาข่าวจริงข่าวปลอมมา

แจ้งให้ประชาชนทราบ คลิปภาพคณบดีนั้นก็หายไป

วานนี้มีอีกคลิปหนึ่ง เป็นคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเสียง

ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ อีก โดยบรรยาย

ภาพว่า แพทย์ทั่วประเทศต้องการให้ฟังเสียงคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งก็ยังมีคนเชื่อว่าเป็นของ

จริงและแชร์ต่อ

ทำาไมคนไทยเชื่อง่ายจัง เพราะหากใช้สามัญสำานึกก็

จะต้องรู้ว่า คนระดับคณบดีถ้าต้องการให้ความรู้ที่คิดว่า                                                                            

สำาคัญ ทำาไมไม่ใช้เว็บราชการ หรืออย่างน้อยถ้าไม่ต้องการ

ให้ผูกพันกับหน่วยงานก็ต้องใช้เฟซบุ๊กส่วนตัว การไม่เปิด                                                                           

เผยตัวตนแบบตรงไปตรงมา ก็เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้                                                                                       

ตัวตนนั่นเอง ผมเป็นอดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทย 

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชอบเขียนบทความส่งถึง

สื่อต่างๆ ไม่เคยใช้ชื่อจริง ใช้แต่นามปากกา เพราะผมเป็น

ชราชนท่ีไม่ต้องการชื่อเสียง ต้องการแต่ให้ประเทศไทยเจริญ

รุ่งเรือง

แต่การท่ีข้าราชการใช้ยศถาบรรดาศักด์ิบิดเบือนความ

เสริมทัพ พปชร.

ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเสียก่อน บางเรื่องโดย

สามัญสำานึกมันไม่ใช่ แต่ก็ยังส่งต่อกันไปเป็นทอดๆ สร้าง

ความเข้าใจผิดกันไปทั่ว เรื่องเก่าไปเรื่องใหม่มา ไม่จบไม่

สิ้นจริงๆ

นิสัยคนไทยชอบลุ้น ชอบมวยรอง อะไรที่เป็นประเด็น

ดรามาก็ยิ่งได้รับความสนใจ เช่นคดีแตงโมหรือน้องชมพู่  

จากข้อเท็จจริงกลายเป็นเรื่องจินตนาการ วิพากษ์วิจารณ์

กันสนุกสนาน เป็นหัวข้อในวงสนทนาทุกชนช้ัน สาขาอาชีพ 

ยิ่งพูดยิ่งมีประเด็นเพิ่ม ยิ่งห่างจากข้อเท็จจริงไปทุกที มัน

เป็นแบบนี้มานานแล้วครับ.

 ส.ส.ประเทศไหน

* อภิปรายในสภาฯ ครั้งล่าสุด

นั้นให้หงุดหงิดหัวใจใคร่แทบบ้า

ที่ “รังสิมันต์ โรม” โจมตีมา

ยกเรื่อง “โรฮินยา” ด่ารัฐบาลไทย

* ด่า “บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก” และ “บิ๊กตู่”

ว่าไม่ให้ความดูแลเอาใจใส่

ปล่อยให้มีการ “ค้ามนุษย์” ใน

ชนผู้ไม่มีแผ่นดินถิ่นพำานัก

* เป็น ส.ส.ได้อย่างไรในวันนี้

ทั้งที่มีข้อมูลยันอันแน่นหนัก

ว่าการ “ค้ามนุษย์” ในไทยไม่ยัก

จริงประจักษ์ดัง “รังสิมันต์” นั้นโจมตี

* ในอดีตการ “ค้ามนุษย์” ในไทย

“สหรัฐ” จัดให้ในเกรดที่

อยู่ “เทียร์ ๓” ตามที่รู้อยู่หลายปี

มารัฐบาลนี้อยู่ “เทียร์ ๒” ต้องชมเชย

* เป็น “ส.ส.ไทย” หรือ “โรฮินยา”

จึงตั้งหน้าตั้งตาด่าไทยเฉย

ความทุกข์ร้อนของชาวบ้านยังบานเลย

ไม่เคยเอ่ยขึ้นอภิปรายให้ได้ยิน

* ยกเรื่อง “โรฮินยา” มาอภิปราย

จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรใครรู้สิ้น

หวังให้ “อเมริกา” มาตีกิน

“แซงก์ชั่นไทย” จนสูญสิ้นอิสรา.

สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคพลังประชารัฐ

............................................

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

จู่

ผ



ช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำาในทะเลไทยมีความสมบูรณ์ และรักษา

สภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยเพิ่มวัตถุดิบให้กับโรงงาน

แปรรูปอาหาร และลดการนำาเข้าจากต่าง

ประเทศ 

ในส่วนของการนำาผลการวิจัยและ

นวัตกรรมด้านการเกษตรมาถ่ายทอด

ความรู้ไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

นั้น อีอีซีไอได้ก่อตั้งศูนย์สาธิตนวัตกรรม

เกษตรในอีอีซี ซึ่งจะเป็นพื้นที่วิจัย

ขยายผลในระบบแปลงเปิดสำาหรับ

นวัตกรรมภาคเกษตรและ

ประมง และเป็น

ศูนย์กลาง

ในการ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไปสู่กลุ่มเกษตรกร และ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรใน

พื้นที่อีอีซี              

รวมไป

ถึงการ

สนับสนุน

ให้เกิด

การแบ่งปัน 

การต่อยอด 

และขยายผล เพื่อสร้างความรู้ เทคนิค และ

ประสบการณ์ ท่ีจะนำาไปสู่การสร้างเกษตรกร

สมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ และเกษตร

นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมเยี่ยมชม การ

ฝึกปฏิบัติการ การทดสอบ ทดลองด้วย

ประสบการณ์จริงในการขยายผลเพื่อประยุกต์

ใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแม้ว่าโครงการอีอีซีไอจะยังไม่ได้เปิดดำาเนินการเต็ม

รูปแบบ แต่ก็ได้เร่งวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเป้า

หมายในอีอีซี โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรไปแล้ว 

317 ราย ใน 12 ชุมชน ประกอบด้วย 5 เทคโนโลยี ได้แก่ 1.เทคโนโลยี

ระบบตรวจวัดอากาศด้วยเซ็นเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อการติดตาม

สภาวะแวดล้อม 2, เทคโนโลยีการผลิตก้อนเชื้อสตราบิวเวอเรียพร้อม

ใช้สำาหรับกำาจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เทคโนโลยีผลิตและใช้ปุ๋ย 

นการจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะยกระดับประเทศไทยให้ก้าวไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สูง หรือประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัว

มากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีภายในปี 2580 หรือ

อีก 15 ปีข้างหน้า ปัจจัยหลักสำาคัญที่จะทำาให้ไปถึงเป้าหมายดัง

กล่าวก็คือ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของตัวเอง เพื่อ

นำามาต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าใหม่ๆ ซึ่งมีมูลค่าสูง 

ทั้งนี้ คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า เพื่อไปสู่เป้าหมาย

ดังกล่าว สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก หรือ อีอีซี ไอ ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำาคัญของ

โครงการอีอีซี มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของคนไทย 

โดยหนึ่งในเป้าหลักคือ อีอีซีไอจะสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำาความรู้ที่ ได้ไปยกระดับราย

ได้ให้กับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้มี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งจะเป็น

ส่วนสำาคัญในการช่วยเกษตรกรที่ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยให้มีรายได้ต่อหัว

เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุดท้ายก็จะทำาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สูงตามเป้าหมายที่วางไว้

เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำานวยการอีอีซี ไอ กล่าวว่า 

โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพที่สำาคัญ

ของอีอีซีไอได้แก่ การก่อสร้างศูนย์การวิจัยการเพาะปลูกสมัยใหม่ ซึ่ง

จะประกอบด้วย โรงเรือนฟีโนมิกส์ เพื่อใช้ในการศึกษาการเจริญเติบโต

และการตอบสนองของพืชต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่

มีคุณสมบัติตามต้องการ, โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อทดลองปลูกพืช

สมุนไพรในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

โรงงานผลิตพืช ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิด เพื่อ

สนับสนุนการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรม โดย 

อีอีซี ไอ จะใช้เทคโนโลยีในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์

เฉพาะทางที่มีสารออกฤทธิ์สูง ศึกษาสูตรการปลูกพืช

ที่เหมาะสม ยกระดับผลผลิต ลดเวลาและลด

ต้นทุน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสร้างจุดเด่นและ

จุดขายให้กับพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอีอีซี

ไอจะนำาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนี้ ไปถ่ายทอดให้กับ

เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมต่อไป

นอกจากนี้ อีอีซี ไอ ได้สร้างโรงงาน

ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีที่จะเป็นแพลตฟอร์ม

แบบเปิด และนำาผลการวิจัยจากห้องทดลองมา

ขยายผลเป็นจำานวนมาก เพื่อประเมินความเป็น

ไปได้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและเชิงเศรษฐศาสตร์ 

โดยโรงงานไบโอรีไฟเนอรีแห่งนี้จะ

ยกระดับผลิตผลการเกษตร

และวัสดุเหลือทิ้งทางการ

เกษตรไปสู่การผลิตสินค้า

ที่มีมูลค่าสูงใน 3 กลุ่ม 

คือ 1.อาหารเสริม และ

โภชนเภสัช ซึ่งโรง  

งานไบโอรีไฟเนอรีจะ

สกัดสารให้ประโยชน์

เชิงหน้าที่ สาร

เพิ่มรสชาติ สาร

ต้านอนุมูลอิสระ

ประสิทธิภาพสูง 

โปรตีนทางเลือก 

คาร์ โบไฮเดรต

ชนิดพิเศษ และ

กรดไขมันที่มีมูลค่า

สูง 2.เวชสำาอาง ซึ่งจะ

ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และ 

3.เคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ 

เพื่อนำาไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติก

ชีวภาพ รวมไปถึงสารลดแรงตึงผิว

ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ และเอนไซม์ที่ใช้ใน

อุตสาหกรรม

ด้านการประมง อีอีซีไอได้มีศูนย์วิจัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

สมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำาที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อ

ให้ได้ผลผลิตที่มีจำานวนมากกว่าการเพาะเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะช่วยให้

เกษตรกรมีต้นทุนลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะพัฒนาเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชนิดใหม่ๆ เพื่อลดการจับสัตว์น้ำาในทะเล ซึ่งจะ

หมักไม่พลิกกลับกองอย่างมีประสิทธิภาพ 4.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้

ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) และ 5.เทคโนโลยีการแปร 

รูปผลผลิตทางการเกษตร 

สำาหรับโครงการอีอีซีไอน้ี ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง มี

พ้ืนท่ีรวม 3,454 ไร่ ประกอบด้วยโซนการศึกษา 1,186 ไร่, โซนนวัตกรรม 

1 จำานวน 989 ไร่, โซนนวัตกรรม 2 จำานวน 946 ไร่ ซ่ึงโซนนวัตกรรมท้ัง

สองโซนน้ีจะเปิดให้เอกชนเข้ามาเช่าเพื่อทำาการวิจัยสร้างนวัตกรรม, ศูนย์

การเรียนรู้เกษตรนวัต 155 ไร่ และโซนสำาหรับการอยู่อาศัย 178 ไร่

โครงการอีอีซีไอได้รับการจัดสรรงบบูรณาการระหว่างปี 2562-

2567 จำานวนท้ังส้ิน 5,755 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการของสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 โครงการ ได้แก่ 1.การก่อ 

สร้างกลุ่มอาคาร

สำานักงานใหญ่                              

อีอีซีไอ 1 โครง 

การ ใช้งบ

ประมาณ 1,323 

ล้านบาท ซ่ึง

ประกอบด้วย 

พ้ืนท่ีสำาหรับการ

ทำาวิจัยขยาย

ผล อาทิ โรงงาน

ต้นแบบ พ้ืนท่ี

ทดสอบนวัตกรรม 

รวมท้ังยังมีพ้ืนท่ี

สนับสนุนการทำางาน เช่น ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ Co-Working Space พ้ืนท่ี

รวมกว่า 40,000 ตารางเมตร จะเสร็จพร้อมดำาเนินการในเดือนมิถุนายน 2565

2.โครงการ BIOPOLIS หรือศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมฐาน

ชีวภาพ จำานวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณ 3,005 ล้านบาท 3.โครงการ 

ARIPOLIS หรือศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่น

ยนต์ และระบบอัจฉริยะ จำานวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,152 

ล้านบาท                

และโครง 

การของกรม

วิทยาศาสตร์

บริการ มี 1 

โครงการ คือ 

สร้างสนาม

มาตรฐาน

การทดสอบ

และสนาม

ทดสอบรถอัตโนมัติ (EV AV) จำานวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 275 

ล้านบาท 

หลังจากที่อีอีซีไอได้ดำาเนินงานเต็มรูปแบบ จะมุ่งไปสู่การวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำา ในการคัดเลือกสายพันธุ์

และวิธีการเพาะปลูก การใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตร

แม่นยำา การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและโดรนการเกษตร ไปจนถึง

ปลายน้ำาในการผลิตอาหารมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ทางการแทพย์ และวัสดุ

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล

ในอนาคต.

มื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัว

เรือน หรือหนี้สินครัวเรือน ณ ไตรมาส 4/2564 พบว่า 

หนี้สินครัวเรือนไทยมีจำานวนทั้งสิ้น 14.58 ล้านล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วน  90.1% ต่อ GDP เทียบกับไตรมาส 

4/2563 ที่หนี้สินครัวเรือนของไทยมีจำานวนทั้งสิ้น 14.04 

ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 89.7% ต่อ GDP

โดยจากข้อมูลพบว่า คนไทยมีหนี้สินที่กู้จากสถาบัน

รับฝากเงิน (ธนาคาร) มากที่สุด ราวๆ 12.5 ล้านล้าน

บาท ส่วนอีก 2 ล้านล้าน มาจากการกู้เงินผ่านสถาบัน

การเงินอื่นๆ ขณะที่โครงสร้างหนี้ครัวเรือนภาพรวม ณ 

สิ้นปี 64 หนี้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน 3 อันดับแรกยังคง

เป็น 1.เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสัดส่วน 34.5% ของหนี้      

ครัวเรือนรวม 2.เงินกู้เพื่อการประกอบธุรกิจ สัดส่วน 18.1% 

ของหนี้ครัวเรือนรวม และ 3.เงินกู้เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อ 

รถยนต์/รถจักรยานยนต์ สัดส่วน 12.4% ของหนี้ครัวเรือน

รวม

อย่างไรก็ดี หนี้ครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับที่สูง

มาก และเป็นระดับที่น่ากังวล เพราะด้วยภาระหนี้ดังกล่าว

นั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

เก่ียวกับด้านกำาลังซ้ือในอนาคต ซ่ึงเรื่องน้ีในขณะน้ีทางฝ่าย

นโยบาย ทั้งสภาพัฒน์, กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ได้จับตาอย่างใกล้ชิด และก็พยายามชู

ประเด็นให้ปี 2565 เป็นปีของการจัดการหนี้

แต่การแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย แม้หลักการภาพ

กว้างจะดูเหมือนง่าย ก็คือ การจัดการกับก้อนหนี้ใน

ปัจจุบัน และการชะลอการก่อหนี้ใหม่ในอนาคต แต่เมื่อ

ลงมือปฏิบัติมันเป็นงานที่หินมาก เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิน

กว่ากำาลังของ ธปท.ที่จะจัดการรับมือไหวเพียงหน่วยงาน

เดียว

ต้องรู้ก่อนว่า แหล่งที่มาของหนี้ครัวเรือนจริงๆ แล้ว

ไม่ได้มาจากระบบสถาบันการเงินที่ ธปท.เป็นผู้ที่ดูแลเพียง

แหล่งเดียวเท่านั้น ยังมีหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ใน

การดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ขณะที่หนี้สินจากบริษัทเช่า

ซื้อและลีสซิ่งจำานวนมากก็ยังไม่มีผู้กำากับดูแลชัดเจน รวม

ถึงหนี้นอกระบบอีกจำานวนมหาศาลที่ ไม่มีตัวเลขซึ่งเก็บ

เป็นข้อมูลสถิติไว้

จากปัญหานี้ชัดเจนว่าในการแก้ไขก็จะยุ่งยาก เนื่อง 

จากมีเจ้าภาพหลายกลุ่ม ลำาพังจะให้ ธปท.หรือกระทรวง

การคลังขับเคลื่อนเพียงหน่วยงานเดียวไม่มีทางสำาเร็จ ดัง

นั้นการจัดการหนี้สินครัวเรือนจะต้องใช้พลังจากระดับ

นโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนในภาพกว้าง ครอบคลุมในทุก

มิติ ไม่ใช่แค่การจัดการเฉพาะหนี้ในระบบเท่านั้น แต่รวม

ถึงหนี้นอกระบบด้วย ยิ่งเงินกู้ทั้งสองแห่งมีอัตราดอกเบี้ย

ต่างกันราวกับฟ้ากับดิน ถึงแม้จะแก้ไขหนี้ในระบบได้ดีสัก

เพียงไหน แต่ไม่ได้ล้างหนี้นอกระบบไปด้วย สุดท้ายหนี้

นอกระบบจะเพิ่มพูน และครัวเรือนก็จะจมกองหนี้อยู่ดี

ในเบื้องต้นสิ่งที่อาจจะพอช่วยแก้ปัญหาได้นั้นก็คือ 

การให้ ธปท.ขยายขอบเขตการกำากับผู้ให้บริการสินเชื่อ

รายย่อยเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ ที่

เป็นแหล่งกู้เงินของภาคครัวเรือน เพราะจากตัวเลขเห็นได้

ชัดเจนว่าสัดส่วนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่ม

มากขึ้นจาก 6.0% ในปี 59 มาที่ 8.0% นับเป็นการสะท้อน

ถึงสินเชื่อเพื่อการบริโภค ซึ่งบางแห่งไม่ได้อยู่ในกำากับของ 

ธปท. ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนรายย่อยได้รับความคุ้มครอง

ควบคู่กับการดูแลเสถียรภาพระดับมหภาค ขณะท่ีผู้ให้บริการ

สินเชื่อก็จะดำาเนินการตามแนวทางปล่อยสินเชื่ออย่างรับ

ผิดชอบ โดยให้มั่นใจว่าลูกหนี้จะมีรายได้เหลือเพียงพอต่อ

การดำารงชีพ และไม่มีพฤติกรรมการก่อหนี้ที่ไม่พึงประสงค์ 

เช่น การกู้วนเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

ขณะที่หนี้สินในระบบสถาบันการเงิน ธปท.ก็มีแนว 

ทางในการกำากับดูแล ทั้งมีการพักหนี้ ปรับโครงสร้าง เบรก

ชำาระ เพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้  

ส่วนหนี้นอกระบบนั้น คงจะต้องมีการทำางานร่วมกับ               

เจ้าหน้าที่สายปราบปราม เพื่อจัดการเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้ 

และเพิ่มช่องทางให้ผู้กู้เข้าถึงแหล่งเงินในระบบมากที่สุด

และท่ีสำาคัญมากท่ีสุดคือ การปลูกฝังทัศนคติการออม 

และการลงทุน รวมถึงการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ซึ่ง

ควรบรรจุเป็นหลักการเรียน การสอน เป็นวิชาบังคับตั้งแต่

ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

การเงินให้มากขึ้น.

มื่อเร็วๆ น้ี ซีอีโอหญิงท่ีท้ังสวย 

เก่ง และวิชั่นไกล ปุณฑรีก์  

อิศรางกูร ณ อยุธยา แห่ง 

บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

(GSC) ได้เข้ามาเป็นแม่ทัพหลัก

บริหารเต็มตัว ประกาศชัด! ลุย…

ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นกลยุทธ์

เพ่ิมรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม พร้อม

ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโต

อย่างย่ังยืน …จับตาผลงานปีน้ี “เทิร์น 

อะราวด์” เต็มรูปแบบ ไม่ทำาให้ผู้

ถือหุ้นผิดหวังแน่นอนคร้า.
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หนี้ครัวเรือนปัญหาที่ต้องรีบแก้

เจ๊...สั่งลุย

เศรษฐกิจ

เ

เ

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ปุณฑรีก์ 

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ใ

วีระพล จิรประดิษฐกุล

มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน แถลงข่าวว่า ที่

ประชุมคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็น

ชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าเอฟทีในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 เพิ่ม

ขึ้น 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่าเอฟทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตางค์

ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้ารวม 4.0 บาทต่อหน่วย นับว่าสูงสุดเท่าที่                         

เคยมีค่าไฟฟ้ามาของประเทศไทย และแถลงอีกว่าค่าเอฟทีทั้งปี 

2565  ที่จริงแล้วจะเพิ่มขึ้นถึง 129 สตางค์ต่อหน่วย แต่จะใช้วิธีทยอย                                                                                

ปรับขึ้น

ในตอนท้ายของการแถลงข่าวได้เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าช่วยกัน

ประหยัดการใช้พลังงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 4 ป. 

ได้แก่ ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ 

ปิด หรือดับไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน รวมทั้ง ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

ให้อยู่ที่ 26 องศา และ เปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ที่ประหยัด

พลังงาน เบอร์ 5 ก็สามารถช่วยกันลดการนำาเข้าน้ำามันเชื้อเพลิงจากต่าง

ประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดค่าครองชีพของตนเองโดยตรง แถมยังเป็นการ

ร่วมแรงร่วมใจลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

สาเหตุที่ค่าเอฟทีเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 เพิ่มสูงมากมา

จากสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่ (1) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน

เพิ่มสูงขึ้น 5.1 (2) ราคาเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซ

ธรรมชาติ (มีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.1) และถ่านหินนำาเข้า (สัดส่วนร้อยละ 

8.0) สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และ (3) อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงจาก 

33.0 บาทต่อดอลลาร์ เป็น 33.2 บาทต่อดอลลาร์

ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าถ้าเราช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าแล้วจะ

ทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้อย่างไร เริ่มจากท่านผู้อ่านจะต้องทำาความเข้าใจ

เกี่ยวกับสามเรื่องก่อน ได้แก่ การสั่งเดินเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ลักษณะการ

ใช้ไฟฟ้าของเราในแต่ละวัน และ

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตามชนิดเชื้อ

เพลิงชนิดต่างๆ

การสั่งเดินเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

เริ่มจากการสั่งเดินเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้าของ กฟผ. โดยศูนย์

ควบคุมระบบกำาลังไฟฟ้าจะสั่งเดิน

เครื่องไฟฟ้าตามต้นทุนต่ำาสุดไปยัง

ราคาสูงสุด หรือที่เรียกว่าระบบ 

Merit Order (แต่เวลาสั่งเดินเครื่อง

ทำ�ไมต้องรณรงค์ให้ประหยัดก�รใช้ไฟฟ้�

จริงๆ แล้วยังมีข้อจำากัดของระบบความมั่นคง หรือเรียกว่า Must Run 

และต้องสั่งเดินเครื่องไฟฟ้าประเภทที่จำาเป็นต้องรับซื้อขั้นต่ำาตามสัญญา 

หรือที่เรียกว่า Must Take ซึ่งจะยังไม่อธิบายในรายละเอียด)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตามเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

ต้นทุนการผลิตหน้าโรงไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับราคา

เชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ ว่าเป็นเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2564 ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำาสุดได้แก่ ลิกไนต์ที่แม่เมาะของ กฟผ. 

1.09 บาทต่อหน่วย ถ่านหินนำาเข้า 1.43 บาทต่อหน่วย และลิกไนต์หง

สา จาก สปป.ลาว 2.11 บาทต่อหน่วย รองลงมาได้แก่ พลังน้ำา กฟผ. 

1.53 บาทต่อหน่วย พลังน้ำาจาก สปป.ลาว 1.89 บาทต่อหน่วย ถัดมา

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (ของทั้ง กฟผ.และ IPPs) 2.35 บาทต่อหน่วย                                                                                   

ก๊าซธรรมชาติจาก SPP 2.80 บาทต่อหน่วย และพลังงานหมุนเวียน

เฉลี่ย 5.36 บาทต่อหน่วย รวมต้นทุนหน้าโรงไฟฟ้าเฉลี่ย 2.53 บาท                

ต่อหน่วย

ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย

หลังจากรู้ต้นทุน

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชนิด

ต่างๆ แล้ว การสั่งเดิน

เครื่องใช้หลัก Merit 

Order และคุณลักษณะ

ของโรงไฟฟ้าตามความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าใน

แต่ละชั่วโมงในหนึ่งวัน 

หรือเรียกว่าลักษณะ 

Load Pattern ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

Base Load: เป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยต่ำาสุด และ

ส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อระบบไฟฟ้า (Ramp Rate) ไม่มาก เช่น โรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะเดินเครื่องคงที่เกือบ 

24 ชั่วโมง

Intermediate Load: เป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนผันแปรไม่สูงมาก 

แต่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ดี เช่น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CCGT) ซึ่งจะมีการเดินเครื่องแปรเปลี่ยน

ตามสภาพความต้องการไฟฟ้า

Peak Load: เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เวลาในการ Start Up สั้นๆ รวม

ทั้งมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่าง

รวดเร็ว เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำา โรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ตัวเปล่า (OCGT) 

มีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสูง ซึ่งจะมีการเดินเครื่องเฉพาะในช่วงความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

ทำาอย่างไรให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้

จากรูปลักษณะการใช้ไฟฟ้าข้างต้น จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้

ไฟฟ้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 08.00-09.00 น. ไปจนถึงตอนเที่ยง และลดลง

ช่วงพักเที่ยง จากนั้นจะเริ่มสูงสุดอีกครั้งตอน 14.00 น. และลดลงตอนเย็น 

หลังจากนั้นก็เพิ่มสูงสุดอีกครั้งตอน 19.00-21.00 น. และก็ลดลงต่ำาสุดหลัง

เที่ยงคืนจนถึงช่วงเช้า จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมีสองช่วง 

คือ ตอนเที่ยงถึงบ่ายสอง และตอนหัวค่ำา ซึ่งเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมง โดยใน

ช่วงนั้นจะต้องเดินเครื่องไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูง ทำาให้ค่าไฟฟ้ารวมสูงไปด้วย 

ถ้าเราช่วยกันประหยัดไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วงพีกจะทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ 

แต่ถ้าร่วมกันประหยัดไฟฟ้าได้ตลอดวันก็ยิ่งลดค่าไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น เมื่อ

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงและตัวเราเองลดการใช้ไฟฟ้าลงด้วย ทำาให้บิลค่าไฟฟ้า

ของเราลดลง ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งต้องนำาเข้าและราคาแพง ช่วย

ประหยัดเงินในกระเป๋าเราและช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษจากการผลิต

ไฟฟ้า เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เรียกว่า วิน-วิน ทุกภาคส่วน.

เ

อีอีซี ไอมุ่งยกระดับผลผลิตลดต้นทุน

เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เจนกฤษณ์ คณาธารณา



ความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงกดดันด้าน

จิตวิทยากับนักลงทุนไทยที่ยังนิยมเล่นตามตลาดต่างประเทศ 

แต่หากมาไตร่ตรองพิจารณาในประเทศแล้วจะพบว่ามีปัจจัย

บวกหนุนตลาดมากกว่าปัจจัยลบ ทำาให้นักลงทุนต่างชาติที่มอง                                     

ออกว่าตลาดหุ้นไทยยังเป็นหลุมหลบภัยและเป็นแหล่งลงทุนที่

ยังให้ความคุ้มค่าในการลงทุนที่ดี จึงยังคงทยอยเข้าลงทุนต่อ

ไป แม้ปัจจัยภายนอกจะกดดันอยู่ก็ตาม จึงพบว่ายังไม่ทันสิ้น

ไตรมาส 1 ของปี 2565 นี้ นักลงทุนต่างชาติก็โหมซื้อหุ้นไทย

ไปกว่า 110,000 ล้านบาทแล้ว มากกว่าที่มีการคาดหมายกันว่า

ปี 2565 นักลงทุนต่างชาติจะซื้อหุ้นไทยถึงระดับแสนล้านบาท                                                          

การที่นักลงทุนจะกล้าเข้ามาซื้อหุ้นอย่างมากมายอย่างนี้ ได้ ต้อง

มีความเชื่อมั่นที่สูงมาก เพราะตลาดหุ้นไทยก็มีการเก็งกำาไรสูง 

โดยเฉพาะนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะเล่นเก็งกำาไรมาก 

การเล่นเก็งกำาไรจะทำาให้ตลาดผันผวนสูง หากนักลงทุนไม่มีความ

เชื่อมั่นที่สูงมากพอก็จะถูกครอบงำาและคล้อยตามตลาด โอกาสที่

จะเกิดการผิดพลาดในการเก็งกำาไรจะมีสูงมาก แต่นักลงทุนต่าง

ชาติดูจะไม่ค่อยสนใจกับบรรยากาศกดดันของตลาด จึงได้ทยอย

ซื้อจนมีหุ้นในพอร์ตมากกว่าแสนล้านบาทภายในไตรมาสแรก

ของปี และยังทำาให้ดัชนีตลาดสามารถขึ้นมาทดสอบระดับ 1,700 

จุดได้อีกครั้ง มองในแง่การเก็งกำาไรคงจะต้องติดตามดูต่อไป                                                                          

ว่าดัชนีจะสามารถยืนเหนือ 1,700 จุดได้จริงหรือไม่ แต่การเข้า

ซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติก็ทำาให้ดัชนียังคง Side Way Up ได้

ต่อไป

ส่วนการที่ตลาดอื่นๆ เช่นตลาดน้ำามันและตลาด                       

ทองคำาที่มีการผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ก็มีเหตุผลเฉพาะกาล อย่าง

กรณีน้ำามันที่มีราคาอ่อนตัวลงต่ำากว่า 100 ดอลลาร์เล็กน้อย                               

ก็ยังเป็นแค่การเก็งกำาไรในระยะสั้น เพราะมีความพยายาม                             

ที่กดราคาจากการที่สหรัฐประกาศจะระบายน้ำามันในคลัง

สำารองออกมา 180 ล้านบาร์เรล และทางยุโรปหรือ IEA                                                           

ก็เคยระบุว่าจะระบายน้ำามัน 60 บาร์เรล จึงกดดันราคาน้ำามัน

ในระยะสั้น ในขณะที่ตลาดทองคำาที่มีการเก็งกำาไรกันสูงมาก                          

โดยอาศัยข่าวการสงครามรัสเซียกับยูเครนมาใช้ ทำาให้

ดอลลาร์แข็งค่ากดราคาทองให้ต่ำาลง กรณีอย่างนี้ล้วนเป็นผล                                                           

กระทบจากการเก็งกำาไรในตลาด จึงมองเป็นผลกระทบระยะ                  

สั้นๆ ตลาดทุกตลาดจึงยังผันผวน แต่สำาหรับตลาดหุ้นเมื่อดู

ปัจจัยทางพื้นฐานของไทยที่แข็งแกร่งดี ธุรกิจมีกำาไรเพิ่ม จ่าย

เงินปันผลมากขึ้น ทำาให้ตลาดจะคึกคัก และจะยัง Side Way Up                                                               

ได้ต่อไป.
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7เศรษฐกิจ

มะพร้าวน้ำาหอมราชบุรีแชมป์ส่งออก GI 

น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                     

เปิดเผยว่า ปัจจุบันสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ 

ศาสตร์ (GI) มีมูลค่าการส่งออกในปี 2564 รวม 5,406,594,788 

บาท โดยสินค้า GI ไทยที่มีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับ

หนึ่งคือ มะพร้าวน้ำาหอมราชบุรี ส่งออกได้มูลค่า 3,495 ล้าน

บาท โดยส่งออกไปจีนและสหรัฐ รองลงมาคือ มะขามหวาน

เพชรบูรณ์ 300 ล้านบาท ส่งออกไปจีน เวียดนาม ยุโรป กล้วย

หอมทองปทุม 197 ล้านบาท ส่งออกไปจีน ส้มโอขาวใหญ่สมุทร 

สงคราม 200 ล้านบาท ส่งออกไปจีน ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 

138 ล้านบาท ส่งออกไปจีน ไต้หวัน และฮ่องกง

ธพว.เดินหน้าพัฒนาเอสเอ็มอี ไทย 

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โควิด-

19 รวมถึงสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ยังไม่มีความ

ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดังนั้น SME D Bank 

สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพิ่มศักยภาพสามารถปรับ

ตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดโปรแกรม

พัฒนายกระดับธุรกิจ ช่วยเสริมศักยภาพ เพิ่มรายได้ ขยาย

ตลาด ตลอดเดือนเมษายน 2565 อาทิ โครงการ “E-learning 

SME D Academy”, สัมมนาออนไลน์ และเวิร์กช็อป เป็นต้น

นครชัยแอร์จัดรถช่วงสงกรานต์

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นคร 

ชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ได้เตรียมแผนรองรับ

ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำาเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565                                                              

ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในอัตราราคาค่าโดย                                                                                 

สารปกติ ยังให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดิน                                                                                   

ทาง ย้ำาทุกเที่ยวโดยสารของนครชัยแอร์ ผ่านการรับรองมาตร 

ฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยันการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขในด้านความสะอาดปลอดภัย

ขั้นสูงสุดทุกเส้นทาง

‘รอยัล เกทเวย์’ เปิดตัวสินค้ารับหน้าร้อน

นายพงกานต์ จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และ

สื่อสารแบรนด์ บริษัท รอยัล เกทเวย์ จำากัด เปิดเผยว่า ตลาด

นำ้าอัดลมแบบไม่มีน้ำาตาลและไม่มีแคลอรีมีการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 

30% จากปีก่อน ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นตัวกำาหนด

หลักสำาคัญจากการหันมาให้ความสนใจเลือกเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพให้กับตนเอง และเลือกเน้นที่กลุ่มไม่มีน้ำาตาล บริษัทจึง

ได้ทำาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Eden apple sparkling high vit 

c” ที่จะมีด้วยกัน 2 รสชาติ คือ แอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดง 

เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในไทย 

อันเดอร์ อาร์เมอร์ ลุยเปิดสาขาย่านสยาม

นางสาวปริศนา ศิริสมถะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเอ 

สปอร์ต (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ทำาให้เห็นได้ชัดว่า กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยมีพฤติกรรมหัน

มาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มี

เป้าหมายในการออกกำาลังกายที่ชัดเจน และกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิง

ที่หันมาให้ความสนใจในการออกกำาลังกายมากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้มี

การเปิดตัว Under Armour Brand House สาขาสยามเซ็นเตอร์ 

ซึ่งเป็น Flagship Store ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครบ

ครันด้วยผลิตภัณฑ์ รองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์สำาหรับออก

กำาลังกาย 

สินค้าเกษตรพาเหรดขึ้นไม่หยุด

ธกส.ชี้‘หมู-เนื้อ-กุง้’ราคาพุ่งแรงรับสงกรานต์-เชงเม้ง

นายสมเกียรติ กิมาวหา                                         

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรใน                                          

เดือน เม.ย.2565 พบว่าสินค้า

เกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มราคา                                       

ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก

เจ้าหอมมะลิ ราคา 11,693-

12,548 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจาก                                              

เดือนก่อน 0.32–7.65% เนื่อง 

จากความต้องการจากต่างประเทศ 

ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไทยสามารถ

ส่งออกข้าวได้มากข้ึน, ข้าวเปลือก                     

เจ้าความช้ืน 15% ราคา 8,198– 

8,240 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจาก                                          

เดือนก่อน 0.86–1.38% เนื่อง 

จากราคาน้ำามันดิบเพ่ิมและความ 

กังวลในค่าระวางเรือท่ีมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นจากเดิม

ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ได้

ส่งผลให้ราคาน้ำามันดิบเพ่ิมสูงข้ึน                                               

ทำาให้บราซิลเพิ่มสัดส่วนการ

ผลิตเอทานอลเป็น 100% ส่ง

ผลให้น้ำ าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์ก 19.38-19.46 เซนต์/

ปอนด์ (14.33-14.39 บาท/กก.)                                                 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.74–

1.15% รวมถึงยังทำาให้ปุ๋ยขาด 

แคลนในตลาดโลก และผู้ส่งออก 

หลักอย่างประเทศจีนลดการส่ง

ออกปุ๋ยเคมี ทำาให้ราคาปุ๋ยเพิ่ม

ขึ้นกว่า 2 เท่า และราคาปาล์ม

น้ำามันปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียว

กับยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคา 

63.21-64.39 บาท/กก. เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 4.48–6.43% 

นอกจากนี้ กุ้งขาวแวน

นาไม ราคา 169.64-171.93 

บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน                             

1.58–2.95% เนื่องจากการผ่อน                      

คลายมาตรการควบคุมการแพร่                               

ระบาดไวรัสโควิด-19 และกำาลัง

จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ทำา                                         

ให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้ 

สอยกันมากขึ้น ส่งผลให้ความ

ต้องการบริโภคกุ้งในประเทศสูง                            

ขึ้น นอกจากนี้เงินบาทยังมีแนว

โน้มอ่อนค่า ทำาให้ไทยสามารถ

ส่งออกกุ้งไปยังประเทศคู่ค้าได้

เพ่ิมข้ึนอีกด้วย เช่นเดียวกับสุกร 

ราคา 88.79-91.19 บาท/กก. เพ่ิม                                     

ขึ้นจากเดือนก่อน 1.13–3.87% 

เนื่องจากความต้องการบริโภค

สุกรเพ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียวใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเชงเม้ง

ประกอบกับต้นทุนค่ า

อาหารสัตว์และค่าขนส่งสุกรที่                                  

ปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาสุกร                             

ยังมีทิศทางเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง                                     

และโคเน้ือ ราคา 100-110 บาท/                                                      

กก. ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อน                                               

0.54–10.60% เนื่องจากในเดือน 

เม.ย. เป็นช่วงที่ประชาชนเดิน                                                  

ทางท่องเท่ียวและกลับภูมิลำาเนา 

กางแผนจ้างเดินรถEV

ขสมก.ฟุ้งเปิดใช้ส.ค.นี้

 หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

PTTGC ราคาน้ำามันยังคงผันผวนไปตามการเก็งกำาไร โดย

อิงอยู่กับข่าวสงครามรัสเซียกับยูเครน ซึ่งผลจากมีการเจรจาเพื่อ

ยุติสงคราม ทำาให้ข่าวที่ออกมามีทั้งบวกและลบ เพราะทั้ง 2 ฝ่าย

ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ทำาให้การเจรจาต้องยืดออกไป 

ผลทำาให้นักลงทุนจะมีความหวาดระแวง โดยมีทั้งการประเมิน

ในทางบวกในบางวันแล้วก็จะมีอีกพวกที่มองผลในทางลบ มีผล

ให้ตลาดน้ำามันยังผันผวนต่อไป จากที่ผ่านมามีการคาดหวังว่า

สงครามจะยุติลงได้จากการเจรจา ก็ทำาให้ราคาน้ำามันอ่อนตัวลง

ต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ แต่เมื่อผลการเจรจายังไม่มีข้อยุติ ทำาให้

ราคาน้ำามันกลับขยับสูงขึ้นเกิน 100 ดอลลาร์อีก จึงมีผลกระทบ

กับการประกอบการของธุรกิจน้ำามันและธุรกิจปิโตรเคมีต่อไป แต่

ประเมินได้ว่าจะเป็น

ผลในทางบวก เพราะ

การที่ราคาน้ำามันยัง

ยืนระดับสูง ย่อม

ทำาให้ราคาปิโตรเคมี

ยังมีราคาขายที่สูงไป

ด้วย จึงประเมินว่า

ธุรกิจปิโตรเคมีจะยัง

มีผลกำาไรที่ดีอย่างต่อ

เนื่อง ดูอย่าง PTTGC 

ในปี 2563 ที่ราคา

น้ำามันตกต่ำามาก ธุรกิจ

มีผลกำาไรลดลงมาก 

ทำาได้แค่ 199.61 ล้าน

บาท แต่มาปีกลาย 

(2564) ราคาน้ำามัน

ปรับสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่องตลอดปี ทำาให้ 

PTTGC กลับมามีกำาไรสูงถึง 44,982.39 ล้านบาท มีกำาไรต่อหุ้นที่                                                        

10.01 บาท ทำาให้ต้องกลับมาประเมินราคาหุ้นกันใหม่ว่าควรยืน

อยู่ระดับใด เพียงใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณ ยังได้ราคาที่ 100.10 

บาท แต่เมื่อมาดูราคาหุ้นในตลาดกลับพบว่ายังอยู่ที่ 50 บาท 

ทำาให้ยังมี up side ได้มากถึง 100% หรือเพิ่มได้เท่าตัว และยัง

ได้เงินปันผลของปี 2564 สูงถึง 7.5% ด้วย ดูแค่นี้ก็พูดได้เลยว่า

เป็นหุ้นที่น่าลงทุนมาก และเมื่อกลับไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ 

PTTGC ในปัจจุบันยังพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 70.58 บาท สูงกว่า

ราคาหุ้นในตลาดมากกว่า 41% ด้วย เป็นการยืนยันว่าราคาหุ้น

ในตลาดยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก ทำาให้แทบไม่มีความเสี่ยงในการ

ลงทุน

TTA ในขณะที่หุ้นในกลุ่มขนส่งมีความ

ผันผวนจากการเก็งกำาไร ทำาให้นักลงทุนคิดว่า

เป็นหุ้นที่ต้องเล่นรอบ แต่ความเป็นจริงคงต้อง

มาพิจารณาไตร่ตรองกันให้ดีๆ เพราะว่าหุ้นขนส่ง

ทางเรือกลับมีความโดดเด่นที่ดีมากกว่าการขนส่ง

ด้านอื่นๆ จริงอยู่ที่ 2-3 ปีก่อนธุรกิจขนส่งทางเรือ

จะตกต่ำามองไม่สู้ดี มีกำาไรตกต่ำามาก แต่มาปีกลาย 

2564 กลับมีผลประกอบการที่โดดเด่นดีมาก 

สามารถทำากำาไรได้เพิ่มอย่างก้าวกระโดด กลาย

เป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการเติบโตสูง ในขณะ

ที่ราคาหุ้นยังคงจมอยู่กับการเล่นเก็งกำาไร ราคา

จึงอยู่ต่ำาเกินจริงมาก เหมาะกับการเข้าลงทุน 

ดูอย่าง TTA ในปี 2563 ธุรกิจยังตกต่ำา มีผล

ประกอบการขาดทุนมากถึง 1,944.60 ล้านบาท 

แต่มาปีกลาย 2564 กลับพลิกมามีกำาไรสูงถึง 

3,858.65 ล้านบาทได้ อาจจะคิดว่าเป็นความโชค

ดี ความจริงคือธุรกิจได้รับความนิยมสูง ทำาให้มี

   
 

ผลประกอบการออกมา

ดี ดูจากผลประกอบการ

ตลอดปี 2564 จะพบว่า

แต่ละไตรมาสมีกำาไรเพิ่ม

สูง แสดงถึงแนวโน้ม

ที่ดีของธุรกิจ มองว่าปี 

2565 ธุรกิจยังคงดี มีการ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

จึงน่าลงทุน เมื่อมาดูแค่

กำาไรต่อหุ้นของปีก่อน 

(2564) ที่มีค่า 2.12 บาท 

เพียงประเมินราคาหุ้น

ด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยัง

ได้ราคาที่ 21.20 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดกลับอยู่แค่ 9.55 บาท 

จึงมี up side ได้มากถึง 121.99% โดยยังได้เงินปันผลที่ 2.3% 

ด้วย ดูแล้วก็คุ้มค่าการลงทุน แต่ที่ยิ่งดูดีคือ TTA ปัจจุบันมีมูลค่า

หุ้นตามบัญชีสูงที่ 11.67 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดกว่า 22% 

เป็นการยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริง ทำาให้มีความเสี่ยง

ในการลงทุนต่ำาไปด้วย

TMT หุ้นในธุรกิจเหล็กอาจไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก

นักเก็งกำาไร เพราะที่ผ่านมาธุรกิจยังมีการเติบโตไม่มาก จึงไม่มี

จุดเด่นที่จะทำาให้เกิดความน่าสนใจ คงจะเพราะเกิดวิกฤตโรค

ระบาด ทำาให้มีการล็อกดาวน์กันมาก การลงทุนก่อสร้างจึงอาจ

เกิดการสะดุด แต่มาปี 2564 เมื่อสถานการณ์ โรคระบาดชะลอ

ตัว มีการฉีดวัคซีนกันมาก ทำาให้งานการก่อสร้างกลับมาเติบโต

มากขึ้น มีผลให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตสูงไปด้วย จึงกลายเป็นกลุ่ม

หุ้นที่ควรแก่การให้ความสนใจ เพราะยังพบว่ามีราคาต่ำากว่าพื้น

ฐานปัจจุบัน ดูอย่าง TMT แม้ว่า 3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจจะมีการ

เติบโตดีมีกำาไรเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นก็ยังดูไม่ต่ำา มา

ปีกลาย 2564 ธุรกิจมีกำาไรโตอย่างก้าวกระโดด กำาไรเพิ่มจาก

ปี 2563 เกือบ 3 เท่าตัวจากปี 2563 ที่มีกำาไร 537.88 ล้านบาท 

พุ่งขึ้นเป็นมีกำาไรมากถึง 1,530.06 ล้านบาท ทำาให้มีกำาไรต่อหุ้น

ที่ 1.76 บาท จุดนี้น่าสนใจมาก เพราะเมื่อมาดูราคาหุ้น TMT ใน

ปัจจุบันยังอยู่แค่ 11.50 บาท พิจารณาจากราคาหุ้นที่มีกำาไรต่อ

หุ้น 1.76 บาท ใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณยังได้ราคาที่ 17.60 บาท 

เท่ากับยังมี up side ได้มากถึง 53.04% และยังได้เงินปันผลสูง

ถึง 11.3% ด้วย จึงน่าสนใจมาก โดยเฉพาะเมื่อมาดูเงินปันผล

งวดครึ่งหลังปี 2564 ที่จะจ่ายหุ้นละ 0.70 บาท คิดแล้วยังได้ผล

ตอบแทนสูงถึง 6% ตลาดจะ XD ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ จึงยังรับ

เงินปันผลงวดนี้ ได้คุ้มค่ามาก ทำาให้ TMT ยังเหมาะกับการเลือก

ลงทุน.

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” แจงเดือน เม.ย.2565 ราคาสินค้าเกษตร

พาเหรดขยับขึ้นไม่หยุด เนื้อหมู-กุ้งขาวแวนนาไม-โคเนื้อ พุ่งต่อ

เนื่อง หลังรัฐผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 กระตุ้นบริโภคเพิ่ม 

พ่วงอานิสงส์เทศกาลสงกรานต์-เชงเม้งหนุนอีกทอด

ต่างชาติซื้อตลาด Side Way Up

MBKลุยต่อ

ดึงพันธมิตร

กระตุ้นตลาด

สมเกียรติ กิมาวหา

68,941.19

1/4/65

1,701.31
+6.07

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,947.89 5,094.85 853.04
 6,008.77 6,329.53 -320.75
 28,526.77 26,651.64 1,875.12
 28,457.76 30,865.17 -2,407.41

รับรางวัล • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรหัวใจทองคำา 

ประจำาปี 2564 หรือ ‘GOLDEN HEART AWARD 2021’ แก่นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บมจ.ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ ในโอกาสที่สมาคมสมาพันธ์

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของโออาร์ ที่ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือ

ประชาชนในการรับมือกับวิกฤตการณ์ โรคโควิด-19 ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

เด็กด้อยโอกาส ผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ที่ขาดแคลน ถือเป็นอีกหนึ่งความสำาเร็จของโออาร์ ตามวิสัยทัศน์ 

“เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อ

การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน.

ทำาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อย่างโรงแรม ห้างสรรพสินค้า 

และร้านอาหาร คึกคักมากขึ้น 

ความต้องการบริโภคเน้ือโคปรับ 

ตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน.

ไทยโพสต์ • MBK เสริมแม่

เหล็กดึงพาร์ตเนอร์ร้านค้าปลีก   

ความงาม ล่าสุดจับมืออีฟแอนด์

บอย ปักธงสาขารูปแบบใหม่

ใจกลางเมือง หวังดึงกำาลังซื้อ

และผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น  

นายสมพล ตรีภพนารถ                                      

กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์ 

การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วง

ไตรมาสแรกของปี 2565 ศูนย์

การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มี

แนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็น                                   

ผลมาจากปลายปีที่ ได้ปรับภาพ                                      

ลักษณ์ใหม่ก้าวสู่ New Episode 

ในคอนเซ็ปต์ MBK MBCOOL 

(MAX & BEYOND COOL) 

เปลี่ยนบรรยากาศภายในศูนย์

ใหม่ เพ่ิมสินค้าและบริการ เพื่อ                                 

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของ

ลูกค้าคนไทยมากยิ่งขึ้น โดย

ตั้งแต่ต้นปีมามีพันธมิตรร้าน

ค้ารายใหม่ๆ เปิดให้บริการช่วย                      

สร้างบรรยากาศการจับจ่าย

ภายในศูนย์ และตลอดทั้งปีจะมี

ร้านค้าแบรนด์ดังเปิดให้บริการ

อีกมากมาย เพื่อร่วมกันส่งมอบ                                  

ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ                                          

คูลๆ ให้กับลูกค้า สร้างบรรยา 

กาศการใช้จ่ายภายในประเทศ

ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น 

ล่าสุดร่วมกับ บริษัท อีฟ 

แอนด์ บอย จำากัด ผู้บริหารร้าน

ค้าปลีกสินค้าความงาม หรือ

บิวตี้ สโตร์ มัลติแบรนด์สัญชาติ

ไทย ภายใต้ชื่ออีฟแอนด์บอย  

(EVEANDBOY) นำาคอนเซ็ปต์

ใหม่มาเปิดให้บริการเป็นครั้ง

แรก บนพื้นที่ขนาดใหญ่ ณ  

ชั้น G โซน C ซึ่งเป็นร้านค้า

ปลีกความงามที่มีชื่อเสียงครอง

ใจผู้บริโภคคนไทย โดยสาขานี้

ยังถือเป็นสาขาใหญ่สาขาแรก

ของร้านอีฟแอนด์บอยที่เปิดใน

ปี 2565 อีกด้วย. 

ราชดำาเนิน • “ศักดิ์สยาม” กาง

ไทม์ไลน์ ขสมก.จ้างเหมาเอกชน

ว่ิงให้บริการรถโดยสาร EV จำานวน 

400 คัน ระหว่างรอแผนฟื้นฟูฯ 

คาดเปิดประกวดราคา พ.ค.นี้ มั่น                                                

ใจพร้อมให้บริการเฟสแรก 224 

คันภายใน ส.ค.65 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ                               

รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการดำาเนินการโครงการ

จัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด 

โดยการจ้างเอกชนเหมาให้บริการ                                        

ตามระยะทางขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ใน                                                    

วันที่ 3 เม.ย.2565 ขสมก.เตรียม                                        

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

และรายละเอียดคุณลักษณะ

และราคากลางในเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลางและ ขสมก. จาก                                                   

น้ันจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

ความเห็นของสาธารณชน ระยะ

เวลา 7 วัน หากมีผู้วิจารณ์ร่างฯ                                              

ดังกล่าว จะต้องนำามาแก้ไขภาย 

ใน 15 วัน ก่อนจะส่งประกาศร่าง                                           

ขอบเขตงานฯ ให้อัยการสูงสุด

พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เมื่ออัยการสูงสุด

พิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้อำานวย

การ ขสมก. จะอนุมัติและแต่งตั้ง                                   

คณะกรรมการพิจารณาผลใน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) คาด

จะเผยแพร่ประกาศประกวด

ราคากลางในระบบ e-GP ในวัน

ที่ 9 พ.ค.2565 และประกาศผล

ผู้ชนะการประกวดราคาภายใน 

มิ.ย.2565 จากนั้นจะจัดทำาร่าง

สัญญาและลงนามในสัญญา ใน

ช่วงปลาย มิ.ย.-ต้น ก.ค.2565 

ก่อนที่จะรับมอบรถโดยสารระยะ

ที่ 1 และให้บริการประชาชน

ภายใน ส.ค.2565

ด้านนายกิตติกานต์ จอม

ดวง จารุวรพลกุล ผู้อำานวยการ 

ขสมก. กล่าวว่า ในระหว่างท่ี                                                 

ขสมก.รอการดำาเนินการแผนฟ้ืน 

ฟู ขสมก.ฉบับใหม่ตามข้ันตอน และ                                                

ข้อสังเกตของคณะกรรมการนโย 

บายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) น้ัน ขสมก.

จึงมีแผนการดำาเนินการระยะ

ส้ัน ในการจ้างเหมาเอกชนว่ิงให้

บริการรถโดยสารพลังงานสะอาด

ตามระยะทาง โดยมีเป้าหมาย

หลักในการทดแทนรถเก่า ท่ีมี

สภาพทรุดโทรม ทำาให้มีค่าใช้จ่าย

ในด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ค่าเหมา

ซ่อม ค่าเช้ือเพลิง ค่าบุคลากร ฯลฯ                                           

รวมท้ังจะส่งผลให้ ขสมก.สามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

สราวุฒิซิวเจ้าภูเขาพร้อมนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยม 

สกลนคร • การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ 

ไทยแลนด์ 2022” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ

วันที่ 3 เมษายน ประเภททีมชาย สเตจที่ 3 เส้นทางภายในจังหวัด

สกลนคร รวมระยะทาง 117 กม. ผลปรากฏว่า แชมป์ประจำาสเตจ

ที่ 3 เป็นของ โมฮัมหมัด ฮาร์รีฟ ซาเลห์ จากทีมตรังกานู โพลีกอน 

ของมาเลเซีย พร้อมตำาแหน่งนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนสเตจที่ 3 

ขณะที่นักปั่นไทยที่ดีที่สุดคือ จ่าอากาศเอก ธนาวุฒิ สนิกวาที นัก

ปั่นทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ได้อันดับที่ 7 ส่วนรางวัล

เจ้าความเร็ว  มี 1 จุด ได้แก่ มาร์คัส เบอร์เน็ต จากทีมคูเวต โปร 

ไซคลิง, รางวัลเจ้าภูเขา หรือ KOM มี 1 จุด ได้แก่ สิบโทสราวุฒิ 

สิริรณชัย นักปั่นทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง พร้อมกันนี้

สิบโทสราวุฒิยังได้รางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยมประจำาสเตจอีกด้วย, 

รางวัลผู้นำาคะแนนรวมเจ้าความเร็ว ได้แก่ อลัน บานาสแซ็ก จาก

ทีมเอชอาร์อี มาโซว์เซ ของโปแลนด์ มี 44 คะแนน ได้ “เสื้อ

เขียว”, รางวัลผู้นำานักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยม คือ มูฮาหมัด นูร์ ไอ

แมน โมฮัมหมัด ซาร์รีฟ จากทีมตรังกานู โพลีกอน ได้ “เสื้อม่วง”, 

รางวัลผู้นำาคะแนนรวมเจ้าภูเขา นาธาน เอิร์ล จากทีมอูเกียว                                                                                  

มี 11 คะแนน ได้ “เสื้อลายจุด” ไปครอง โดยมีสิบโสราวุฒิไล่บี้มา

เป็นอันดับ 2 มี 10 คะแนน, เวลารวมประเภททีม ได้แก่ ทีมตรัง

กานู โพลีกอน จากมาเลเซีย เวลารวม 30.43.45 ชม. ส่วนเวลา

รวมประเภททีมอาเซียน ที่ 1 ทีมตรังกานู โพลีกอน ของมาเลเซีย 

เวลา 30.43.45 ชม. 

เทนนิสอาชีพที่เชียงราย ‘วรัชญา’ โชว์ฟอร์มเยี่ยม

เชียงราย • สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการ

แข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ไอ

ทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ณ สนามกีฬาเทนนิส องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย รวม 14 รายการ โดยเปิดศึกสัปดาห์แรก 

(3-10 เม.ย.) 2 รายการ ได้แก่ เทนนิสอาชีพชาย รายการไอที

เอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 502,500 บาท) และเทนนิสอาชีพหญิง 

รายการไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัล

รวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 837,500 บาท) เมื่อวันที่ 3 

เม.ย.เป็นวันแรก โดยคู่ที่น่าสนใจในศึกไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอ

เชียเนีย ครั้งที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก (สาย 

48) “เพียซ” วรัชญา วงค์เทียนชัย อดีตทีมชาติชาวเชียงราย วัย 

32 ปี ที่เคยเป็นมืออันดับ 200 ของโลก โชว์ฟอร์มนักหวดเจ้าถิ่น 

ใช้ความเก๋าชนะ เมลิสสา เซ ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน วัย 17 ปี ได้ 2 

เซตรวด 6-1, 6-3 วรัชญาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ 2 พบ ซามา 

สาถวิกา จากอินเดีย ด้านศึกไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้ง

ที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือกรอบแรก 2 นักหวดไทย ศุภ

วัฒน์ แซ่อุ้ย วัย 16 ปี คว้าชัยเหนือ มารุต เกล้ากลาง ได้ 2 เซต

รวด 7-5, 6-1 ศุภวัฒน์ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ 2 พบกับ ธนเพชร 

ฉันทะ มือวางอันดับ 7 ของรอบคัดเลือกที่ได้บายเข้ามา 

WWE ประกาศชื่อ 2 ตำานานมวยปล้ำา 

กรุงเทพฯ • รางวัลหอเกียรติยศ WWE Hall of Fame คือความ

ภูมิใจของนักกีฬามวยปล้ำาอาชีพ จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1993-1996 

และกลับมาจัดอีกครั้งในปี 2004 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้ทาง 

WWE ได้ประกาศรายชื่อนักมวยปล้ำาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอ

เกียรติยศ ก่อนจะถึงวันเปิดงานศึกใหญ่ WrestleMania ครั้งที่ 38 

โดย 2 ตำานานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศคือ ดิ อันเดอร์

เทคเกอร์ หรือมาร์ก วิลเลียม คาลาเวย์ นักมวยปล้ำาอาวุโสผู้มีท่า

ไม้ตายคือ Tombstone Piledriver การจับคู่ต่อสู้ให้เท้าชี้ฟ้า ล็อกคอ

ไว้ระหว่างเข่า แล้วทิ้งลงบนพื้นเวที และ Chokeslam การบีบคอคู่

ต่อสู้แล้วจับทุ่ม เขาโลดแล่นในวงการมวยปล้ำา 30 ปี และมีผลงาน

การันตีอย่างโชกโชน ตำานานคนที่ 2 คือ บิ๊ก แวน เวเดอร์ หรือ

ลีออน เอเลน ไวท์ นักมวยปล้ำาอาชีพสัญชาติอเมริกัน เข้าวงการ

เมื่อปี 1985 ผู้มาพร้อมท่าไม้ตาย Vader Bomb จับยกคู่ต่อสู้ให้ลำา

ตัวขนานกับพื้น แล้วทุ่มลงบนพื้นเวที และท่า Vadersault ตีลังกา

กลับหลัง ซึ่งอาจจะเป็นท่าทั่วไปสำาหรับคนรูปร่างปกติ แต่เมื่อ บิ๊ก 

แวน เวเดอร์ นำามาใช้กลับกลายเป็นความน่าสนใจที่คนหุ่นอ้วน

ล่ำาสามารถทำาได้ แฟนมวยปล้ำาติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวย

ปล้ำารายการ RAW (รอว์) ทุกเช้าวันอังคาร เวลา 07.00-10.00 น. 

และรายการ SMACKDOWN (สแมคดาวน์) ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 

07.00-09.00 น. ที่ช่อง 3BB Sports One สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชัน

จากทั่วโลก.

กรุงเทพฯ • ฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ “ศึกแดงเดือด” แมนฯ ยูไนเต็ด 

ปะทะลิเวอร์พูลครั้งแรกในทวีปเอเชียที่ประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน 

THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

2565 ณ สนามราชมังคลาฯ บัตรเข้าชมที่ตั้งไว้ 7 ราคาจากจำานวน 

59,000 ที่นั่ง เหลือเพียงราคา 20,000 บาท ฝั่งแมนฯ ยูไนเต็ดเท่านั้น 

หลังจากเปิดจำาหน่ายแค่วันเดียว 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรช

แอร์ เฟสติวัล จำากัด หัวเรือใหญ่การจัดฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ 

“ศึกแดงเดือด” ระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะสโมสร

ลิเวอร์พูลครั้งแรกในทวีปเอเชียที่ประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน THE 

MATCH Bangkok Century Cup 2022 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เปิดเผยว่า หลังจากที่เรา

ได้เชิญ แอนดี โคล ทูตสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และฟิล บาบบ์ 

ตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูล ร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 

31 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงการจัดศึกใหญ่แมตช์ฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์

ในทวีปเอเชีย ดึง 2 สุดยอดทีมฟุตบอลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ระหว่าง

สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะสโมสรลิเวอร์พูลมาฟาดแข้ง 

เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลทั่วเอเชียได้มีโอกาสสัมผัส

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ชมศึกแดงเดือดนอกเกาะอังกฤษ ติด

ขอบสนามในประเทศไทย 

นับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้

ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก โดยการ

ประชาสัมพันธ์ประเทศผ่านฐานแฟนคลับของทั้ง 2 สโมสรยักษ์ใหญ่กว่า

พันล้านคนทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศราว 6,000 

ล้านบาท โดยได้เนรมิตราชมังคลากีฬาสถานโฉมใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล 

ซึ่งจะมีการแบ่งครึ่งสนาม สร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับสนามโอลด์ 

แทรฟฟอร์ด และสนามแอนฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อนให้สมบูรณ์ที่สุด สามารถจุผู้ชมได้สูงสุด 59,000 ที่นั่ง เพื่อต้อนรับ

การระเบิดศึกแดงเดือดในไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปใน 100 กว่า

ประเทศทั่วโลก 

สำาหรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน มีทั้งหมด 7 ราคา คือ 5,000 

/ 7,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 / 22,000 และ 25,000 บาท 

ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดให้แฟนบอลทั่วไปเข้ามาซื้อได้ ทางไทย

ทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.

thaiticketmajor.com โดยเปิดจำาหน่ายให้บุคคลทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ 

ในวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (จำากัดการซื้อตั๋วไม่

เกินคนละ 4 ใบ) นั้น 

“ปรากฏว่า ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ผมได้รับ

รายงานจากแผนกขายตั๋วว่า ถึงตอนนี้บัตรราคาแพงสุดคือ 25,000 บาท 

ได้จำาหน่ายหมดเกลี้ยงแล้วทั้งฝั่งของแฟนบอลลิเวอร์พูลและฝั่งแมนฯ 

ยูไนเต็ด นอกจากนั้น บัตรราคา 5,000 / 7,000 / 12,000 / 15,000 / 

22,000 ก็ถูกจับจองขายไปหมดแล้วเช่นกันในชั่ววันเดียว ทำาให้ ณ ตอน

บัตรแดงเดือดเหลือแค่ตั๋ว2หมื่น 

ไมอามี • อิกา สเวียเทก นักเทนนิสสาวจากโปแลนด์ที่กำาลังจะขึ้นไป

นั่งบัลลังก์หมายเลข 1 ของโลกอย่างเป็นทางการในการประกาศวัน

จันทร์นี้โชว์ผลงานได้สมราคาด้วยการคว้าแชมป์ระดับดับเบิลยูทีเอ 

1000 เป็นรายการที่ 3 ติดต่อกัน หลังเอาชนะ นิโอมิ โอซากะ จาก 

ญี่ปุ่นในแมตช์ชิงชนะเลิศ ไมอามี โอเพ่น

อิกา สเวียเทก นักเทนนิสวัย 20 ปี จากโปแลนด์ กลายเป็น

คนที่ 4 และเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถชนะ “ซันไชน์ ดับเบิล” 

คว้าแชมป์ทั้งที่อินเดียนเวลล์สและไมอามี ในปีเดียวกันต่อจาก                   

สเตฟฟี กราฟ, คิม ไคล์จสเตอร์ส และวิกตอเรีย อซาเรนกา หลังเธอ

เอาชนะโอซากะ ในแมตช์ชิงชนะเลิศ 6-4, 6-0

จากชัยชนะในรายการนี้ทำาให้สเวียเทกที่กำาลังจะขึ้นไปเป็นนัก

เทนนิสหมายเลข 1 ของโลกอย่างเป็นทางการในการประกาศในวัน

จันทร์นั้น ถึงตอนนี้เธอคว้าชัยชนะในดับเบิลยูทีเอมาแล้ว 17 แมตช์

ติดต่อกัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเธอคว้าแชมป์มาครองได้ 3 รายการ 

ที่โดฮา, อินเดียนเวลล์ส และไมอามี

ทางด้าน นาโอมิ โอซากะ อดีตมือ 2 ของโลก วัย 24 ปี จาก

ญี่ปุ่น ก็มีความสุขกับการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ ใน

ฟลอริดา ถึงแม้ว่าการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกของแชมป์แกรนด์สแลม 

4 รายการ นับตั้งแต่ที่เธอชนะ ออสเตรเลียน โอเพ่น เมื่อปี 2021 จะ

จบลงด้วยความพ่ายแพ้ก็ตาม

“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในบรรดา

ผู้เล่นที่สามารถทำาซันไชน์ดับเบิลมาก่อน ฉันรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่หนัก

มากสำาหรับการลงเล่น 2 รายการนี้ติดต่อกัน แต่ฉันก็สามารถทำามัน

ได้ด้วยการเดินไปก้าวต่อก้าว” สเวียเทกกล่าว

สาวจากโปแลนด์คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของเธอ

ในรายการเฟรนช์ โอเพ่น เมื่อปี 2020 ตอนที่อายุเพียง 19 ปี และ

ตอนนี้เธอกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ที่โรลังด์ การ์รอส โดยจะ

แข่งขันกันในเดือนหน้าอีกสมัย ซึ่งคอร์ตดินนับเป็นพื้นผิวที่เธอถนัด

“ในเซตที่ 2 ฉันสามารถเล่นอยู่ในเกมที่ตัวเองถนัดได้ ซึ่ง

นั่นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำาให้ฉันโดดเด่นขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ฉัน

ค่อนข้างประหลาดใจพอสมควรที่สามารถจัดการกับแมตช์เหล่านี้ ได้

ทั้งหมด”

สเวียเทกผ่านเข้ามาถึงแมตช์ชิงชนะเลิศรายการที่ 7 ในอาชีพ

ของเธอหลังคว้าชัยชนะมา 16 แมตช์ติดต่อกัน และเป็นผู้เล่นคน

สุดท้ายที่ชนะ 16 แมตช์ติดต่อกันหรือมากกว่าก็คือ โอซากะ ซึ่งทำาได้

ตั้งแต่การแข่งขันที่ซินซินเนติ เมื่อปี 2020 จนถึงไมอามี โอเพ่น เมื่อ

ปี 2021 ที่ผ่านมา.

สเวียเทกสมราคาว่าที่มือหนึ่งโลก

สมราคา • อิกา สเวียเทก นักเทนนิสสาวจากโปแลนด์คว้าแชมป์

ระดับดับเบิลยูทีเอ 1000 เป็นรายการที่ 3 ติดต่อกันหลังชนะ นาโอมิ 

โอซากะ ในแมตช์ชิงชนะเลิศ ไมอามี โอเพ่น 6-4, 6-0 ในการแข่งขัน

ที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม ในไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยสเวีย

เทกจะขึ้นมือ 1 โลกอย่างเป็นทางการในการประกาศในวันจันทร์.

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำากัด เดินหน้าสานต่อ

กิจกรรมการแข่งขัน Yamaha Championship 2022 เป็นปีที่ 5 ประกาศ

เพิ่มรุ่นการแข่งขัน R7 พร้อมผลักดันสู่เวทีการแข่งขันชิงแชมป์

ประเทศไทย เพื่อสัมผัสประสบการณ์แข่งขันในระดับท็อปของประเทศ 

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร กล่าว

ว่า “ยามาฮ่าให้ความสำาคัญกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ

ตอบปรัชญา KANDO ทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ความตื่นเต้น เร้าใจ 

ความเป็นมืออาชีพ การติดตามเชียร์การแข่งขันด้วยความผูกพัน และผล

จากการที่ Yamaha คว้าแชมป์ 8 รายการหลักของโลก เป็นการยืนยัน

ถึงความแข็งแกร่งของ Yamaha Motorsport นอกจากการแข่งขันนั้น 

เราก็ให้ความสำาคัญกับการต่อยอดประสบการณ์และความรู้จากสนาม

แข่ง มาสร้างความสนุกให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ด้วยกิจกรรมการขับขี่

ในสนามแข่ง อย่างถูกกติกา ถูกวิธี ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ดังเช่น

รายการ Yamaha championship ซึ่งเราได้จัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ ภายใต้การดูแลของ Yamaha ทั้งในเรื่องของการ

ดูแลรถสำาหรับการแข่งขันจากทีมงาน Yamaha Thailand Racing Team 

และ Yamaha Riders’ club การเทรนนิ่งเทคนิคการขับขี่โดยนักแข่ง

ดีกรีแชมป์เอเชียและแชมป์ประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมอื่นๆ 

ภายในงานที่เชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพให้แก่ลูกค้าของเรา ภายใต้

มาตรการด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัด เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้

กับลูกค้าได้สัมผัสความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย และเป็นจุดเริ่มต้น

สำาหรับลูกค้าชื่นชอบการแข่งขันและต้องการหาประสบการณ์การแข่งขัน

ต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งในอนาคต”

ด้านนายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกีฬายาน

ยนต์และสถาบันฝึกขับขี่ กล่าวเสริมว่า “ในปีที่ 5 เราอยากให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการแข่งขัน Yamaha Championship มีความสุขกับเรา ทั้งผู้เข้า

แข่งขันและผู้มาร่วมงาน รวมถึงผู้ที่รับชมการแข่งขันของเราใน 4 ปีที่

ผ่านมา เพื่อยกระดับให้กับการแข่งขัน ทั้งยังได้เพิ่มในเรื่องของกิจกรรม

ต่างๆ โดยในปีนี้ซึ่งเป็น Season 5 ของ Yamaha Championship 

เราได้เพิ่มรุ่นการแข่งขันกับ R7 นอกจากนี้เรายังมอบโอกาสให้แก่ผู้

ชนะในรุ่น R1 คลาส A ได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้าร่วมการแข่งขันชิง

แชมป์ประเทศไทย ทั้งยังสามารถกลับมาร่วมการแข่งขัน Yamaha 

Championship ของเราได้ เราเชื่อว่าในทุกๆ สนามทุกๆ เรซของปีนี้ เรา

จะสร้างความสุขให้ทุกคนที่มาร่วมงานอย่างแน่นอน”

สำาหรับกิจกรรมการแข่งขัน Yamaha Championship 2022 

Season 5 มี 3 สนาม เปิดฉากดวลความเร็ววันที่ 30 เมษายน - 1 

พฤษภาคม ณ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา จ.ชลบุรี, สนามที่ 2 วันที่ 18-

19 มิถุนายน ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี จ.นครปฐม และ

ส่งท้ายที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 26-27 

พฤศจิกายนนี้.

มอเตอร์สปอร์ต • นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด พร้อมทีมผู้บริหาร แถลง

ข่าวการแข่งขัน “ยามาฮ่า แชมเปียนชิพ 2022” ที่บูธ YAMAHA 

MOTOVERSE เมืองทองธานี 

นี้มีเหลือบัตรเข้าชมเพียงราคาเดียวคือ ราคา 20,000 บาท ที่ยังจำาหน่าย

ไม่หมด ส่วนจำานวนที่เหลือนั้นไม่แน่ชัด ต้องรอแจ้งยอดอีกครั้ง ที่สำาคัญ 

บัตรราคา 20,000 บาทที่เหลือนั้น เป็นบัตรของฝั่ง “ปีศาจแดง” แมนฯ 

ยูไนเต็ด อีกด้วย” นายวินิจกล่าว 

นายวินิจกล่าวอีกว่า เฟรชแอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยทำาได้

ไม่แพ้ชาติใดในโลก จากผลงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ไปจนถึง

ระดับเวิลด์คลาสต่างๆ ที่เฟรชแอร์ได้สะสมมา สามารถสร้างทอล์กออฟ

เดอะทาวน์ให้กับประเทศมากมาย ส่งผลให้ทั้ง 2 สโมสรมีความมั่นใจ 

และเชื่อมั่นว่าเฟรชแอร์จะสามารถออร์แกไนซ์งานศึกแดงเดือดได้อย่าง

สมบูรณ์ที่สุด 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในระดับเอเชียที่มีความพร้อมครบทุก

มิติในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับทั้ง 2 สโมสร และแฟนๆ ที่เดินทางมา

จากทั่วโลก ทั้งที่พักโรงแรมระดับเวิลด์คลาส อาหารอร่อย ศูนย์การค้า

ที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตอกย้ำาความ

เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก นำาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ทั้งนี้ การจัดงานจะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และ

อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของพรีเมียร์ลีก โดยผู้เข้าชมจะต้องสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าชมการแข่งขัน.

ยามาฮ่าลุยกีฬาความเร็วปี5

ปูทางสู่เวทีแชมป์ประเทศไทย

ไทยโพสต์ • คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือฟุตซอลไทยซูฮกฟอร์มทั้งทีมพร้อม

ยก 2 แข้งใหม่ที่โดดเด่น กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ และอัษฎาวุฒิ แจ้ง

คต อนาคตไกล ด้าน อับดุล อาซิม พอใจแม้แพ้ขาด บอกไทยอยู่ใน

ระดับที่ไปฟุตซอลโลกแล้ว 

คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือฟุตซอลไทย เปิดเผยหลังทีมประเดิม

ชัยชนะในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเชียน หรือเอเอฟเอฟ ฟุตซอล แชมเปีย

นชิพ 2022 ด้วยการไล่ต้อนบรูไน 13-0 โดยโค้ชเซซาร์เผยผ่านล่ามว่า 

“เราได้วางแผนในห้องแต่งตัว คือเราจะใช้ผู้เล่นทุกคน และกำาชับนักกีฬา

ทุกคนเล่นให้เข้มข้นให้มากที่สุด และผลที่ออกมาทุกคนทำาผลงานได้ดี ซึ่ง

เราก็จะกลับไปวิเคราะห์ต่อว่า จะต้องมีอะไรที่ต้องปรับเพิ่มต่อไปไหม”

ผู้สื่อข่าวถามว่า สกอร์ 13-0 พอใจหรือไม่ โค้ชเซซาร์เผยว่า 

“ส่วนตัวผมไม่ได้สนใจเรื่องผลการแข่งขัน แต่จะเน้นที่วิธีการเล่น ดู

แต่ละรายบุคคล ถ้าเป็นแฟนบอลคงจะสนใจเรื่องสกอร์ แต่ผมเป็นโค้ช 

ต้องดูที่ภาพรวม”

“มีผู้เล่น 2 คนที่ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งศุภกร บวรรัชฎากุล อยู่ในขั้น

ตอนฟื้นฟูร่างกาย ส่วนเทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ก็มีปัญหาบาดเจ็บในระ

หว่างเกมเช็กรายละเอียดอีกครั้ง”

เรื่องผู้เล่นหน้าใหม่ที่เล่นทีมชาติไทย โค้ชเซซาร์เผยว่า “ทั้ง

กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ และอัษฎาวุฒิ แจ้งคต เป็นรายการแรกที่

ติดทีมชาติไทย 2 คนนี้ทำาผลงานได้ดี ในการเตรียมทีม 2 เดือน ฝึกซ้อม

ค่อนข้างดี โดยกฤษณ์ทำางานร่วมกันมา 2 ปีครึ่ง ส่วนอัษฎาวุฒิเป็นผู้เล่น

ที่ดีที่อายุน้อย ผมขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทั้งทีมที่ช่วยกันคว้า 3 แต้ม

ได้ในครั้งนี้.

หัวหิน • การแข่งขันกีฬามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 

(MMA) รายการเลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟติ้ง แชมเปียนชิพส์” 

โดยเดอะ เลเจนด์ อารีน่า พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท พราว และบลู

พอร์ต หัวหิน ร่วมจัดขึ้นรวมทั้งหมด 

3 สนาม ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 2 เม.ย.

2565 ทำาการแข่งขันสนามที่ 1 ในชื่อ

ศึก “เดอะไรส์ ออฟ เดอะ เลเจนด์” 

ณ ลาน เดอะ สแควร์ หน้าศูนย์การ

ค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบจวบคีรี

ขันธ์ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกัน

โควิด-19 โดยในงานได้รับเกียรติจาก 

ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่

ปรึกษาการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย 

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำาเภอ

หัวหิน และนายนรงฤทธิ์ พรหม

ประดิษฐ์ ผู้อำานวยการแขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ร่วมชมการ

แข่งขันและมอบรางวัลด้วย

นายสุวัจน์เปิดเผยว่า เลเจนด์                                        

เอฟซี “เลเจนด์ ไฟติ้ง แชมเปียน

ชิพส์” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่ง

เสริมให้นักกีฬาไทยได้มีเวทีแสดง

ความสามารถในเชิงกีฬาการต่อสู้

แบบ MMA ที่ผสมผสานทั้งมวยไทย 

มวยปล้ำา ยูยิตสู และอีกหลายๆ แขนง สำาหรับตนคิดว่าเวทีนี้จะเป็น

ประโยชน์กับคนไทยที่จะได้ชมและเชียร์นักกีฬาไทยแบบสดๆ ทั้งข้าง

สนามและผ่านหน้าจอ ในเวทีการแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในเรื่อง

กติกา การตัดสิน และระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งตนก็หวังว่าจะเป็นอีก

หนึ่งเวทีสร้างนักกีฬาไทยไปสู่การเป็นแชมป์โลก MMA ส่วนกระแส

ตอบรับการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าดี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

หลังพิธีเปิดการแข่งขัน 2 พิธีกรประจำาสนาม “วิว” เยาว

ภา บุรพลชัย อดีตนักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2004 ใน

ฐานะโปรโมเตอร์ป้ายแดงจัดแข่งรายการนี้ และแมทธิว ดีน โฆษก

คนดัง นำาเข้าสู่เกมการชิงชัยทั้ง 8 คู่ทันที โดยกติกาชิงชัย แข่งขัน 

3 ยก ยกละ 5 นาที สำาหรับคู่ที่ 8 ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการ ในรุ่นเล

เจนด์ ไฟติ้ง แชมเปียนชิพส์ 56 กก.ชาย เป็นการพบกันระหว่าง “ไท

เกอร์ชาร์ค”  พยุงศักดิ์ สิงห์ฉลาด นักยูยิตสูทีมชาติไทย วัย 27 ปี ที่

เคยผ่านการขึ้นสังเวียน MMA มาแล้วอย่างโชกโชน ดวลกับ “เดอะ

ดราก้อน” อเล็กซัน มังกร แบรี จอมเตะ

ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ดาวรุ่งอันตราย วัย 

19 ปี

คู่นี้เป็นเกมการชกที่ดุเดือดผลัด

กันออกอาวุธตั้งแต่เสียงระฆังดัง ทว่า

เป็นทางฝั่งพยุงศักดิ์ ซึ่งกล้าแกร่ง

ประสบการณ์ในการต่อสู้ ก่อนในนาทีที่ 3 

จะเป็น “ไทเกอร์ชาร์ค” ที่เผด็จศึก ปล่อย

หมัดขวาเข้าเต็มหน้าของหนุ่มลูกครึ่ง ที่

ไม่ทันได้ระวังตัวร่วงลงไปนอนที่พื้น ซึ่งก็

กลายเป็นหมัดน็อก ที่ทำาให้กรรมการยุติ

การชก พร้อมกับช่วยให้พยุงศักดิ์เอาชนะ

คว้าชัยไปครองในการแข่งขันคู่เอกปิดท้าย

รายการ

 “วิว” เยาวภา บุรพลชัย ในฐานะ

โปรโมเตอร์จัดงาน กล่าวว่า การจัดการ

แข่งขันสนามแรกจบลงไปด้วยความสนุก 

นักกีฬาทุกคนต่างก็มุ่งมั่นทำาหน้าที่ของ

ตัวเองอย่างเต็มที่ ส่วนกระแสตอบรับ

ถือว่าดีทีเดียว มีแฟนๆ ให้ความสนใจชม

เกมทั้งที่สนามและทางช่องทางออนไลน์ 

สำาหรับรายการนี้ ตนถือว่าเป็นการให้

โอกาสนักกีฬาประเภทต่อสู้หลายๆ ชนิดในเมืองไทย อาทิ เทควันโด 

มวยปล้ำา ยูโด ยูยิตสู และมวยไทย ที่มีความฝันอยากจะก้าวมาเป็น

นักกีฬา MMA ซึ่งเวลานี้เป็นที่นิยมมากๆ ในต่างประเทศ ดังนั้นหาก

เรามีนักกีฬาที่เก่ง มีทัวร์นาเมนต์ให้นักกีฬาไทยได้แสดงความสามารถ 

ก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทย ทำาให้ต่างชาติรู้จักคนไทย รู้จัก

เมืองไทย ดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามามากยิ่งขึ้น.

‘สุวัจน์-โปรโมเตอร์วิว’สุดแฮปปี้ 

มวยไทยเลเจนด์เอฟซีกระแสดี

แชมป์ •  ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน 

คาดเข็มขัดแชมป์ให้กับ ‘ไทเกอร์ชาร์ค’ พยุงศักดิ์ สิงห์

ฉลาด นักยูยิตสูทีมชาติไทย วัย 27 ปี ที่ชนะน็อก “เดอะ

ดราก้อน” อเล็กซัน มังกร แบรี จอมเตะลูกครึ่งไทย-

ฝรั่งเศส ในยกที่ 1 

เซซาร์ปลื้ม2แข้งใหม่ช้างศึกโต๊ะเล็ก

คาร์ลอส เซซาร์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กระต่าย หมูป่า สิงห์ ตัวนิ่ม แมว ปลา กบ ผลิตจากแหล่งเตาใน

บุรีรัมย์ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก 

ต่อมาเป็นไหรูปนก จากเตาพนมดงเร็ก อายุประมาณ 800-900 ปีมา

แล้ว ลักษณะงดงามเป็นไหมีเชิง ลำาตัวกลม ปั้นติดรายละเอียดส่วน

หน้าตา ปีก จะงอยปาก มีกรงเล็บหนาเกาะไว้ที่ฐาน เคลือบขี้เถ้าพืชที่มี

ส่วนผสมของแร่ออกไซด์ ทำาให้เกิดเคลือบสีน้ำาตาล

จากเตาพนมดงเร็กยังมีคนโทรูปพระคเณศนั่งขัดสมาธิราบ สวม

เปิดชมครั้งแรกเครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาบุรีรัมย์ดีที่สุดในไทย

เตรยีมสายด่วน1330รับโควิดพุง่หลงัสงกรานต์

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้

สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ปรับระบบการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 เน้น

การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่ม 608 

รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สั่ง

การเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติด

เชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

และกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เนื่องจาก

ขณะนี้ประเทศไทยยังมีแนวโน้มพบผู้ติด

เชื้อโควิด-19 ในระดับสูงคงตัว และคาด

การณ์ว่าช่วงหลังสงกรานต์จำานวนผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 จะเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าส่วนใหญ่ยัง

เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย แต่

ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังและจัดระบบ

ดูแล ในส่วนของ สปสช.นั้น ได้จัดเตรียม

ระบบสายด่วน สปสช. 1330 เตรียมพร้อม

รองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้เช่นกัน โดย

ได้เปิดสายด่วน 1330 กด 18 เพื่อดูแลผู้

ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการ

รักษาโดยเฉพาะ ทั้งกลุ่ม 608, เด็ก 0-5 ปี, 

คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง สปสช.จะลง

ทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home 

Isolation) ให้ก่อน พร้อมประสานหาเตียง

เพื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล

เลขาธิการ สปสช.กล่าวต่อว่า ในส่วน

ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษาที่

ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนั้น ให้ โทร.เข้าที่สายด่วน 

1330 กด 14 ทางเจ้าหน้าที่จะให้คำาแนะนำา

การรักษาตามอาการ กรณีเป็นผู้ป่วยกลุ่ม

สีเขียว รักษาตามแนวทางของกระทรวง

สาธารณสุข • สปสช.เตรียมระบบสายด่วน 1330 เพิ่มเป็น 3,000 คู่สายรองรับ

สถานการณ์โควิด หลังสงกรานต์คาดยอดผู้ป่วยสูงขึ้นแน่ แม้ส่วนใหญ่มีอาการน้อย 

พร้อมยึดตามคำาสั่งนายกฯ กำาชับดูแลผู้ป่วย 608 แยกกลุ่มเสี่ยงดูแลโดยเฉพาะเรียกสาย

ด่วน 1330 กด 18 ส่วนผู้ป่วยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงกด 14

สาธารณสุข ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่

บ้านหรือเจอ แจก จบ หรือจะเข้าระบบ

การรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ก็ได้ ซึ่ง 

สปสช.จะลงทะเบียนให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 

กลุ่มนี้ และจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อเข้า

สู่ระบบการรักษาต่อไป กรณีโทร.สายด่วน

ไม่ติดเนื่องจากอาจมีผู้ใช้บริการจำานวนมาก 

ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ สปสช. 

https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือ

ทางไลน์ สปสช. @nhso ได้เช่นกัน

สำาหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่ม

สีเหลือง-แดงนั้น ท่านเข้าเกณฑ์เจ็บป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต สามารถใช้สิทธิ UCEP Plus 

รักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้

ได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโทร.1669 

โดยจะมีการประเมินอาการก่อนว่าเข้าเกณฑ์

ผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลือง-แดง หรือไม่

นพ.จเด็จกล่าวว่า ปัจจุบันสายด่วน                                                               

1330 ได้เพิ่มคู่สายเป็น 3,000 คู่สายแล้ว                                                               

โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของ สปสช. และอาสา

เครื่องประดับศีรษะ พระหัตถ์ขวาถืองาช้างที่หัก สันนิษฐานเป็นภาชนะ

ใช้สำาหรับพิธีกรรมในศาสนาฮินดู, คนโทรูปลิง เก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

อีกรายการน่าชม ไหเคลือบสีน้ำาตาลผลิตจากแหล่งเตาใน

กัมพูชา ประมาณ 700-800 ปีมาแล้ว ปั้นติดรูปช้างสองตัวบนไหล่ รูป

ทรงมีความสัมพันธ์กับเครื่องปั้นแหล่งเตาบางปูน จ.สุพรรณฯ ไหใบนี้

อาจเป็นต้นแบบให้แก่แหล่งเตาในภาคกลางของไทย 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ในฐานะคณะ

กรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศ 

ไทย จะได้เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็น

ประธานในพิธีรับมอบเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ทั้ง 164 ชิ้น

จากนายโยธิน ธาราหิรัญโชติ อย่างเป็นทางการต่อไป

ผู้ที่สนใจ มาร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทยได้ถึงวันที่ 8 เม.ย.

2565 กิจกรรมเสวนาวิชาการจัดเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร

ดำารงราชานุภาพ และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เวลา 17.30 น.  

ณ เวทีกลางแจ้งบริเวณสนามหญ้า พิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร อีกทั้งยังเปิด

ให้ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำาอีกด้วย.

เทศกาลดนตรี ‘International Jazz & Blues 

Festival 2022’

หนีกรุง คอนเน็ค ร่วมกับ ททท. และบริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด จัดเทศกาลดนตรี “International Jazz 

& Blues Festival 2022 : Wonderful Night Kenny G” เชิญ

ศิลปินแจ๊สชาวอเมริกันระดับโลก เคนเนธ บรูซ กอลีลิกซ์ 

(Kenneth Bruce Gorelick) หรือ Kenny G มาแสดงไฮไลต์ 

Wonderful Night Kenny G เต็มอิ่มตลอด 90 นาที และพบ

กับการรวมตัวเฉพาะกิจของสุดยอดฝีมือดนตรีแนวฟิวชั่นแจ๊ส 

นานาชาติ วง DRAGONFLY ประกอบด้วย Julian Cary, 

Willard Dyson, Denny Euprasert, Polwit Opapant และ 

Tontrakul Kewyong และการแสดงจาก Melodic Corner 

ค่ายเพลงแจ๊สคนรุ่นใหม่จาก Muzik Move นำาทีมโดย PAE 

SAX มือแซกโซโฟนระดับแถวหน้าของเมืองไทย และ Nutty 

Natchaya ร่วมด้วยแขกรับเชิญอย่าง โซ่ แมนลักษณ์ ทุม

กานนท์, โสตถินันท์ ไชยลังการณ์ หรือ บี ETC. วง  Mellow  

Motif   วงแจ๊ส/บอซซ่าดีกรีระดับสากล  ส่งท้ายด้วยเทพแห่ง

วงการบลูส์ Yamin & The SOS ที่จะมาประชันฝีมือผ่านบท

เพลงแจ๊ส เติมมนตร์เสน่ห์แห่งค่ำาคืนสุดประทับใจ วันเสาร์ที่ 

7 พ.ค.2565 ณ ทรู อารีน่า หัวหิน ปลุกกระแสการท่องเที่ยว

ไทยขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศ สนใจซื้อบัตรได้แล้ว

วันนี้ที่ THAITICKET MAJOR โทร. 0-2262-3456

‘ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ’ ส่งเสริมผ้าทอไทย 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับชมรมสานใจ 

สายใยผ้าซิ่น และ

เดอะสตรีท จัดงาน

ตลาดนัดผ้าซิ่นสาน

ใจ ครั้งที่ 7 เพื่อ

สืบสานการส่งเสริม

ผ้าทอไทยตามพระ                  

ราชปณิธานใน

สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน

การส่งเสริมผู้ทอผ้าจากทุกภาคของประเทศไทย ระหว่างวัน

ที่ 6-10 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ชั้น 1 

ศูนย์การค้าเดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก.

สมัครจากหน่วยงานอื่นท่ีทำาหน้าท่ีรับโทรศัพท์ 

ซึ่งจำานวนสถิติที่โทร.เข้ามาที่สายด่วน 1330 

ในขณะนี้เฉลี่ยวันละประมาณ 30,000 สาย 

ถือว่าเป็นปริมาณที่มาก แต่ระบบยังสามารถ

รับได้ จำานวนสายที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ได้

หรือ abandon เป็น 0% นอกจากนี้ สปสช.

ยังมีในส่วนของช่องทาง Non Voice เพื่อให้

บริการผู้ป่วยผ่านระบบแชตทางไลน์ สปสช. 

@nhso และเฟซบุ๊กสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีประชาชนติดต่อเข้ามา

วันละ 10,000-20,000 รายเช่นกัน

ทั้งนี้ นอกจากสายด่วน สปสช. 1330 

แล้ว ท่านยังสามารถติดต่อสายด่วนของ

แต่ละจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่เพื่อเข้าสู่

ระบบการรักษาตามแนวทางที่กำาหนดได้

เช่นกัน โดยเข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊กสำานักงาน

สาธารณสุขของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีราย                                                        

ละเอียด ขั้นตอน และเบอร์ โทรศัพท์ใน                                                 

การประสานงานระบุไว้ ในส่วนพื้นที่กรุง                                                 

เทพมหานคร ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพ 

มหานคร (https://main.bangkok.go.th/) 

และเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำานักงาน

ประชาสัมพันธ์ (https://www.facebook.

com/prbangkok) รวมถึงเพิ่มเพื่อนทาง 

Line @BKKCOVID19CONNECT หรือคลิก 

https://bit.ly/3Iuw7Si ได้เช่นกัน

นอกจากนั้นยังมีระบบของกรมการ

แพทย์และภาคีเครือข่าย สำาหรับลงทะเบียน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการ

เล็กน้อย สามารถลงทะเบียนได้เวลาทำาการ 

08.30-16.30 น. https://onestopcovid.

dms.go.th/oss/index.jsp ด้วยเช่นกัน รวม

ถึงแอดไลน์ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็ก

และครอบครัวในสถานการณ์ โควิด สถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อขอคำา

แนะนำาการดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิดได้ แอด

ไลน์ที่ https://lin.ee/Dw9Nx3d สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. 

หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อน

ไลน์กับ สปสช. @nhso.

ฟันรพ.เอกชนย่านบางปะกอกโฆษณาแจกฟรียาฟาวิพิราเวียร์
ไทยโพสต์ • กรม สบส.สั่งระงับโฆษณา

โรงพยาบาลเอกชนย่านบางปะกอก หลัง

พบเบาะแสมีการอวดอ้างว่าแจกยาฟาวิ

พิราเวียร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชี้การใช้ยา

ฟาวิพิราเวียร์ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ

แพทย์ ห้ามแจกจ่ายเอง หากใช้อย่างไม่

ระวังสุ่มเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงกับหญิงตั้ง

ครรภ์ หรือการทำางานของตับ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) 

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตาม

ที่กรม สบส.ได้รับข้อมูลว่ามีโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่ง กระทำาการโฆษณาเชิญ

ชวนให้ประชาชนลงทะเบียนรับยาฟาวิพิ 

ราเวียร์ (Favipiravir) ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ 

เนื่องด้วยการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์นั้นต้อง

ผ่านดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อป้องกันมิให้

เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ ใช้ 

ดังนั้น กรม สบส.จึงได้สั่งการให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมาย ดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามี โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่งในย่านบางปะกอก ดำาเนิน

การโฆษณาแจกยาฟาวิพิราเวียร์ผ่าน

เว็บไซต์ โดยระบุให้ผู้รับบริการสแกนคิว

อาร์ โค้ด (QR Code) ส่งประวัติการป่วยให้

กับโรงพยาบาล ก็สามารถได้รับยาฟาวิพิรา

เวียร์ภายใน 48 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมก็

พบว่าการโฆษณาข้างต้น มิได้มีการขอ

อนุมัติจากกรม สบส. รวมทั้งมีโฆษณา

อื่นๆ ของโรงพยาบาลที่เข้าข่ายโอ้อวด

เกินจริง พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีหนังสือ

คำาสั่งให้ระงับการโฆษณา และเรียกตัวผู้

เกี่ยวข้องมารับทราบการกระทำาผิดตาม 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 

ในเรื่องของการโฆษณา ได้แก่ 1.สถาน                                                              

พยาบาลกระทำาการเผยแพร่ โฆษณาหรือ

ประกาศ โดยไม่ได้ขออนุมัติและได้รับ

อนุมัติจากผู้อนุญาต ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวัน

ละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับ

การโฆษณา และ 2.สถานพยาบาลกระทำา

การโฆษณาหรือประกาศ อันเข้าข่ายเป็น

เท็จ โอ้อวดเกินจริง ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่                                                           

เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการกระทำาผิดพระ

ราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งไม่อนุญาตให้

มีการโฆษณายาฟาวิพิราเวียร์อีกด้วย

นพ.ธเรศกล่าวต่อว่า ยาฟาวิพิรา

เวียร์ถือเป็นยาสำาคัญที่ ใช้ ในการรักษาผู้

ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยาฟาวิพิรา                                    

เวียร์ก็มิใช่จะจ่ายให้สำาหรับผู้ป่วยทุกราย 

โดยกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการ

เล็กน้อย ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเป็นโรครุนแรง ก็ไม่จำาเป็นต้องรับ

ยา เพราะสามารถหายเองได้ ซึ่งยาฟา

วิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ การ

จะจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแต่ละรายนั้น จะ

ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หากใช้

อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ อย่างในกรณีของหญิงตั้งครรภ์ 

ช่วงไตรมาสแรก การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์

ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของ

เด็กทารกในครรภ์ได้ และในกลุ่มผู้ป่วย

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับการใช้ยาก็อาจจะ

ทำาให้ตับทำางานหนักขึ้นได้ จึงขอแนะนำา

ให้ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ทุกท่าน เข้ารับ

การวินิจฉัยและประเมินอาการจากแพทย์ 

เพื่อการรักษาและจ่ายยาที่เหมาะสมตาม

อาการ โดยไม่ควรจัดหาหรือซื้อยาฟาวิพิรา                                                                    

เวียร์มาใช้เองโดยเด็ดขาด.

านสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2565 ณ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร บรรยากาศคึกคัก กำาหนดจัดงานระหว่าง

วันที่ 2-8 เม.ย.2565 ปีนี้หนึ่งในไฮไลต์ที่กรมศิลปากรชู

เป็นการจัดแสดง เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ที่ดีที่สุด

ในประเทศไทย ณ ห้องลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑ์ฯ 

พระนคร ที่ทำาให้คนเข้ามาร่วมงานมากยิ่งขึ้น

เครื่องปั้นดินเผาโบราณและมูลค่าสูงคอลเลกชันนี้ถือว่ามี

ความสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดในไทย เป็นของสะสมของนาย

โยธิน ธาราหิรัญโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท บี

เอสวาย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ผู้ศึกษารวบรวมเครื่องปั้นดินเผาสมัย

ลพบุรีที่ผลิตจากแหล่งเตาใน จ.บุรีรัมย์ ใช้เวลาศึกษามากว่า 20 ปี 

ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาทั้งชาว

ไทยและต่างประเทศ ที่สำาคัญจัดพิมพ์เป็นหนังสือ Khmer Ceramics, 

Beauty and Meaning เมื่อปี 2553 ส่งผลให้เป็นชุดเครื่องปั้นดินเผา

ที่รู้จักและยอมรับจากนักวิชาการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ทั่ว

โลก ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่งปี 64 ที่ผ่านมานักสะสมผู้นี้ ได้

มอบโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีจำานวนถึง 164 รายการให้

กับกรมศิลปากร เพื่อ

เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติ

ของชาติและจัดแสดง

เพื่อขยายองค์ความรู้

เครื่องปั้นดินเผาสมัย

ลพบุรี

ในวันที่ 2 

เมษายนที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์

มรดกไทย สำานัก

พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติจัดเสวนา

ทางวิชาการเรื่อง 

“เครื่องปั้นดินเผาจาก

แหล่งเตาบุรีรัมย์ที่ดี

ที่สุดในประเทศไทย” 

คู่ขนานไปด้วย ซึ่งนายโยธิน ธาราหิรัญโชติ มาร่วมเสวนากับนาย

ปริวรรต ธรรมปรีชากร ผู้เชี่ยวชาญเครื่องปั้นดินเผาจีนและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ วงเสวนาปลุกให้คนรุ่นใหม่ภาคภูมิใจในความ

สามารถคนไทยในอดีต ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

คุณภาพดีมาแต่โบราณ ประมาณ 700-1,400 ปีมาแล้ว ยืนยันด้วย

หลักฐานแหล่งผลิตเตาบ้านกรวด บุรีรัมย์ เป็นสินค้าส่งออกไปราช

สำานักเมืองพระนคร และเมืองอื่นในอาณาจักรเขมรโบราณ ซึ่งทุกวันนี้

คนไทยยังคงเป็นผู้ผลิตสินค้าแนวหน้าส่งจำาหน่ายทั่วโลก

คอลเลกชันชุดอลังการขนาดนี้ต้องมาชมในนิทรรศการ

เครื่องปั้นดินเผาที่ห้องลพบุรี ทุกชิ้นสะกดสายตา ถือเป็นแม่เหล็ก

ดึงดูดผู้ที่หลงใหลงานฝีมือและมนตร์เสน่ห์ของเครื่องปั้นดินเผา

โบราณ ภายในนิทรรศการเสนอเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี หรือ

เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมเขมร ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต

เป็นเวลานับพันปี มีทั้งหม้อ คนโท เต้าปูน เครื่องใช้ในพิธีกรรม และ

เครื่องประดับสถาปัตยกรรม  

นิทรรศการจัดแสดงภาชนะรูปสัตว์นานาชนิด ทั้งนก กวาง 

ง

จัดแสดงภาชนะรูปสัตว์นานาชนิด

ไหรูปนกจากเตาพนมดงเร็ก 

อายุประมาณ 800-900 ปี

คนโทรูปพระคเณศนั่งขัดสมาธิ 

สวมเครื่องประดับศีรษะ
โยธิน ธาราหิรัญโชติ ผู้สะสมเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีเล่าถึงคอลเลกชัน

อธิบดีกรมศิลปากรเยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องปั้น 

ดินเผาสมัยลพบุรีที่พิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร

ศึกษาธิการ • “สุเทพ” โหมเพิ่มยอดผู้เรียน

อาชีวะปี 65 สัดส่วน 60 ต่อ 40 เมื่อเทียบกับ

สายสามัญ แม้เด็กจะลดลง แต่เชื่อมั่นนโยบาย 

“ครูเหน่ง” พาน้องกลับมาเรียน อาชีวะเรียนฟรี 

จะหนุนเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้มากขึ้น  

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าว

ถึงการเพิ่มยอดผู้ เรียนอาชีวศึกษาในการรับ

นักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวะในปีการศึกษา 

2565 ว่า ขณะนี้สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนสาย

อาชีพต่อสายสามัญ 60:40 ตามสัดส่วนเดิม

เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนั้น เราจึงมีนโยบายที่ไม่

ได้เน้นปริมาณแต่ต้องเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ซึ่ง

ตามสัดส่วนดังกล่าวต้องทำาความเข้าใจด้วยว่า                                                                 

ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีปัญหาจำานวน

เด็กลดลง จึงทำาให้ปริมาณการเพิ่มผู้เรียนจำาเป็น

ต้องลดตามเปอร์เซ็นต์ของจำานวนเด็กที่ลดลง 

ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าจากนโยบายของนางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ทั้งโครงการพาน้องกลับมาเรียน และ

ที่โครงการอาชีวะอยู่ประจำา เรียนฟรี จะเป็นส่วน

หนึ่งที่ช่วยให้เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้มากขึ้น  

นายสุเทพกล่าวต่อว่า สำาหรับโครงการ

อาชีวะอยู่ประจำาเรียนฟรี นอกจากจะเข้ามา

เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพแล้ว ตนมองว่ายัง

เป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็ก

ด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าว สอศ.จะขับ

เคลื่อนไปสู่สถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็ก เพราะ

จะมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนให้ และยัง

มีแนวทางช่วยเหลือสถานศึกษาอาชีวะขนาด

เล็กด้วยการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งจะไป

ค้นหาเด็กตกหล่นที่หลุดระบบการศึกษาจาก

สถานการณ์ โควิดให้เข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย

การเรียนสายอาชีพ โดยขณะนี้ กอศ.ได้อนุมัติ

หลักสูตรการเรียนการสอน สำาหรับการเรียน

การสอนนอกระบบในสถานศึกษาอาชีวะขนาด

เล็กแล้ว รวมถึงการจัดโครงการต่างๆ สนับสนุน

สถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็ก ทั้งนี้ เชื่อว่าจะ

เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเหลือสถานศึกษาอาชีวะ

เหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

สอศ.โหมเพิ่มยอด

ผู้เรียนอาชีวะปี65

สัดส่วนสูงกว่าสามัญ  
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11บันเทิง

หนว่านายกฯ ลุงตู่ เสื่อม-ขาลง ประชาชนไม่เอาแล้ว..

แต่..แค่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ก้าวออกจากทำาเนียบฯ ไป

พบปะโอภาปราศรัย ถามสารทุกข์สุกดิบกับแม่ค้า-พ่อค้า-ผู้ซื้อใน

ตลาด และแวะดูคลองโอ่งอ่างเข้าหน่อย..

เสียงเจี๊ยวจ๊าวจากคนพรรคร่วม-พรรคฝ่ายค้านดังลั่นขึ้นมา

เชียว อย่างนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ โพสต์..

“ผมไม่แน่ใจว่า การท่ี พล.อ.ประยุทธ์ทำาแบบน้ีมันจะช่วยกระตุ้น

คะแนนให้กับ พล.ต.อ.อัศวินได้จริงหรือไม่

อาจเป็นดาบสองคม ทำาลายคะแนนของ พล.ต.อ.อัศวินเสียด้วย

ซ้ำา เพราะคนกรุงไม่ชอบอะไรที่มันไม่แฟร์

ระวังคนจะไม่เอา พล.ต.อ.อัศวิน เพราะกลัวจะได้ พล.อ.ประยุทธ์ 

ที่มีภาพของการสืบทอดอำานาจนะครับ”

ซึ่งในสายตา ส.ส.ประชาธิปัตย์ท่านนี้มองนายกฯ ลุงตู่ (แอบ) 

ไปช่วยหาเสียงให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

นี่..ตกลงนายพนิตเป็นห่วง-เป็นใย กลัว พล.ต.อ.อัศวินจะไม่ได้

รับคะแนนเสียงจากคน กทม.ที่มีเงานายกฯ ลุงตู่ทาบ..

หรือหวั่นใจ วิตกว่า พล.อ.ประยุทธ์ลงพื้นที่ถี่ๆ คนเมืองกรุงจะ

เทคะแนนให้ พล.ต.อ.อัศวินกันแน่ล่ะ..หือ?

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ผมว่านายพนิตน่าจะหันไปสนใจเรื่องใน

บ้าน-ในพรรคตัวเอง ขมีขมันเดินสายเคาะประตูชาวบ้าน ขอคะแนน

เสียงให้ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะไม่ดีกว่าหรือ?

สัญญาณม้าถูกปล่อยออกจากซองแล้ว เป้าหมายคือเส้นชัย ถ้า

เอาแต่คอยคิดเบียดตัวนั้น-ตัวนี้ ตัวเองนั่นแหละจะหมดแรง เป็นม้า

บ๊วย!

พล.ต.อ.อัศวินน่ะ จะได้-ไม่ได้คะแนนเสียงก็ขึ้นอยู่กับ “ผลงาน” 

ที่ผ่านมา หากคนกรุงเทพฯ มองว่าล้มเหลว จับต้องอะไรไม่ได้ ก็จบ..

กลับไปเลี้ยงหลาน!

ส่วนผู้สมัครท่านอื่น อีกยี่สิบกว่าเบอร์ (ยกเว้นคุณสกลธี ภัททิย 

กุล อดีตรองผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ) ที่ต่างไม่เคยมีผลงาน ซ้ำาบางท่านอาจ

แทบไม่รู้เสียด้วยซ้ำาว่า..

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครน้ันเป็นอย่างไร มีอะไร

ทำาได้-แบบไหนทำาไม่ได้!

ก็ต้องเร่งก้มหน้าก้มตาหาเสียง นำาเสนอนโยบาย ขายฝันให้

ประชาชนได้รับรู้อย่างที่กำาลังทำากันอยู่ในขณะนี้ และในขณะที่คุณสุ

ชัชวีร์เดินสายเคาะประตูบ้านท่ามกลางแดด-ฝน..

นายพนิตจะมัวห่วงหรือกังวลกับการเยี่ยมดู “คลองโอ่งอ่าง” 

ของนายกฯ ลุงตู่ ผู้ที่ถูกมองกำาลังเสื่อมและขาลงอยู่ไยเล่า?

และนี่เหมือนชี้โพรงให้กระรอก แทนที่แฟนคลับนายกฯ ลุง

ตู่จะหันรีหันขวางไปรู้จะเดินเข้าคูหากาเบอร์ไหน แต่พออ่านที่นาย

ปลอดประสพโพสต์ นายพนิตโพสต์ ก็..เอ้า..

กาเบอร์อัศวิน ก็แล้วกัน!

ผมนั้น..ความจริงก็มีเบอร์อยู่ในใจแล้ว แต่พอได้ดูคลิปที่คุณ

ดำารง พุฒตาล พูด ก็ชักลังเล ลอง (อ่าน) ดูหน่อยเป็นไร..

“พี่น้องชาวกรุงเทพฯ ที่เคารพครับ ดีใจใช่มั้ยครั้บว่าเราจะได้มี

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผมมีความคิดอย่างนี้นะครับว่า..

การที่จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นี่ คน กทม.คงจะไม่เพียงฟังว่าผู้

ที่มาลงเสนอตัวมีนโยบายอย่างไรกับ กทม.ของเรา

เราสิครับ คน กทม.น่าจะบอกกล่าว น่าจะเรียกร้อง น่าจะบอก

ความต้องการว่า คน กทม.ต้องการอะไร ให้ว่าท่ีผู้ว่าฯ ท้ังหลายได้รับรู้ไว้

ผมมี 1 ข้อ 1 ประเด็นนะครับ ผมว่า กทม.ควรจะมีไวไฟฟรี ผม

ย้ำาว่าไวไฟฟรี และเป็นไวไฟที่มีคุณภาพด้วยนะครับ ถ้าหากผู้ว่าฯ คน

ไหนจัดได้อย่างนี้ ผมว่าจะถูกใจพี่น้องประชาชนชาว กทม.

เพราะฉะนั้นผมขอให้เราช่วยกันส่งคลิปนี้ ไปทั่วๆ ไปมากๆ เพื่อ

ให้เข้าถึงหูของผู้ที่เสนอตัวจะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม. ว่าประชาชนต้องการ

ไวไฟที่เร็ว แรง มีประสิทธิภาพ สำาคัญที่สุดต้องฟรีด้วยนะครับ”

เอ้า..ผู้สมัครเบอร์ ไหนสนองได้ รีบยกมือ..จะได้กา!.

ผู้ว่าฯไวไฟ(ฟรี)

ไ

etflix ปลุกหนังไทยในตำานานให้กลับมา

มีชีวิตโลดแล่นบนสตรีมมิงความบันเทิง

ระดับโลก ด้วยการยกขบวนหนังไทยขึ้น

หิ้งหลากหลายเรื่องมาเปิดให้รับชมได้แล้ววันนี้

ที่ Netflix พร้อมจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ให้ชาวไทย

ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แคมเปญ 

#ฉายแล้ววันนี้ที่Netflixรามา

โดยสงกรานต์ปีนี้ Netflix ผู้นำา

บริการสตรีมมิง

ความบันเทิง

ระดับโลก ร่วม

มือกับ หอภาพ 

ยนตร์ หน่วยงาน

ของรัฐผู้เก็บรักษา

ภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ เพื่ออนุรักษ์

ไว้เป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาและมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ นำาหนังไทย

เลื่องชื่อหลากหลาย

เรื่อง อาทิ ลุงบุญ

มีระลึกชาติ, เรื่อง

ตลก 69, MARY IS 

HAPPY, MARY IS 

HAPPY, กระเบน

ราหู, มหา’ลัย เหมืองแร่, สันติ-วีณา, แพรดำา, 

ฟ้าทะลายโจร

นอกจากนี้ยังมี มนต์รักทรานซิสเตอร์, 

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น, ผีเสื้อและดอกไม้, 

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้, ทวิภพ, ข้างหลังภาพ, 

องค์บาก, รักแห่งสยาม, นางนาก, สตรีเหล็ก, 

บางระจัน มาให้ชาวไทยได้รับชมตั้งแต่ต้นเดือน

เมษายน เดือนแห่งเทศกาลปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ 

เพื่อระลึกความทรงจำาและย้อนวันวานกลับไป

เพลิดเพลินกับหนังไทยที่

เป็นความภาคภูมิใจของ

คนไทยมาตั้งแต่ในอดีต

ยงยุทธ ทอง

กองทุน ผู้อำานวย

การฝ่ายคอนเทนต์

ประจำาประเทศไทย

ของ Netflix กล่าว

ว่า “เราเข้าใจ

ความต้องการของ

แฟนหนังไทย และ

รู้ว่าคนไทยให้คุณค่า

กับภาพยนตร์ไทยเป็น

อย่างมาก เราจึงนำาผล

งานของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทยที่แสดง

ให้เห็นถึงศักยภาพ

ของผู้ผลิตและผู้

สร้างสรรค์ที่เป็นคน

ไทย กลับคืนมาสู่

สายตาผู้ชมอีกครั้ง ซึ่ง Netflix ไม่เพียงให้ความ

สำาคัญกับการนำาเสนอหนังไทยในปัจจุบันและ

ในอนาคตเพียงเท่านั้น เรายังเชิดชูภาพยนตร์

ไทยในอดีตที่มีความเป็นอมตะอีกด้วย แคมเปญ 

#ฉายแล้ววันนี้ที่Netflixรามา จึงเป็นการนำา

เอาภาพยนตร์ไทยที่คัดสรรโดยฝีมือของหอ

ภาพยนตร์ มาให้แฟนหนังไทยได้เพลิดเพลิน ซึ่ง

บางเรื่องนั้นหาดูไม่ได้แล้วในปัจจุบัน แต่แฟน

หนังไทยจะได้ดูเต็มๆ เรื่องใน Netflix ด้วยความ

ตั้งใจของเราที่จะให้แคมเปญนี้เป็นของขวัญใน

เทศกาลสงกรานต์แก่ผู้ชมชาวไทย”

ด้าน ชลิดา เอื้อบำารุงจิต ผู้อำานวยการ

หอภาพยนตร์ กล่าวว่า “ภาพยนตร์ในแคมเปญ 

#ฉายแล้ววันนี้ที่Netflixรามา แสดงให้เห็นถึง

ความหลากหลายในเชิงเนื้อหาและสไตล์ของหนัง

ไทย ที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

หากว่ากันตามจริงแล้วหนัง

ไทยมีความหลากหลาย ไม่

ได้มีเพียงแบบเดียวหรือสอง

แบบมาแต่ไหนแต่ไร ลิสต์หนัง

ไทยในแคมเปญนี้จะแสดงให้

เห็นมิติทางประวัติศาสตร์ของ

ภาพยนตร์ไทยตลอดกว่าครึ่ง

ศตวรรษที่ผ่านมา ผู้ชมจะเห็น

ได้ถึงวิวัฒนาการของศิลปินผู้

สร้างภาพยนตร์ นักแสดง รูป

แบบการผลิต และประเภทของ

ภาพยนตร์ต่างๆ ทั้งหนังตลาด 

หนังอินดี้ หนังศิลปะ หนังรัก 

N

hawn Mendes” นักร้อง นักแต่ง

เพลง เจ้าของรางวัลแพลทินัม ได้

เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “When You’re 

Gone” ที่ “Shawn Mendes” แต่งขึ้นร่วมกับ 

“Jonah Shy” และ “Scott Harris” ตัวเพลงเปิด

เผยความรู้สึกที่ยังไม่อยากมูฟออนเมื่อความรักครั้ง

เก่าได้จบลง “When You’re Gone” ถูกปล่อยออก

มาถัดจากซิงเกิลอกหักอย่าง “It’ll Be Okay” และ 

“Summer Of Love”

“Shawn Mendes” ยังได้เปิดตัว Music 

Video เพลงใหม่ “When You’re Gone” กำากับ

โดย “Jay Martin” ที่เคยกำากับมิวสิกวิดีโออย่าง 

It’ll Be Okay, Mercy และ Stitches วิดีโอนี้ถ่าย

ทำาในโทรอนโต และออสติน ระหว่างบันทึกเสียง

จริง รวมถึงช่วงที่กำาลังซ้อมและการ

แสดงสดครั้งแรกเพลง “When 

You’re Gone” ที่ SXSW

“Shawn Mendes” จะ

เริ่มต้น “Wonder: The World 

Tour” ในวันที่ 27 มิถุนายน ที่

พอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน และ

เมืองต่างๆ รวมถึงบรูกลิน 

ลอสแองเจลิส และไมอามี 

ก่อนจะจบที่อเมริกาเหนือใน

เมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ ใน

วันที่ 26 ตุลาคมนี้

และเร็วๆ นี้เตรียมพบกับการ 

Collaboration สุดพิเศษ! ต้อนรับสงกรานต์ 

“Universal Music Thailand” ชวนแฟนๆ มาร่วม

แคมเปญ “SOS (The Song of Songkran)” ที่

จะทำาให้ทุกคนได้ชุ่มฉ่ำาหัวใจกัน

ถ้วนหน้า ที่ได้ร้านไอศกรีมชื่อ

ดังคุณภาพปังอย่าง “Molto” 

มาร่วมแคมเปญด้วยกัน ภาย

ใต้คอนเซ็ปต์การครีเอตรสชาติ

ไอศกรีม 3 รส 3 อารมณ์ ได้รับ

แรงบันดาลใจมาจาก 3 เพลง

ดังของ “Shawn Mendes” ที่

เพิ่งออกเพลงใหม่มาอย่างสดๆ 

ร้อนๆ กับเพลง “When You’re 

Gone” และอีก 2 เพลงดังที่ปังไม่แพ้กัน “It’ll Be 

Okay” และ “Summer Of Love”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: 

Molto Premium, Gelato Instagram: molto_

gelato และ Line@: @molto

“S

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

หนังครอบครัว หนังวัยรุ่น หนังตลก หนังบู๊ 

จะได้รับชมผลงานของผู้กำากับชั้นครู

อย่าง รัตน์ เปสตันยี, หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, 

ยุทธนา มุกดาสนิท, บัณฑิต ฤทธิ์ถกล จนมาถึง

ผู้กำากับรุ่นกลางและรุ่นใหม่ ที่ได้เปิดเส้นทาง

นำาภาพยนตร์ไทยไปสู่ความสำาเร็จใหม่ๆ บนเวที

ระดับโลก หอภาพยนตร์มีส่วนร่วมในการแนะนำา

หนังในแคมเปญนี้ โดยอยากให้ผู้ชมที่อาจจะ

หลงลืมหรือไม่ใช่แฟนประจำาของหนังไทย ได้เห็น

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของหนังไทย และเห็นภาพ

รวมความหลากหลายที่มีในภาพยนตร์ไทย ตลอด

จนร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางของหนังไทยไป

พร้อมๆ กัน”

นอกจากนี้ Netflix ยังเตรียมกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ Netflix รามา เต็ม

รูปแบบไว้เซอร์ไพรส์ชาวไทยทั่วประเทศ ใน

แคมเปญ #ฉายแล้ววันนี้ที่Netflixรามา อาทิ การ

ตีพิมพ์ โปสเตอร์หนังไทยดีไซน์เฉพาะจาก Netflix                                                

ลงบนหนังสือพิมพ์ไทยฉบับพิเศษ การจัด

กิจกรรมแจกโปสเตอร์รวมหนังไทยรุ่น Limited 

Edition ผ่าน แฟนเพจ Netflix Thailand ให้แฟน

หนังไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก การขึ้นภาพ Key 

Visual รวมหนังไทยในตำานานบนบิลบอร์ดโรง

หนังสแตนด์อโลนทั่วไทยให้แฟนหนังไทยได้ไป

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก การจัดรถแห่ทั่วประเทศสร้าง

บรรยากาศการโปรโมตหนังไทยที่คนไทยต่างคุ้น

เคย.

‘Shawn Mendes’กลับมาเขย่าวงการ

กับซิงเกิลใหม่‘When You’re Gone’

พิเศษแคมเปญจากUniversalและMOLTO

‘Netflix’จับมือ‘หอภาพยนตร์’

คืนชีพหนังไทยในตำานาน

พยายามเลี่ยงที่จะให้เรื่องต้องจบแบบนี้แล้ว แต่

สุดท้ายก็ไม่มีทางอื่น สิ่งสำาคัญเหนืออื่นใดคือ

ลูกสาวทั้ง 2 คน อย่างไรก็ตามสื่อหลายฉบับเปิด

เผยว่า กระบวนการหย่าเริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อ

สัปดาห์ก่อน

ซิสซี ทูเคิล อดีตเคยเป็นนักข่าว ย้ายตาม

โทมัส ทูเคิล ไปอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 7 

เดือนหลังจากที่โค้ชวัย 48 ตกลงย้ายเก้าอี้จาก 

ปารีส แซงต์ แฌร์แม็ง ไปคุมเชลซี

เดิมเขาเลือกที่จะพักอยู่ในโรงแรมแห่ง

หนึ่ง ก่อนที่จะยกครอบครัวมาปักหลักกันที่ ค็อบ

แฮม เซอร์เรย์ ใกล้สนามซ้อมของเชลซี

เห็นเกมล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ เชลซีโดน

ทีมท้ายตารางบุกขย่มเละคาบ้าน 4-1 เห็นใจกัน

นิดว่ามรสุมจริงๆ ช่วงนี้. 

interthaipost69@gmail.com

โทมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมเชลซีช่วงนี้เจอ

วิบากกรรม นอกจากอุปสรรคในการพาเชลซีล่า

ความสำาเร็จในฤดูกาลนี้แล้ว หลังจาก โรมัน 

อบราโมวิช เจ้าของสโมสรชาวรัสเซีย โดน

รัฐบาลอังกฤษคว่ำาบาตร ตัวเขาเองก็กำาลังสูญ

เสียชีวิตคู่ที่ยืนยาวมาได้แค่ 13 ปี เมื่อภรรยา

ของเขา ซิสซี ดำาเนินการขอหย่าแล้วตั้งแต่เมื่อ

สัปดาห์ก่อน ขณะที่เพื่อนๆ ต่างยอมรับว่า หมด

หนทาง

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ซิสซีกับโทมัส

ทูเคิลจบชีวิตคู่ 13 ปี ภรรยาขอหย่าเมื่อสัปดาห์ก่อน

บัณฑิต ฤทธิ์ถกล หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

ยงยุทธ ทองกองทุน ชลิดา เอื้อบำารุงจิต
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นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ  

รมช.เกษตรและสหกรณ  กลาว

ในการประชุมหารือแนวทางการ

บริหารจัดการผลไมป 65 รวมกับ

ผวจ.จันทบุรี พรอมดวยผูแทน

ภาคเอกชนและเกษตรกรโดยย้ํา

วา  ขอใหชวยกันพัฒนาทุเรียน

คุณภาพปลอดโควิด-19 เพ� อรักษา

ตลาดสงออก โดยเกษตรกรตองมี

ความซ� อสัตย ไมตัดทุเรียนออนมา

จําหน�าย ขณะที่ภาคเอกชนใหยก

ระดับโรงคัดบรรจุเขาสูGMP Plus  

ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย รวมกัน

ทําแนวปฏิบัติไว ใหจันทบุรีเปนพื้นที่นํารอง

สรางระบบทําใหทุเรียนไทยปลอดโควิดเพ� อ

ใหทางการจีนเช� อมั่นวาทุเรียนไทยปลอด

โควิด 100%

ทั้งนี้ ขอย้ําเร� องการหามตัดทุเรียน

ออนเพราะจะเปนการทําลายโครงสรางของ

การสงออกทุเรียนทั้งหมด ซึ่งเม� อวันที่ 

30 มี.ค. 65 สามารถตรวจจับทุเรียนออน

ไดประมาณ 200 กิโลกรัม เปนการแสดง

ใหเห็นวายังมีการฝนประกาศจังหวัดจึง

ตองมีการดําเนินคดี นอกจากนั้นขอใหทูต

เกษตรในจีนรายงานสถานการณทุกวันและ

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเพื่อการ

ปรับเสนทางขนสงลวงหนา

"การทําการคาตองใชความซ� อสัตยใน

การคาขายกัน ลูกคาสําคัญที่สุด เม� อจีนเปน

ตลาดสงออกอันดับ1 พี่นองจีนชอบผลไม

ของเรา คนไทยก็ตองชวยกันเพราะคือรายได

ของประเทศและคือรายได ของพี่ น อง

เกษตรกรที่ขายทุเรียนไดราคาดี ในป64 ไทย

สงออกทุเรียน 925,855 ตัน มูลคา119,160 

ลานบาท เปนเหตุผลที่ทําใหทุกภาคสวน

ทั ้งภาครัฐ เอกชน ชาวสวนต้องช่วยกัน 

ดังนั้นแนวทางหรือเคร� องมือปองกันเชื้อ

โควิด- 19 ที่ทางการจีนเช� อมั่น รัฐบาล

ก็พรอมสนับสนุนใหเอกชนมีใช  ซ่ึงพล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ทานฝากไวคือ

การแกไขปญหาผลไมัและการสงออกที่ยั่งยืน 

ฉะนั้นเอกชนที่สงออกในจังหวัดตองการให

ชวยอะไรใหตั้งขอเสนอขึ้นมาภายใน 7 -15 

วันนี้ต้องได้คําตอบเพื่อทํางานแข่งกับเวลา

เนื่องจากทางจีนเองก็มีการปรับแนวทาง

ตลอดเวลาเพ� อปองกันโควิด" นางสาว

มนัญญากลาว

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร  กลาววา ขอใหผูอํานวยการ

มนัญญา จับมือผูสงออกทุเรียนเมืองจันท ชูGMP Plus 

ปนโมเดลทุเรียนปลอดโควิดไปจีน รักษาตลาดแสนลานบาท ป 65  

SSI เอ็มโอยู POSCO-TCS จัดหาวัตถุดิบธุรกิจทอ เหล็กเคลือบสังกะสีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม     นาวา จันทนสุรคน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

หรือ เอสเอสไอ และ ซอ ยอง กี ผูบริหารสูงสุด บริษัท โพสโค โคทเตด สตีล (ประเทศไทย) 

หรือ POSCO-TCS รวมลงนามบันทึกขอตกลง Supply of Low Carbon Eco-Friendly 

Galvanized Steel โดย POSCO-TCS จะเปนผูจัดหาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีผานกระบวนการ

ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งการประหยัดพลังงานและทรัพยากร หรือ Eco-Friendly 

Material  เพ� อเสริมความมั่นคงดานวัตถุดิบใหกับธุรกิจทอของเอสเอสไอ และนับเปนการผนึก

กําลังสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศอีกดวย ณ หอง

ประชุมใหญ ชั้น 6 อาคารประภาวิทย กรุงเทพฯ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 6 จันทบุรี ไปหารือกับเอกชน

ใหไดขอยุติในเร� องเคร� องพนฆาเช้ือ 

6 มิติ รวมทั้งขอสนับสนุนอ� นๆ

ออกมาเพ� อจะไดเสนอตอรมช.เกษตร

และรัฐบาล ซึ่งจ.จันทบุรีป 2565 

ไดรวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของ

ทําแนวปฏิบัติการดานสาธารณสุข

ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโค

วิดผลไมจันทบุรี โดยรวมกับกรม

วิชาการเกษตรในการปฏิบัติตาม

เกณฑ GMP Plus แนวทางของ

กระทรวงสาธารณสุขตรวจโรง

คัดบรรจุลง ซึ่งผานเกณฑประเมิน ณ วันที่  

31 มี.ค.65 สมัครเขาGMP Plus จํานวน 204 แหง

ผานประเมินแลว 204 แหง ที่เหลืออยู

ระหวางปรับปรุง จากลงทั้งหมดในจังหวัด 

600 ลง  

นายสัญชัย ปุรณชัยศรี นายกสมาคม

ผูคาและสงออกผลไมไทย กลาววา ขณะนี้

เคร� องฆาเชื้อ6 มิติ ซึ่งเปนเคร� องที่จีนใชกัน

เปนสิ่งจําเปนเพราะหากตรวจพบในสินคา

จีนจะส่ังกักทันทีกระทบท้ังหมด ใหเวลา 40 วัน 

ที่ตองชวยกันเตรียมความพรอมสําหรับสง

ไปจีน 

ศูนยการคา เดอะ สตรีท รัชดา รวมกับ 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม และ ชมรมสานใจ 

สายใยผาซ่ิน เชิญชวนคนไทยรวมเปนสวนหน่ึง

ในการอนุรักษผาไทย สวมใสชุดผาไทยเย่ียมชม 

และอุดหนุนสินคาผาทอไทยในราคาที่เหมาะ

สมที่สงตรงจากผูทอผาทั่วประเทศในงาน 

“ตลาดนัดสานใจ ครั้งที่ 7” ภายในงาน

ประกอบไปดวยกิจกรรมที่น�าสนใจมากมาย 

ไมวาจะเปน การแสดงแฟชั่นโชวผาไทย

หลากหลายชุด การเสวนาจากผูเชี่ยวชาญ

ดานผาไทย การเปดตัวหนังสือ ‘มหัศจรรย

แหงผาไทใหญ-พมา-ไทเขิน’ ชมผาไทยโบราณ

หายากที่มีคุณคาในการเก็บสะสม พรอม

พบปะกับบุคคลสําคัญแหงวงการผาไทยอีก

ทั้งลุนรับของรางวัลพิเศษมากมาย ในวันที่ 

6-10 เมษายน เวลา 10.00-22.00 น. ณ 

ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนยการคาเดอะ สตรีท 

รัชดา โดยมีพิธีเปดในวันที่ 6 เมษายน เวลา 

14.00 น.

SEASONS April Grand Sale พบกับ

สินคาเฟอรนิเจอร โคมไฟ ตูเสื้อผา ของ

ตกแตงบานจากแบรนดชั้นนําทั่วโลก Baxter, 

Rimadesio, BD Barcelona Design, Barovier 

& Toso, Daytona, Emmemobili , Fornasetti, 

M e r i d i a n i , 

A r k e t i p o , 

Bert Frank, 

CVL Luminaries 

ลดราคาครั้ง

ยิ่ ง ใ ห ญ สุ ด

แหงป มากสุด

ถึง 60% ต้ังแต

วันที่ 1 – 30 

เมษายน ที่

โชวรูม Seasons เอกมัย ซอย 20 สุขุมวิท 63 

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2114-3145

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

กฟผ. รวมกับ ศูนยการคาฟวเจอรพารค

เพิ่มจุดใหบริการสถานีชารจรถยนต ไฟฟา 

EleX by EGAT รองรับไลฟสไตล ใหมของ

ผูใช EV ให Charge and Shop ไดพรอมกัน 

เสริมดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองการเปด

สถานีใหมแกลูกคา EleX by EGAT และ

สมาชิก Future Park เริ่มตั้งแตวันนี้ จนถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม

นายวฤต รัตนช� น ผูชวยผูวาการ 

Project Management Office การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา 

กฟผ. ไดเปดใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา 

EleX by EGAT แหงใหมเพิ่มเติมอีกเปนจุดที่

สอง ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารค เพ� อรองรับ

กลุมลูกคาที่เขามาใชบริการที่ศูนยการคา ให

สามารถจับจายใชสอย หรือรับประทานอาหาร 

ในขณะที่ชารจรถยนต ไฟฟาไปพรอมกันได

ในเวลาเดียวกัน

สถานี EleX by EGAT สาขาฟวเจอรพารค 

มี 2 จุด จุดแรก อยู ณ บริเวณอาคารจอดรถ 

ชั้น G โซนเซ็นทรัล และจุดที่สอง บริเวณ 

นอกอาคาร Short Stay ใกลจุดจอด Haupcar 

สถานีชารจทั้งหมดเปนแบบ Normal Charge 

ขนาดกําลังไฟสูงสุด 22 กิโลวัตต รองรับ

ผู ใชบริการไดสูงสุดถึง 6 คันพรอมกัน และ

“ชอปพรอมชารจ” กฟผ. - ฟวเจอรพารค หนุนผู ใช EV

เปดสถานี EleX by EGAT ใหม พรอมมอบสิทธิพิเศษถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

นับตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 ผูใช

บริการที่สถานีชารจ สาขาฟวเจอรพารค จะ

ไดรับ EleXA Point เพิ่มพิเศษ 300 คะแนน 

นําไปแลกรับสิทธิประโยชนอ� น ๆ ในแอป

พลิเคชัน EleXA ได ทานละ 1 สิทธิ จํานวน

จํากัด 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาดังกลาว

นางณัฐรินทร พยุงวงศ รองกรรมการ

ผูจัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค กลาววา จาก

ความนิยมรถไฟฟาในปจจุบันที่กําลังมาแรง

และมีแนวโนมการเติบโตขึ้นดวยกระแสการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม การใชพลังงานสะอาด

เพ� อลดมลพิษ รวมถึงมาตรการสงเสริมยาน

ยนต ไฟฟาของภาครัฐลาสุด กระตุนตลาด

รถไฟฟาใหขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน

ขณะนี้ที่สถานการณราคาน้ํามันแพง สงผลก

ระทบตอผูใชรถยนตในวงกวาง การหันมาใช

รถ EV จึงเปนทางเลือกท่ีตอบโจทยเปนอยางดี

นอกจากนี้ ศูนยการคาฟวเจอรพารค

และสเปลล รวมกับ กฟผ. ยังจัดโปรโมช่ันพิเศษ

สําหรับสมาชิกของฟวเจอรพารค (FUTURE 

PARK MEMBER) ที่ใชบริการภายในศูนย

การคาฯ สามารถใช 200 คะแนน แลก

สวนลดคูปอง มูลคา 50 บาท สําหรับคา

ชารจที่สถานี EleX by EGAT ไดทุกสถานีทั่ว

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

(วพม.) รวมกับ ศูนยความเปนเลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ TCELS  

จัด “การประชุมวิชาการ เภสัชวิทยาของยาใหม 

ประจําป 2565” ยกระดับความรู ใหเทาทัน

วิทยาการทางเภสัชวิทยาท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว 

และเพิ่มพูนขอมูลทางวิชาการ ทั้งวัคซีนและ

ยาชนิดใหม ที่ ไดรับรองใชเฉพาะชวงการ

ระบาดของ COVID-19 และการขึ้นทะเบียน  

คาดหวังเปาหมายหลักเภสัชกรและบุคลากร

ทางสาธารณสุข ไดเกิดความเขาใจ เพ� อนํา

ความรูมาพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสม 

สําหรับผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ

พลตรี สุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

(วพม.) และ ผูอํานวยการ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา กลาววา ในปจจุบันความรู

เกี่ยวกับยารักษาโรค ไดมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา ทางผูปวยหรือญาติผูปวยสามารถ

หาความรู หรือขอมูลของยาไดจากตํารา 

หรือทางอินเตอรเนต ดังนั้นบุคลากรทางการ

แพทย โดยเฉพาะแพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

เทคนิคการแพทย และพยาบาล จึงจําเปน

ตองติดตามความกาวหนาดังกลาว เพ� อเพิ่ม

โอกาสท่ีจะไดรับองคความรูใหมๆ  ท่ีมีประโยชน

ตอการดูแลรักษาผูปวย โดยภาควิชาเภสัชวิทยา 

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ไดรวมมือกับ TCELS “จัดการประชุมวิชาการ 

เภสัชวิทยาของยาใหม ประจําป 2565” ภายใต

หัวขอ Pharmacotherapy of New Drugs 

2022 โดยมี ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรี

วพม. จับมือ TCELS จัดการประชุมวิชาการ เภสัชวิทยาของยาใหมรับ New Normal

ชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข มากลาว

สุนทรพจน และกลาวเปดงานประชุมวิชาการฯ 

ซึ่งจัดงานขึ้นระหวางวันที่ 28-30 มีนาคม 

2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมมี โอกาส

แลกเปลี่ยน  องคความรูเกี่ยวกับ

การใชยาใหม  ตั้งแตความรูพื้นฐาน

ทางเภสัชวิทยา เชน กลไกการออก

ฤทธิ์ ผลขางเคียง รวมถึงขอมูลดาน

เภสัชจลนศาสตร และเภสัชพันธุศาสตร 

ตลอดจนการนํามาใชทางคลินิกตาม

หลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย และ

สามารถนําไปสูการใชยาไดอยาง

เหมาะสม

ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุมจะได

รับฟงการบรรยายจากผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรง

คุณวุฒิในแตละสาขา ซ่ึงไดแบงหัวขอออกเปน 

ยาและวัคซีนในสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 โรคไมติดตอและยารักษา 

อาทิเชน ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ และ

ยารักษาโรคระบบประสาทสวนกลาง รวม

ไปถึงการพัฒนายาจากสมุนไพร ดวยเนื้อหา

จากการประชุมที่ ไดกลาวมาในขางตนนั้น 

มีสวนสําคัญที่จะชวยใหบุคลากรทางการ

แพทยสามารถเลือกใชยา ประเมินการใชยา 

รวมถึงเฝาติดตามอาการท่ีไมพึงประสงคจากยา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และน�าเช� อถือตาม

หลักวิชาการไดดียิ่งขึ้น

ดาน ดร.ศิรศักด์ิ เทพาคํา ผูอํานวยการ 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร หรือ 

TCELS กลาววา การทบทวนความรู และ

เพิ่มพูนความรูดานเภสัชวิทยาที่ทันสมัยเปน

เร� องสําคัญ โดยเฉพาะปจจุบันที่อยูในภาวะ

การระบาดของโรค COVID-19 โดยการจัดการ

ประชุมวิชาการ ประจําป 2565 วาดวย

เร� องความกาวหนาทางเภสัชวิทยาของยาใหมนี้ 

จะ เป็ นช่ อ งทางการสื่ อสารนํ าความรู้

ประสบการณมาใช ในการปองกัน และลด

ความเสี่ยงการแพรกระจายของโรค ให ใช

ชีวิตแบบ New Normal ได  

“ที่ผานมาทาง TCELS นั้นเองก็ไดมี

โครงการผลักดัน ยานนวัตกรรมการแพทยโยธี 

(Yothi Medical Innovation District : YMID) 

ในการยกระดับงานวิจัย ทดสอบใหสราง

ผลิตภัณฑ และบริการทางการแพทยบน

พื้ น ฐ านของการนํ า ก ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ผลักดันเครือขายศูนยวิจัยทางคลินิกแหงชาติ 

นักวิจัย ผูประกอบการ ทางดานการแพทย

และสุขภาพ ที่ตองการขยายผลงานออกสู

เชิงพาณิชย ตลอดจนผลักดันใหเปนเขต

พื้นที่สงเสริมการลงทุน ตามประกาศ BOI 

เร� อง “มาตรการสงเสริมการลงทุนในเขต

พื้นที่ยานนวัตกรรมการแพทย” เพ� อความ

มั่นคงทางยา วัคซีน มั่งคั่งจากธุรกิจสืบเน� อง 

และมีความยั่งยืนสงตอไปยังลูกหลาน ตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ตอบสนองการ

ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐต่อไปในอนาคต” 

ดร.ศิรศักดิ์ กลาว

ประเทศ โดยแลกคะแนนผานทางระบบ Line 

@Futurepark และพิเศษสุดสําหรับลูกคาใหมที่

เปนสมาชิก EleXA สามารถสมัคร FUTURE 

PARK MEMBER และรับเซ็ทความอรอย

จากราน Mister Donut มูลคา 60 บาท 

(สําหรับผูสมัครในลําดับที่ 1 - 100 จํากัด 1 

ทาน/1 สิทธิ์) และจากราน Auntie Anne’s 

มูลคา 45 บาท (สําหรับผูสมัครในลําดับที่ 

101 – 200 จํากัด 1 ทาน/1 สิทธิ์) ตั้งแตวันที่ 

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

ปจจุบัน สถานีชารจ EleX by EGAT 

เปดใหบริการแลวทั้งสิ้น 42 สถานี ครอบคลุม

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และตั้งเปาขยาย

สถานีชารจ EleX by EGAT รวมกวา 100 

สถานี ใหไดภายในสิ้นป 2565 เพ� อเพิ่มความ

มั่นใจและตอบสนองไลฟสไตลชีวิตคนเมืองที่

ใช EV รวมถึงอํานวยความสะดวกใหกับกลุม

ผูเดินทางขามจังหวัด (Highway) นอกจากนี้ 

กลุมผูประกอบการที่สนใจลงทุนติดตั้งสถานี

ชารจ EV ทั้งธุรกิจโรงแรม รานอาหาร 

สนามกอลฟ หรือ ธุรกิจอ� น ๆ ที่ตองการเพิ่ม

จุดชารจ EV ใหกับลูกคา สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ Line Official Account : @backenev 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ กลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซต FUN88 กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาไอที ส

แควร เลขท่ีบัญชี ๐๒๐-๑-๔๓๕๗๐-๖ 

ช� อบัญชี นายปยะพงษ ขันทะมณี

- นายปยะพงษ 

ขันทะมณี

๔๔,๗๙๙.๓๒ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม แอรพอรต เลขท่ี

บัญชี ๐๑๗-๘-๓๓๙๑๔-๑ ช� อบัญชี 

นายธีระภัทธ แกวฟุน 

- นายธีระภัทธ 

แกวฟุน

๑๗,๔๔๕.๖๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนชาง

คลาน เชียงใหม เลขท่ีบัญชี ๐๑๘-๓-

๖๘๑๒๓-๐ ช� อบัญชี นางบุญยัง 

อินทะจักษุ 

- นางบุญยัง 

อินทะจักษุ

๖,๒๑๘.๒๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๔ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบาน

กามปู แอท อโศก เลขท่ีบัญชี ๗๔๑-

๒-๓๙๘๘๘-๗ ช� อบัญชี นายวริษฐ 

ชวาลากุล

- นายวริษฐ 

ชวาลากุล

๑๑๖,๐๒๙.๕๑ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็น

ทรัลพลาซา ลาดพราวเลขท่ีบัญชี 

๒๐๖-๒๕๗๘๐๒-๕ช� อบัญชี นาย

ประหยัด ศักดาพิทักษ

- นายประหยัด 

ศักดาพิทักษ

๘,๖๔๒.๑๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เทเวศรเลขที่บัญชี ๐๒๐-๒๗๔๓๑๒-

๙ ช� อบัญชี นางสาวกมลลดา 

ชาติกุล

- นางสาวกมล

ลดาชาติกุล

๘๕๔,๖๙๓.๒๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทเวศน

เลขที่บัญชี ๐๗๐-๐-๒๐๕๑๐-๑ ช� อ

บัญชี นายตุลาคม วินัยกุลนิรัตน 

- นายตุลาคม 

วินัยกุลนิรัตน

๒๐๘,๘๖๔.๐๕ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๒๕๖,๖๙๒.๑๕ 

บาท (หน่ึงลานสองแสนหาหม� นหกพันหกรอยเกาสิบสองบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� อ

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซต FUN88 กับพวก 

(นายสุริยา สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

พันตํารวจโท

 (วินยู ศิริ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางประภัสสร บุญมา หรือ สาวออน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาสันปาขอย เลขท่ีบัญชี 

๒๕๓-๔-๓๒๙๖๓-๒ ช� อบัญชี อารีย แซล้ี

- นางสาวอารีย 

แซล้ี

๑๖๗,๖๘๐.๔๙ 

บาท(ณ วันท่ี ๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๖๗,๖๘๐.๔๙ บาท (หน่ึงแสนหก

หม� นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทส่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางประภัสสร บุญมา หรือ สาวออน กับพวก

(นายไชยวัฒน ปยนันทภัทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๖๗,๖๘๐.๔๙ บาท (หน่ึงแสนหก
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เม� อวันที่ 31 มี.ค. น.ส.ทิพวัลย 

เวชชการัณย ผอ.กลุมอุทยานวิทยาศาสตร 

ภายใตกองสงเสริมและประสานเพ� อประโยชน

ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(กปว.) 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพ้ืนท่ี

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม 

และโรงงานตนแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร 

(FOODFABR: Innovative Food Fabrication 

Pilot Plant) เพ� อตรวจเยี่ยมผลงานการยก

ระดับการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการ

ดวยเครือขายโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม(RD Facility Boost Up)

โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 

ผอ.อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมคณะผูบริหาร

นําเยี่ยมชม โดยมีผลงานเดนที่ภาคเอกชน

ไดเขามาใชหองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร

และโรงงานต้นแบบเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์

และผลิตเพ� อทดสอบตลาด อาทิ ผลิตภัณฑ

น้ําอินผลัมสด โดยบริษัท เอ็น พี ลานนา 

อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง ที่ใชบริการผลิต

ผลิตภัณฑนํ้าอินทผลัมจากกระบวนการรีสอรท

จากโรงงานตนแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร 

ผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมอบแหงฟรีซดราย โดย

บริษัทเน้ือทิพย จํากัด ใชบริการผลิตผลิตภัณฑ

น้ําพริกหนุมอบแหงฟรีซดรายจากโรงงาน

ตนแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ผลิตภัณฑ

กระเทียมปรุงรส โดยบริษัททุงสุวรรณ ออรแกนิคฟารม 

จํากัด ใชบริการผลิตกระเทียมปรุงรสจาก

โรงงานตนแบบมหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน

น.ส.ทิพวัลย กลาววา ผลงานเดน

ที่ผูประกอบการนํามาจัดแสดงในครั้งนี้ เปน

ผลงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของ

ผูประกอบการดวยเครือขายโครงสรางพื้น

ฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (RD 

Facility Boost Up) ภายใตแผนงานอุทยาน

วิทยาศาสตร ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

บางสวนผานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

และเศรษฐกิจทองถิ่นในภูมิภาคดวยองค

ความรูภูมิปญญาและนวัตกรรม จากกองทุน

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง

อุทยานวิทยาศาสตร ลุยขับเคล� อนนวัตกรรมสูภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิต

จางงานกลุมอุตสาหกรรมอาหารจากเอสเอ็มอีและสตารทอัพ เขตภาคเหนือไดถึง 1,600 อัตรา

กํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) 

โดยอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จะเปด

โอกาสใหภาคเอกชนไดเขาถึงองคความรู

และเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนภาคเอกชนให

มาใชบริการหองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร

และโรงงานตนแบบ ซ่ึงใหบริการตรวจวิเคราะห

ทดสอบผลิตภัณฑและผลิตเพ� อทดสอบตลาด 

โดยจะสนับสนุนไมเกิน 80% ของคาบริการ 

และไมเกิน 300,000 บาท ตอหนึ่งโครงการ 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาคเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความสามารถในการแขงขัน

เชิงพ้ืนท่ี ท้ังในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

และภาครัฐ รวมถึงชวยผสานพลังความรวมมือ

กับหน�วยงานระดับผูใหทุน ผูสนับสนุนนโยบาย

เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อันจะนําไปสู่

การพัฒนาในระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน

จากนั้นเขาเยี่ยมชมโรงงานตนแบบ

นวัตกรรมอาหารครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร

ภาคเหนือ ท้ังน้ี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 

ผอ.อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา โรงงานตนแบบฯ 

สนับสนุนผูประกอบการอาหารใหมีโอกาสใน

การขยายขนาดธุรกิจ ทําใหเพ่ิมอัตราการลงทุน 

การจ า งงานในพื้ นที่ พ ร อมทั้ งช วย ให ผู

ประกอบการอาหารในพื้นที่ใหสามารถแขงขัน

ในตลาดโลกไดอยางย่ังยืน โดยมีการใหบริการ

ใน 4 สายการผลิต ไดแก 1. กลุมกระบวนการ

ผลิตอาหารแปรรูปประเภทปรับกรด เชน น้ํา

ผลไม เคร� องด� ม ซอส แยม 2.กลุมกระบวน

การผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรดต่ํา ที่มีคา

ph มากกวา 4.6 และมีคา Water Activity 

มากกวา 0.85 (ไมรวมเคร� องด� มแอลกอฮอล) 

เชน นม เคร� องด� มในภาชนะบรรจุปดสนิท 

3.กลุมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภ

ทการทําแหง หรือลดความชื้นของอาหารดวย

การระเหยน้ําดวยวิธีอบแหง เชน ผลิตภัณฑ

ชงละลาย อยางนมผง ชาผง กาแฟผง ผัก

ผลไมอบแหงดวยเทคนิคตางๆ เชน แคปซูล 

สมุนไพรอัดเม็ด นมอัดเม็ด สารสกัด และ 

4.กลุมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปดวยเท

คโนโลยีขั้นสูง เชน Premium quality product 

สารสกัด สารใหกลิ่นรส โดยไมใชความรอน

ดร.ธัญญานุภาพ กลาววา คาดวาใน

ระยะเวลา 5 ป โรงงานตนแบบฯ จะสราง

มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑอาหารที่ เขารับ

บริการไดไมนอยกวารอยละ 10 หรือคิดเปนมูลคา

กวา 2,100 ลานบาท โดยสามารถสรางโอกาส

ใหแกผูประกอบการในการเขาถึงเคร� องมือใน

กระบวนการแปรรูปอาหารที่ทันสมัยจากภาค

รัฐไดไมนอยกวา 700 รายพรอมสรางการจาง

งานในกลุมอุตสาหกรรมอาหารจากเอสเอ็มอี

และสตารทอัพ เขตภาคเหนือไดถึง 1,600 อัตรา

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

Burberry เผยโฉมกระเปาใหมจาก

ตระกูล the Lola Bag มาพรอมโทนสีสดใส

สําหรับฤดูกาลใหมนี้อาทิ สีชมพู สีฟา สีเทา 

สีครีม สีขาว และสีเขียว โดยกระเปา Lola 

ในคอลเล็กชั่นนี้มาพรอมขนาดที่หลากหลาย

ตั้งแตขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาด

ไมโคร รวมถึงกระเปาทรงบัคเก็ตที่ถูกตัด

เย็บจากหนังแกะฟอกอิตาลี คั่นดวยสายโซ

ขัดเงาและสัญลักษณ โมโนแกรม Thomas 

Burberry ทั้งนี้ กระเปา Lola สามารถเปนได

ท้ังกระเปาสะพายไหลและกระเปาสะพายขาง 

คนหากระเปาซิกเนเจอร เพิ่มเติมไดที่ 

Burberry.com

คลายรอนดวยพัดลมโตชิบา 

ปรับแรงลมไดถึง 26 ระดับ      

โตชิบา แนะนําพัดลมตั้งพื้นรุนใหม 

F-DSY80TH(W) ใบพัดออกแบบเปน 9 ใบพัด 

ชวยใหลมแรงแต สัมผัสสบายมากย่ิง ข้ึน 

สามารถปรับระดับแรงลมไดสูงสุดถึง 26 ระดับ 

และเลือกโหมดแรงลมไดอีก 3 แบบ ไดแก 

โหมดเสียงเงียบ, โหมดแรงลมแบบธรรมชาติ 

และโหมดแรงลมสําหรับการนอนหลับ หนา

จอแสดงผลแบบ LED พรอมระบบปดแสง

หนาจออัตโนมัติสําหรับเวลานอนหลับ หมด

ปญหาเร� องเสียงรบกวน ดวยมอเตอร DC 

Inverter ที่ใหเสียงเงียบกวาและประหยัด

พลังงานยิ่งขึ้น สะดวกสบายสั่งงานดวยรีโมท

คอนโทรล มั่นใจกับการรับประกันตัวเคร� อง 

1 ป และมอเตอรนาน 3 ป สามารถดูขอมูล

สินคาเพิ่มเติมไดที่https://www.toshiba-

lifestyle.com/th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 

www.facebook.com/ToshibaSociety

มอบโล     ศักดา ชวงรังษี เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

มอบโลรางวัลและเงินรางวัลจากเงินทุนทายาทเจาพระยามหิธร ใหแก นครินทร เลิศดวยลาภ 

บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 13 ในโอกาสเปน ผูที่สอบไลเนติ

บัณฑิตไดลําดับที่ 1 สมัยที่ 73 ณ หองประชุมชั้น 4 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ

บัณฑิตยสภา อาคารเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร

Burberry เผยโฉมกระเปา และโทนสีใหมประจําฤดูไมผลิ 

และฤดูรอน 2022 จากตระกูล the Lola Bag

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการ

ตลาดแหงประเทศไทย  ตระหนักถึงความสําคัญ

ดานการศึกษา พรอมสงเสริมนักศึกษาสาขา

วิชาท่ีเก่ียวของกับการตลาด นวัตกรรมการตลาด 

ส� อสารการตลาด และการบริหารธุรกิจ ท่ีมีความ

มุงมั่น ตั้งใจ โดยพรอมใหการสนับสนุนทุน

การศึกษาตอเน� อง เพ� อใหนิสิตนักศึกษาที่ได

รับการคัดเลือก ไดจบการศึกษาเปนบัณฑิตคุณภาพ 

เปนอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

ทางมูลนิธิฯ จึงเปดรับสมัคร นักศึกษา

ทุนตอเน� อง ประจําป 2565 จํานวน 13 ทุน 

โดยจะใหการสนับสนุนการศึกษาจํานวน 

36,000 บาทตอป ตอเน� องจนจบการศึกษา 

(ภายใน 4 ป) โดยไมมีขอผูกมัดในการใชทุนใดๆ 

พรอมโอกาสใหผูรับทุนสามารถรับโอกาสดีๆ 

เขารวมกิจกรรมกับสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

โดยไมมีคาใชจายตลอดโครงการ

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธาน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาด

แหงประเทศไทย กลาววา “ทุนนี้เปนทุนที่

ตั้งขึ้นมาเพ� อสรางนักการตลาดแหงอนาคต 

โดยมุงหวังที่จะมอบโอกาสที่มากกวาคาเลา

เรียนทั่วไป ดังนั้น นอกจากจะไดรับทุนการ

ศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว 

ผูไดรับทุนยังไดรับโอกาสสรางประสบการณ

นอกหองเรียน โดยสามารถเขารวมสัมมนา

และอบรมในหลักสูตรตางๆ ของสมาคม

การตลาดแหงประเทศไทยโดยไมเสียคาใชจาย 

ไดรับโอกาสในการสมัครเขาฝกงานดาน

การตลาดระหวางเรียนกับองคกรชั้นนํา ได

รับคําปรึกษาเรื่องอนาคตการทํางานจาก

นักการตลาดมืออาชีพอีกดวย และยังไดรวม

เครือขายนักการตลาดรุนใหมของสมาคม

มูลนิธิเพ� อการศึกษาของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

เปดรับสมัครนักศึกษาทุน The Future Marketer

การตลาดฯ เพ� อแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณกับเพ� อนๆ

นอกจากจะชวยแบงเบาคาใชจายให

ครอบครัวในสถานการณเชนนี้ แลวยัง

ชวยเสริมความไดเปรียบดานวิชาชีพใหแก

นักศึกษาอีกดวย จึงอยากใหนองๆ นิสิต 

นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวเน� องกับวิชาที่เกี่ยวของ

สมัครมากันเยอะๆ” 

รับสมัครต้ังแตวันน้ี-24 มิถุนายน ขอมูล

เพิ่มเติม และ ดาวน โหลดใบสมัคร ไดที่ 

ht tps://www.marketingthai.or.th/mat-

scholarships-2022/ หรือ โทร.0-2679-7360 

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส หรือ TIPH 

เตรียมสรางมิติใหมใหกับวงการประกันภัย

ในประเทศไทยอีกครั้ง หลังแจงมติบอรด

จัดตั้ง บริษัท ทิพย ไอบี จํากัด หรือ TIP IB 

(TIP Insurance Business) เปนบริษัทเรือธง 

(Flagship Company) แหงใหมในกลุมธุรกิจ

ประกันภัย ลุยซื้อบริษัทประกันภัย เพ� อจัดตั้ง

บริษัทประกันภัยดิจิทัล และบริษัทประกันภัย

ตะกาฟุล เต็มรูปแบบแหงแรกของประเทศไทย 

วางเปาหมายผลักดันเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ภายใน 5 ป พรอมวางแผนตั้ง

บริษัทเรือธง (Flagship Company) แหงใหม

ขึ้นอีกในอนาคตอันใกล เพ� อลงทุนในกลุม

ธุรกิจอ� นๆ นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย 

ที่มีโอกาสในการเติบโต และความสามารถ

ในการทํากําไรสูง ตั้งเปาสรางการเติบโต

อยางกาวกระโดด และยั่งยืนใหกับกลุม TIPH

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส 

จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ไดมีมติ

อนุมัติการจัดตั้งบริษัท ทิพย ไอบี จํากัด 

เพ� อประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประกันภัย 

(Insurance Business) โดยมีบริษัท ทิพย กรุป 

โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

ซึ่งแหลงเงินทุนที่จะใชสําหรับการลงทุนของ 

TIP IB (TIP Insurance Business) ในอนาคต 

จะมาจากเงินเพิ่มทุนจาก TIPH

ซึ่งการจัดตั้ง TIP Insurance Business 

หรือ TIP IB เปนบริษัทยอยใหมในครั้งนี้ มุง

หวังให TIP IB เขาซื้อกิจการที่มีใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันภัย เพ� อจัดตั้งบริษัท

ประกันภัยดิจิทัล และบริษัทประกันภัยตะกาฟุล 

เต็มรูปแบบแหงแรกของประเทศไทย ภายใน

ป 2565 ตามแผนที่ไดเคยเปดเผยตอผูถือหุน

ไว พรอมเดินหนาผลักดันเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 5 ป

โดยที่บริษัทประกันภัยดิจิทัลแหงใหม

ที่จะเกิดขึ้นจะเปนบริษัทประกันภัยดิจิทัล 

100% ที่มีรูปแบบการทําธุรกิจแตกตางจาก

รูปแบบของธุรกิจประกันภัยแบบดั้งเดิมอยาง

สิ้นเชิง โดยจะขายผลิตภัณฑประกันภัยผาน

ชองทาง Digital Platform เทานั้น และให

บริการแบบ High-Tech and Low-Touch 

โดยมีกลุมเปาหมายเปนลูกคาที่ตองการซื้อ

ผลิตภัณฑประกันภัยสวนบุคคล (Personal 

Line) เปนหลัก ซ่ึงจะเนนท่ีผลิตภัณฑท่ีเขาใจงาย 

ไมมีความซับซอน และลูกคาสามารถเลือก

ซื้อและออกแบบไดอยางสะดวกสบายดวย

ตนเองบนแพลตฟอรมทันที รวมทั้งไมผาน

ตัวแทนนายหนาหรือคนกลาง ทําใหสามารถ

ที่จะขายผลิตภัณฑประกันภัยในราคาที่

ผู บริโภคสามารถเขาถึงไดอยางแทจริง

ขณะที่บริษัทประกันภัยตะกาฟุล ที่ 

TIP IB มีแผนที่จะตั้งขึ้นนั้น จะเปนบริษัท

ที่ดําเนินธุรกิจตามหลักทางศาสนาอิสลาม 

100% แหงแรกของประเทศไทย เพ� อสราง

ผลิตภัณฑ และใหบริการแกพี่นองชาวมุสลิม

โดยเฉพาะ โดยมีเปาหมายท่ีจะครองสวนแบง

การตลาดการประกันภัยใหกับพี่นองมุสลิม

สูงที่สุดในประเทศไทย เน� องจากปจจุบัน

ในประเทศไทยยังไมมีบริษัทประกันภัยที่

ดําเนินธุรกิจตามหลักทางศาสนาอิสลาม 

100% อยางแทจริง ขณะที่ตลาดประกันภัย

สําหรับพี่นองชาวมุสลิมมีขนาดใหญมากใน

ประเทศไทย โดยประเมินวาอาจจะสูงถึง 

11% ของเบ้ียประกันภัยรับรวมในประเทศไทย

ทั้งนี้ TIP IB ถือเปนบริษัทเรือธง 

(Flagship Company) ลําดับที่ 2 ของ TIPH 

หลังจากที่ปลายป 2564 ที่ผานมา TIPH ได

มีการจัดตั้งบริษัท ทิพย ไอเอสบี จํากัด หรือ 

TIP ISB  (TIP Insurance Supported Business) 

ขึ้น และ TIP ISB ไดเริ่มภาระกิจดวยการเขา

บอรด TIPH ไฟเขียว ตั้ง TIP IB 

ลงทุนในบริษัทประกันภัยดิจิทัล และตะกาฟุล ตั้งเปาเขาตลาดฯ ภายใน 5 ป

ซื้อกิจการรวดเดียว 2 บริษัท ไดแก บริษัท 

อะมิตี้ อินชัวรรันซ โบรคเกอร จํากัด หรือ 

Amity และ บริษัท ดีพี เซอรเวย แอนดลอว 

จํากัด หรือ DP Survey โดยที่ลาสุดทั้ง 2 

บริษัทไดเดินหนาตามแผนธุรกิจที่ TIPH วาง

ไวแลว ภายใตการขับเคล� อนของผูบริหารชุด

ใหมที่มีศักยภาพ 

นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล TIPH ยัง

มีแผนท่ีจะต้ังบริษัทเรือธง (Flagship Company) 

แหงใหมขึ้นอีก เพ� อลงทุนในธุรกิจอ� นๆ นอก

เหนือจากธุรกิจท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประกันภัย 

ที่มีโอกาสในการเติบโต และความสามารถ

ในการทํากําไรสูง โดยจะเนนไปที่ธุรกิจ

เทคโนโลยี การเงิน และ สุขภาพ เปนตน

“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทลูก

ตางๆ ที่อยูภายใต TIP ISB (TIP Insurance 

Supported Business) และ TIP IB (TIP 

Insurance Business) นอกจากจะสามารถ

สรางมิติ ใหม ใหกับวงการประกันภัยใน

ประเทศไทยไดอยางแน�นอนแลว จะสามารถ

เพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทนตอผูถือ

หุนของ TIPH ในระยะยาวได จากการที่

บริษัทลูกทุกบริษัทภายใต TIPH มีเปาหมาย

รวมกันคือการเขาจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพยฯ ภายใน 5 ป ภายใตการบริหารงาน

ของผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในธุรกิจ

นั้นๆ อยางแทจริง” ดร.สมพร กลาว
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ปากีสถานเตรียมเลือกตั้งหลังยุบสภา

อิสลามาบัด • เอเอฟพีรายงานว่าปากีสถานจะมีการเลือก

ตั้งภายใน 3 เดือน หลังนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน เอาตัว

รอดจากความพยายามของฝ่ายค้านที่จะขับไล่เขาพ้นจาก

ตำาแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ โดยแนะให้ประธานาธิบดียุบสภา

แล้วให้ประชาชนตัดสินด้วยการเลือกตั้งก่อนกำาหนด เมื่อวัน

อาทิตย์รัฐสภาปากีสถานมีกำาหนดจะอภิปรายญัตติไม่ไว้วางใจ

นายกฯ ซึ่งดูเหมือนว่าจะประสบความสำาเร็จ แต่รองประธาน

สภาฯ ปฏิเสธที่จะยอมรับญัตติดังกล่าว จนเกิดความโกลาหล 

นายกฯ ข่านปรากฏตัวทางทีวีกล่าวว่า มีการแทรกแซงจาก

ต่างชาติ ในสถาบันประชาธิปไตยของปากีสถาน “ผมได้ส่ง

คำาแนะนำาไปยังท่านประธานาธิบดีให้ยุบสภา แล้วให้คนใน

ชาติเป็นคนตัดสิน” ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีการลงนามจาก

ประธานาธิบดี 

ศรีลังกาประท้วงไม่สนเคอร์ฟิวโดนปิดโซเชียล

โคลัมโบ • เจ้าหน้าที่ความมั่นคงศรีลังกาพร้อมอาวุธ สกัด

กั้นการเดินขบวนของฝ่ายค้านในวันอาทิตย์ ซึ่งขัดต่อประกาศ

เคอร์ฟิวช่วงสุดสัปดาห์ ในการประท้วงต่อวิกฤตเศรษฐกิจครั้ง

เลวร้ายลงทุกขณะของประเทศ หลังจากทางการมีคำาสั่งปิด

กั้นการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสกัดกั้นการแสดงความ

ไม่เห็นด้วยและการต่อต้านของสาธารณชนไม่ให้ลุกลาม ศรี

ลังกากำาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่

ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2491 ประธานาธิบดีโกตาบายา 

ราชปักษาประกาศภาวะฉุกเฉินในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจาก

เมื่อคืนวันพฤหัสบดีมีฝูงชนพยายามบุกบ้านของเขาในกรุง

โคลัมโบ โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงเช้าวันจันทร์ 

ทางซามากี จานา บาลาวีกายา หรือเอสเจบี พันธมิตรหลัก

ฝ่ายค้านของศรีลังกา ประณามการปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์ที่

มีจุดมุ่งหมายเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงรุนแรงขึ้น และกล่าว

ว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องลาออก สำาหรับถนนหนทางใน

เมืองหลวงว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ นอกเหนือ

จากการประท้วงของฝ่ายค้านและรถเข้าแถวรอเติมน้ำามันที่

ยาวเหยียด

น้ำาท่วม-ดินถล่มบราซิลตาย 14 สูญหาย 13 

รีโอเดอจาเนโร • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน 

กล่าวว่า เกิดพายุพัดถล่มรัฐรีโอเดอจาเนโรทางตะวันออก

เฉียงใต้ของบราซิลทำาให้เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ หนึ่งใน

นั้นคือเมืองปาราชี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวได้คร่าชีวิตแม่และ

ลูกของเธออีก 5 คน มีรายงานผู้เสียชีวิตอีก 6 ราย และ

สูญหายอีก 13 คน ในเมืองแองกราโดสเรส ขณะที่เมืองเมสกี

ตาห่างจากนครรีโอเดอจาเนโรไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 

กิโลเมตร พบชายวัย 38 ปี ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะพยายาม

ช่วยอีกคนหลบหนีจากเหตุน้ำาท่วม นครรีโอเดอจาเนโรได้รับ

ผลกระทบจากฝนตกหนักถึง 2 วัน รวมถึงพายุรุนแรงเมื่อคืน

วันศุกร์ที่ทำาให้ถนนหลายสายกลายเป็นแม่น้ำาในหลายเมือง 

กวาดรถยนต์หลายสิบคันจนตกถนนและทำาให้เกิดดินถล่ม.

งครามยูเครนเข้าสู่วันที่ 40 วันนี้...เรากำาลังเห็น

การปรับแผนของทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

ตน แต่ผู้คนก็ยังบาดเจ็บล้มตายกันอย่างต่อเนื่อง

การสู้รบยังเดินหน้าเพิ่มความรุนแรง แม้ว่าสมรภูมิจะ

ย้ายจากด้านเหนือมาทางตะวันออกและทางใต้

การหยุดยิงเฉพาะจุดเพื่ออพยพพลเรือนที่ติดอยู่ใน

หลายเมืองก็มิอาจเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง

เพราะมีการละเมิดข้อตกลงกันในทุกขั้นตอน

การเจรจาหลายรอบยังไม่สามารถสรุปในประเด็นที่

เป็นหัวใจของความขัดแย้ง

นั่นคือจะ “ค้ำาประกันความปลอดภัย” ของยูเครน

ที่รัสเซียเรียกร้องต้องการให้เป็น “เขตปลอดทหาร” และ 

“เป็นกลาง” ได้อย่างไร

รัสเซียมุ่งเป้าไปที่การบดขยี้กองทัพยูเครนทางตะวัน

ออกด้วยความหวังว่าจะบังคับให้รัฐบาลของประธานาธิบดี

เซเลนสกียอมตัดบางส่วนของดินแดนของประเทศเพื่อยุติ

สงคราม

แต่ยูเครนยืนยันว่าจะไม่มีการยอมเสีย “บูรณภาพแห่ง

ดินแดน” เป็นอันขาด

ส่วนกรณี Donbas ซึ่งรวมถึง 2 แคว้นที่ประกาศแยก

ตัวออกเป็นอิสระคือ Luhansk และ Donetsk นั้น เซเลนสกี

ต้องการจะนั่งลงจับเข่าถกกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย

สองต่อสองเท่านั้น

ณ วันนี้กองทัพยูเครนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในยูเครน

ตะวันออก

และในบางจุดก็กำาลังต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีได้รับ

การสนับสนุนจากมอสโกในความขัดแย้งท่ียาวนานมา 8 ปีแล้ว

หากรัสเซียประสบความสำาเร็จในการล้อมปราบและ

ทำาลายกองกำาลังยูเครนในเขตอุตสาหกรรมที่สำาคัญของ

ประเทศที่เรียกว่า Donbas ก็อาจพยายามกำาหนดเงื่อนไขให้

ยูเครนต้องถูกผ่าออกเป็น 2 ส่วน

สัปดาห์ก่อนโน้น กองทัพรัสเซียประกาศว่า “ภารกิจ

แรกของปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ได้ยุติลงแล้ว

และกำาลังขยับปฏิบัติการไปที่ “เป้าหมายสูงสุด” นั่น

คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การปลดปล่อย Donbas”

นักวิเคราะห์บางสำานักบอกว่า การปรับกลยุทธ์นี้อาจ

สะท้อนถึงการยอมรับของปูตินว่าแผนการโจมตี “แบบ

สายฟ้าแลบ” ในช่วงต้นที่บุกยูเครนไม่เป็นไปตามแผน

ทำาให้ต้องจำากัดเป้าหมายและเปลี่ยนยุทธวิธีกลาง

สมรภูมิ

เป็นที่ค่อนข้างแน่ชัดว่ามอสโกได้ให้ความสำาคัญกับการ

ต่อสู้กับกองกำาลังยูเครนทางตะวันออกมากขึ้น 

จากเดิมที่มีการขุดสนามเพลาะรอบๆ กรุงเคียฟและเมือง

ใหญ่อื่นๆ โดยหันมาใช้การโจมตีด้วยจรวดและปืนใหญ่มากขึ้น

ฝ่ายข่าวกรองทางทหารของยูเครนเชื่อว่าการ “เปลี่ยน

โฟกัส” ของรัสเซียอาจสะท้อนถึงแผนของปูตินที่จะแบ่งยูเครน

ออกเป็น 2 ท่อน

ละม้ายกับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

คล้ายกับว่าเมื่อ “กลืนทั้งประเทศ” ไม่ได้ ก็เคี้ยวก้อนที่

ใกล้ปากไปก่อน

กลายเป็นลักษณะให้มีโครงสร้างกึ่งรัฐเดียว แล้วค่อย

จัดการกับยูเครนส่งที่เหลือภายใต้กรุงเคียฟ

เดิมทีทหารรัสเซียดูเหมือนจะมีเป้าหมายหลักคือ การยึด

เมืองหลวงของยูเครนอย่างกรุงเคียฟอย่างรวดเร็ว 

จากนั้นก็พุ่งเป้าไปที่เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศคือ

คาร์คีฟ

รวมถึงเมืองใหญ่อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แต่ก็ถูกขัดขวางโดยระบบการตั้งรับและป้องกันของทหาร

ยูเครนที่มีการจัดการอย่างได้ผลดีเกินคาด

อีกทั้งยังสร้างอุปสรรคขัดขวางระบบการขนส่งและการ

เดินทัพของฝ่ายรัสเซียได้อย่างชะงัด

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกนั้น กองกำาลังรัสเซียได้ โหมโจมตี

บริเวณชานเมืองของกรุงเคียฟด้วยปืนใหญ่ และการโจมตีทาง

อากาศจากระยะไกลอย่างหนักหน่วงรุนแรง

ขณะเดียวกันก็หยุดการโจมตีภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นกลวิธีที่

ใช้ในการโจมตี Kharkiv, Chernihiv และ Sumy ทางตะวันออก

เฉียงเหนือ

นักข่าวรายงานว่า ได้เห็นซากเครื่องยิงจรวดของรัสเซีย 

รถบรรทุกรัสเซียที่ถูกไฟไหม้ ศพของทหารรัสเซีย และรถถัง

ยูเครนที่ถูกทำาลายหลังจากการสู้รบที่นั่นเมื่อไม่กี่วันก่อน 

นักวิเคราะห์ทางทหารบอกว่ารัสเซียได้ละทิ้งความ

พยายามในการบุกโจมตีกรุงเคียฟและเมืองใหญ่อื่นๆ ของ

ยูเครนในตอนนี้ 

แต่ก็ยังพยายามใช้กลยุทธ์ปิดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะ

ทำาให้ยูเครนอ่อนแอลง

หวังที่จะใช้จังหวะที่ทหารยูเครนอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

รุกคืบเข้ายึดเมือง

แต่แรงอึดของทหารยูเครนสูงกว่าที่ทางรัสเซียคาด

การณ์เอาไว้ไม่น้อย

ปฏิบัติการทางใต้คือหัวใจของปฏิบัติการยึดครองของ

ทหารรัสเซีย

กองกำาลังรัสเซียล้อมท่าเรือทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ

ของมาริอูโปลและปิดล้อมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ 

โดยโจมตีด้วยจรวดและปืนใหญ่ คร่าชีวิตพลเรือน

หลายพันคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์

การล่มสลายของ Mariupol จะทำาให้กองทัพรัสเซียเดิน

หน้าลุยต่อได้อย่างคล่องตัว

หน่วยรบรัสเซียทางใต้ได้รับการเสริมกำาลังจากอีกกลุ่ม

หนึ่งที่เคลื่อนตัวจากคาร์คิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ

พยายามล้อมกองทัพยูเครนทางตะวันออก

เมืองท่า Mariupol มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์อย่าง

ยิ่งสำาหรับรัสเซีย

เพราะนี่คือจุดเชื่อมระหว่างทางใต้กับตะวันออกของ

ยูเครน

ทำาหน้าที่เป็น land bridge หรือ “สะพานทางบก” ให้

กับกองกำาลังรัสเซียที่เชื่อมระหว่างทางใต้กับตะวันออก

ไม่จำาเป็นต้องเคลื่อนพลทางทะเลผ่านทะเลดำาแต่เพียง

อย่างเดียวอีกต่อไป

แต่แม้แต่การจะยึดแนวตะวันออกและทางใต้ของ

ยูเครนเป็นของตนเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วยอำานาจต่อรองที่สูง

กว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะรายงานล่าสุดบอกว่าทหารยูเครนก็ต่อสู้อย่าง

ทรหด และยิ่งได้อาวุธยุทโธปกรณ์เสริมจากพันธมิตรตะวัน

ตกมากขึ้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำาให้แนวรบตะวันออกยิ่งจะร้อน

แรงและดุเดือดขึ้นไปอีก

ถึงวันนี้ยังมองไม่เห็นโอกาสของการ “หยุดยิง” ในวง

กว้างเพื่อนำาไปสู่การเจรจาอย่างมีเนื้อหาสาระจริงจัง.

ส

รัสเซียถล่มคลังน้ำ�มัน‘โอเดสซ�’
เคียฟ • รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มโรงกลั่นน้ำามันและคลังน้ำามันใน

เมืองโอเดสซา ที่เป็นเมืองท่าทางยุทธศาสตร์ของยูเครนเมื่อเช้า

วันอาทิตย์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเอ็นเดินทางไปกรุงมอส

โกเพื่อพยายามให้เกิด “การหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรม” หลังจากมี

รายงานพบร่างพลเรือนหลายร้อยศพในหลุมศพขนาดใหญ่ และ

บางศพนอนเรียงรายอยู่บนถนนในเมืองนอกกรุงเคียฟ

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน 2565 

ว่า ควันดำาหนาพวงพุ่งข้ึนในหลาย                                          

พ้ืนท่ีของเมืองโอเดสซา เมืองท่า 

ทางยุทธศาสตร์ติดกับทะเลดำา

ของยูเครนและเป็นเมืองประวัติ 

ศาสตร์ หลังจากกองทัพรัสเซีย

ยิงขีปนาวุธถล่มเมืองน้ีเม่ือเวลา

ราว 06.00 น. ในวันเดียวกัน แต่

กองทัพยูเครนแถลงว่า การโจมตี

ของรัสเซียคร้ังน้ีไม่มีผู้เสียชีวิต 

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

แถลงยืนยันว่า ยิงขีปนาวุธท่ีมี

ความแม่นยำาสูงจากทางเรือและ

ทางอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ทำาลายโรงกล่ันน้ำามันแห่งหน่ึง

และคลังน้ำามัน 3 แห่งท่ีเก็บน้ำา 

มันเช้ือเพลิงและน้ำามันหล่อล่ืน

ในเมืองโอเดสซาของยูเครนอ้าง

ว่าเป้าหมายท่ีโจมตีเนื่องจากเป็น

คลังน้ำามันท่ีกองทัพยูเครนใช้

อันตน เฮเรสเชนโก ท่ีปรึก                                                 

ษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด                                              

ไทยยูเครน เผยว่า มีรายงานไฟ

ไหม้บางพ้ืนท่ีของเมืองโอเดสซา 

ขีปนาวุธบางลูกของรัสเซียถูกยิง                                                  

สกัดด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ

มาร์ติน กริฟฟิธส์ ทูต

ด้านมนุษยธรรมของอันโตนิโอ กู

เตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ 

พยายามให้เกิดการ “การหยุดยิง                                    

เพื่อมนุษยธรรม” ในสงครามระ 

หว่างรัสเซียกับยูเครน ท่ียูเครน

ประเมินว่าประชาชนของตนเสีย

ชีวิตไปแล้วราว 20,000 คน และ

มีผู้คนต้องหนีสงครามในยูเครน

มากกว่า 10 ล้านคน 

กูเตร์เรสเผยเม่ือวันเสาร์

ว่ากริฟฟิธส์จะบินไปกรุงมอสโก                                                

และกรุงเคียฟ ท้ังรัสเซียและยูเครน

ต่างตกลงท่ีจะให้ทูตผู้น้ีเข้าพบ

ส่วนท่ีเมืองบูกานอกกรุง 

เคียฟ ท่ีถูกกองทัพรัสเซียทำาลาย

ล้างอย่างหนัก มีรายงานว่าพบ

ร่างของพลเรือนเกือบ 300 ศพ 

ในหลุมศพขนาดใหญ่หลายหลุม

หลังจากทหารรัสเซียถอนกำาลัง

จากเมืองนี้

ผู้ส่ือข่าวเอเอฟพีรายงาน

ว่า มีอย่างน้อย 20 ศพ ซ่ึงศพ

ท้ังหมดใส่เส้ือผ้าพลเรือน นอน

ตายเรียงรายอยู่บนถนนสายหน่ึง 

โดยศพหน่ึงถูกมัดมืดไขว้หลังและ

มีหนังสือเดินทางของยูเครนเปิด

ไว้ข้างๆ ศพ

อนาโตลี เฟโดเร็ค นายก

เทศมนตรีเมืองบูกา เผยว่า พล 

เรือนเหล่าน้ีทุกคนถูกยิงเสียชีวิต 

โดยมี 280 ศพถูกฝังไว้ในหลุมศพ

ขนาดใหญ่หลายหลุมในเมือง น่ี

เป็นผลจากการเข้ายึดครองเมือง

ของทหารรัสเซีย

ลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ 

กล่าวว่า รู้สึกสยดสยองกับการ 

กระทำาท่ีโหดร้ายป่าเถื่อนของทหาร

รัสเซียในเมืองบูกาและเมืองอื่นๆ 

ในยูเครน และสัญญาว่าผู้กระทำา

ความผิดจะต้องได้รับโทษด้วยการ

ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประ 

เทศ 

ด้านประธานาธิบดีโวโลดี

มีร์ เซเลนสกี ของยูเครน กล่าว

ทางวิดีโอเมื่อวันเสาร์ว่า กล่าวหา

ทหารรัสเซียว่าวางกับระเบิดและ

กับดักอื่นๆ ก่อนท่ีจะถอนกำาลังออก                                                        

จากภาคเหนือของยูเครน ขอให้

ประชาชนทุกคนท่ีกลับไปยังพ้ืนท่ี

เหล่าน้ีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ความพยายามในการกดดัน

ทางเศรษฐกิจของรัสเซียยังเดิน

หน้าต่อไป โดยลัตเวีย, เอสโตเนีย

และลิทัวเนียที่เป็นกลุ่มประเทศ

บอลติก ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า 

จะหยุดนำาเข้าก๊าซธรรมชาติจาก

รัสเซีย.

‘เซี่ยงไฮ้’สั่งตรวจโควิดทั้งเมืองเพิ่ม2รอบ

เซ่ียงไฮ้ • ประชาชนท้ังนคร

เซ่ียงไฮ้กว่า 26 ล้านคนถูกทาง 

การสั่งให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 

เพิ่มอีก 2 รอบ ท่ามกลางความ

ไม่พอใจของสาธารณชนเกี่ยว

กับวิธีท่ีทางการใช้รับมือกับวิกฤต

ไวรัสที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ

รอยเตอร์รายงานสถาน 

การณ์ล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

กล่าวว่า การแถลงข่าวล่าสุดของ

เจ้าหน้าท่ีทางการระบุว่า ชาว

เซ่ียงไฮ้ต้องตรวจหาเช้ือด้วยตัว

เองโดยใช้ชุดแอนติเจนในวันอา 

ทิตย์ และรายงานทางการหาก

ได้ผลเป็นบวก ก่อนท่ีจะต้องเข้า                                                    

รับการตรวจหาเช้ืออีกคร้ังแบบ

หาสารพันธุกรรมไวรัสที่จะดำา 

เนินการทั่วทั้งเมืองในวันจันทร์

“งานหลักคือการกำาจัดจุด                                                 

เส่ียงให้หมดส้ินและตัดวงจร

การแพร่เช้ือ เพื่อให้เราสามารถ

ควบคุมการแพร่กระจายของ

โรคระบาดได้โดยเร็วท่ีสุด” หวู่ 

เชียน หยู ผู้ตรวจการจากคณะ

กรรมการสุขภาพเทศบาลนคร

เซ่ียงไฮ้กล่าว

ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้อยู่ในสภา 

วะล็อกดาวน์ทั้งเมือง และขยาย

เวลาล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นจากเดิม 

เนื่องจากการระบาดรุนแรงมาก

ขึ้นและยังไม่มีสัญญาณว่าจะ

บรรเทาลง การล็อกดาวน์ทำาให้

ชีวิตประจำาวันและการดำาเนิน

ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ขณะที่บุค                                  

ลากรทางการแพทย์และอาสา

สมัครต้องทำางานตลอดเวลา

เพื่อระดมตรวจหาเชื้อประชา 

กรทั้งเมือง รวมไปถึงการจัดหา

อาหารให้ แม้ยอดผู้ติดเช้ือเพ่ิม

ข้ึนของเซ่ียงไฮ้จะถือว่าเล็กน้อย

มากหากเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ัว

โลก และส่วนใหญ่ท่ีพบ เป็นการ

ติดเช้ือแบบไม่แสดงอาการก็ตาม 

แต่รัฐบาลจีนไม่ยอมผ่อนปรน

มาตรการใดๆ และยังคงยึดมั่น

ในนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่าง

เข้มงวดต่อไป ท้ังการระดมตรวจ

หาเชื้อ, ติดตามและแยกกักกัน

ผู้ติดเชื้อ

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่

ในวันอาทิตย์ของเซี่ยงไฮ้ พบ

การติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ 

7,788 ราย เพิ่มขึ้นจากยอด 

6,501 รายในวันก่อนหน้า ขณะ

ที่ผู้ติดเชื้อแบบแสดงอาการเพิ่ม

ขึ้นจาก 260 ราย เป็น 438 ราย

ทว่าประเด็นการกักกันแยก                                                                

เช้ือระหว่างผู้ท่ีได้รับผลตรวจ

เป็นบวก กลับกำาลังสร้างความ

วิตกกังวลและโกรธเคืองในวง                                                   

กว้างไปทั่วจีน โดยเฉพาะใน

ครอบครัวท่ีมีลูกเล็กๆ ตามหลัก                                                       

ปฏิบัติในกรณีท่ีตรวจพบเช้ือเป็น                                      

บวก บุคคลผู้น้ันจะต้องถูกแยก

ออกจากครอบครัวท่ีอยู่ด้วย เพื่อ

ไปกักตัวรับการรักษาในสถานพยา 

บาลของรัฐ.

ถล่มคลังน้ำ�มัน • กลุ่มควันดำ�พวยพุ่งจ�กคลังน้ำ�มันในเมืองโอเดสซ�ที่เป็นเมืองท่�ท�งยุทธศ�สตร์ในทะเลดำ�ของยูเครน หลังก�รโจมตี

ท�งอ�ก�ศของกองทัพรัสเซียเมื่อเช้�วันที่ 3 เมษ�ยน

สงครามยูเครนวันที่ 40 : 

แนวรบขยับมาตะวันออก
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ถือศีลอดไม่มีปัญหาคัดเลือกทหาร

ปัตตานี • วันที่ 3 เม.ย. ที่ว่าการ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 มาตรวจ

เยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำาการประจำา

ปี 2565 ซึ่งมีจำานวน 413 ราย บรรยากาศเป็นไปอย่าง

คึกคึกแม้จะเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอน ซึ่งผู้เข้ารับการ

ตรวจเลือกที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องถือศีลอด แต่ก็ยัง

คงเดินทางมาทำาหน้าที่ลูกผู้ชายไทยได้อย่างพร้อมเพรียง 

โดย มทภ.4 ได้พูดคุยให้กำาลังใจชายไทยที่เข้ามารายงาน

และผู้ปกครองที่มาให้กำาลังใจ โดยกล่าวขอบคุณทุกคนที่มา

รายงานตัวตามกระบวนการคัดเลือกทหาร แม้คนที่นับถือ

ศาสนาอิสลามต้องถือศีลอดก็ยังคงเดินทางมาทำาหน้าที่ลูก

ผู้ชายไทยอย่างต่อเนื่อง และชื่นชมผู้ร้องขอเข้าเป็นทหาร

กองประจำาการทุกคน เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด เข้ามา

เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทหารจะสร้างระเบียบวินัย สร้าง

โอกาสให้ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้อีกหนึ่งหนทาง ด้าน

นายกนกศักดิ์ รัตนคำา หนึ่งในผู้ที่ร้องขอเข้าเป็นทหารกอง

ประจำาการกล่าวว่า ใฝ่ฝันอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็ก เมื่อ

มีโอกาสเข้ารับการฝึกก็อยากที่จะตั้งใจศึกษา ฝึกตนเองใน

ทุกด้านเพื่อที่จะได้เป็นนายสิบ ได้ทำางานหาเลี้ยงครอบครัว

ในอนาคตต่อไป

สงกรานต์เชียงใหม่งดเล่นน้ำาในคูเมือง 

เชียงใหม่  • วันที่ 3 เม.ย. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง 

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประชาชนกังวลกับสถานการณ์

โควิดในพื้นที่ และเห็นตรงกันว่าช่วงสงกรานต์มีแนวโน้ม

ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะมีปัจจัย เสี่ยงเพิ่ม  ล่าสุดจังหวัด

ออกประกาศ มาตรการ จัดกิจกรรม สงกรานต ์ เพื่อลดความ

เสี่ยงจึงงดจัดงานหรือกิจกรรม รวมคนหมู่มาก  งดเล่นน้ำา

ในคูเมือง แต่ให้จัดตามประเพณีตาม แบบวิถีใหม่  เน้น

ทำาบุญ  ซึ่งคาดหวังจะช่วยลดการติดเชื้อ ได้  ทั้งนี้ยังคงเฝ้า

ติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวัน  ล่าสุดวันนี้การติดเชื้อ ผลยืนยัน 

(RT-PCR) เพิ่ม  420 คน และ ATK พุ่งอีก 4,059 คน รวม 

4,479 คน ตายเพิ่ม 4  รายมากสุดในระลอกนี้ โดย คกก.โรค

ติดต่อ จังหวัด  ยังเน้นย้ำาให้แต่ละอำาเภอทั้ง 25 แห่ง อปท.ใน

ทุกพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 โดยเร็ว พร้อม

สร้างความตระหนักในมาตรการ  Universal Prevention แก่

ประชาชน โดยเฉพาะ ช่วงสงกรานต์ นี้ ให้เพิ่มการระมัดระวัง

การพบปะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำาตัว โดยขอให้เข้ารับ

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน   พร้อมกับการรองรับ

อุบัติเหตุ ในช่วงดังกล่าว.

ชลบุรี • วันที่ 3 เม.ย.65 

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.

สส.ภ.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ทำาการ

จับกุมตัวนายพัสกร เทพเพชร 

อายุ 37 ปี พร้อมพวกนักพนัน

รวม 19 คน พร้อมของกลาง

ยอดชิปการพนันที่เล่น เป็น

เงินจำานวน 3,039,000 บาท 

ไพ่ 3 สำารับ โต๊ะพนัน 3 ตัว 

เก้าอี้ โดยกล่าวหาว่า “ลักลอบ

เล่นการพนัน (ไพ่โป๊กเกอร์) 

พนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และร่วมกันชุมนุม

ทำากิจกรรมหรือมั่วสุม ณ ที่

ใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548” ที่

บ้านเลขที่ 29 ถ.รอบเขาสาม

มุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี

พล.ต.ต.ธีรเดชเผยว่า 

สืบภาค 2 ร่วมกับชุดลาด

ตระเวนออนไลน์ สภ.เมือง

พัทยา ได้สืบสวนทราบว่ามีผู้

ใช้เพจเฟซบุ๊ก Pattaya Poker 

Club โพสต์เชิญชวนให้ลูกค้า

มาเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ 

ในชื่อ Live Tournament โดย

ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่าง

จังหวัดมีที่พักให้ฟรี และให้

ผู้สนใจเล่นเข้ากลุ่มไลน์ Vip 

จากนั้นจะนัดวันเล่นกัน โดย

จะให้ผู้เล่นโอนเงินมาสมัคร

คนละ 8,800  บาทเพื่อแลก

เป็นชิปไว้เล่น

เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้

นำาหมายค้นศาลแขวงชลบุรีที่ 

39/2556 ลง 2 เม.ย.65 เข้า

ทำาการตรวจค้น พบนักพนัน

ทั้งชายและหญิงรวม 19 คน 

พร้อมของกลางตามรายงาน

ข้างต้น

ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การ

รับสารภาพว่าร่วมกันเล่นการ

พนันจริง โดยมีนายพัสกร เทพ

เพชร ยอมรับว่าตนเป็นผู้จัด

ให้มีการเล่นแบบการแข่งขัน

โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ค่าสมัคร 

8,800 บาท ได้  40,000 ชิป โดย

ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 60,000 

บาท และตนจะได้ส่วนแบ่ง

จากผู้เข้าเล่นประมาณ 10-

20% โดยครั้งนี้จัดให้เล่นเป็น

ครั้งที่ 2 และยอมรับว่ามีอาชีพ

เป็นผู้ดูแลระบบการเล่นพนัน

บาคาราแบบเล่นสดผ่านช่อง

ทางเฟซบุ๊ก จึงจับกุมตัวนำา

ส่ง พงส.สภ.แสนสุขดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป.

บุกรวบผู้ชักชวนแอบเล่นไพ่ โป๊กเกอร์

ให้ออก2ตร.รีดนักพนันออนไลน์

สงขลา • จับเมียอดีตนายก

เทศมนตรีสิงหนครคนดัง รุก

โบราณสถานประวัติศาสตร์ “เขา

แดง-เขาน้อย” หลังประชาสังคม

กดดันจน สตช.ส่ง “บิ๊กโจ๊ก” คุมคดี 

เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. 

วันที่ 3 เม.ย.65 ตำารวจ สภ.สิงห

นคร โดย พ.ต.อ.เสวี วุ่นหนู ผกก.

สภ.นำากำาลังเข้าตรวจค้นหาหลัก

ฐานในคดีบุกรุกขุดดินและทำาลาย

โบราณสถานในพื้นที่เขาแดง-เขา

น้อย อ.สิงหนคร พร้อมแสดงหมาย

จับศาล จ.สงขลา จับกุมตัวนาง

ณัฎฐ์ณรัน จันทร์สว่าง หรือเจ๊

อ้อย ภรรยานายเสริมศักดิ์ จันทร์

สว่าง อดีตนายกเทศมนตรีเมือง

สิงหนคร และเป็นมารดานายก

บอย  นายกอง จันทร์สว่าง นายก

เทศมนตรีเมืองสิงหนคร ที่บ้านพัก

ใน อ.สิงหนคร  

หลังจากที่สำานักศิลปากรที่ 

11 สงขลาได้เข้าแจ้งความ ให้

ดำาเนินคดีกรณีบุกรุกเขตโบราณ

สถานเขาน้อย ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างการสอบสวน โดยบุตร

สาวของนางณัฎฐ์ณรันได้เข้ารับ

ทราบข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้ว รวม

ทั้งนายทุนและผู้รับเหมาอีก 2 คน 

แต่ปรากฏว่าภาคประชาสังคม 

จ.สงขลา ซึ่งนำาโดยนายบรรจง 

นะแส ไม่ยินยอมและออกมา

เคลื่อนไหวให้มีการจับกุมตัวการ

ใหญ่ และรื้อคดีเก่าที่เจ้าหน้าที่

สำานักงานศิลปากรที่ 11 เคยแจ้ง

ความครั้งแรกเมื่อปี 57 จนในที่สุด  

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

จึงมีคำาสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หัก

พาล ผช.ผบ.ตร. (สส 5) เดินทาง

มาควบคุมคดีจนนำาไปสู่การจับกุม

ดังกล่าว.

จับแม่นายกบอย

รุกโบราณสถาน

เขาแดงเขาน้อย

กรุงเทพฯ • กองบัญชาการ

ตำ ารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(บช.สอท.) มีคำาสั่งให้ 2  

ตำารวจไซเบอร์อุ้มรีดนักพนัน

ออนไลน์ออกจากราชการ ฐาน

กระทำาความผิดวินัยอย่างร้าย

แรงโดยต้องหาคดีอาญา

วันท่ี 3 เม.ย.65 พ.ต.อ. 

กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าว

ถึงกรณีมีผู้เสียหายถูกกลุ่มคน

อ้างว่าเป็นตำารวจไซเบอร์เข้า

ตรวจค้นและข่มขู่เพื่อเรียกเอา

ทรัพย์สินว่า เมื่อวันท่ี 2 เม.ย. 

พนักงานสอบสวน สน.บางนา

ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ตำารวจ

สังกัด บช.สอท. จำานวน 2 ราย 

ในฐานความผิดร่วมกันทำาให้

เส่ือมเสียเสรีภาพ โดยร่วม

กระทำาความผิดด้วยกันต้ังแต่

ห้าคนข้ึนไป, ร่วมกันหน่วง

เหน่ียวหรือกักขังผู้อ่ืน หรือ

กระทำาด้วยประการใดให้ผู้อื่น

ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

และร่วมกันกรรโชกทรัพย์ 

ในวันเดียวกัน พนักงาน                                                        

สอบสวนได้นำาตัวผู้ต้องหา 1 

รายไปยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อ

ขอฝากขังไว้ระหว่างการรวบ 

รวมพยานหลักฐาน พร้อมยื่น

เรื่องขอคัดค้านการประกัน

ตัว โดยศาลอนุมัติตามคำาร้อง

และไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหา

ประกันตัวในชั้นศาล โดยผู้

ต้องหาอีก 1 รายอยู่ระหว่าง

การสอบสวนและดำาเนินคดี

ตามขั้นตอน จากนั้นพนักงาน

สอบสวนจะนำาตัวไปฝากขัง

ต่อศาลในวันที่ 4 เม.ย. ใน

ส่วนของผู้ต้องหารายอื่นที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จะ

เร่งรัดสืบสวนสอบสวนเพื่อ

ดำาเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

ในส่วนของการดำาเนิน

การทางวินัยได้รับรายงาน

เพิ่มเติมจาก บช.สอท.ว่า ได้

มีคำาสั่งให้ตำารวจ 2 นายของ 

บช.สอท.ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

มาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ.ตำารวจ

แห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบ

กับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพัก

ราชการและการสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 

ข้อ 8 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า

กระทำาความผิดวินัยอย่างร้าย

แรงโดยต้องหาคดีอาญา

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้กำาชับ

ให้ผู้บังคับบัญชาของตำารวจที่

ถูกพาดพิงดำาเนินการตามขั้น

ตอนอย่างถูกต้องเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย และเร่งรัดทำาความ

จริงให้ปรากฏแก่สังคม รวม

ถึงขยายผลให้ถึงผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกราย พร้อมกำาชับ 

ผบ.หน่วยงานอื่นๆ กวดขัน

ดูแลความประพฤติของผู้ ใต้

บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด.

การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ตอบรับ

เทรนด์แห่งโลกอนาคตก้าว

เข้าสู่ยุคดิจิทัล บุกตลาดด้าน

การท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ 

เพื่อกระตุ้นการส่งเสริม

การขายให้กับผู้ประกอบ

การในทุกช่องทางที่ตอบ

โจทย์นักท่องเที่ยว และ

ผู้เดินทาง ผ่านเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain)  

โดยคัดสรรสิทธิพิเศษจาก

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำาทั่ว

ประเทศ ในโครงการ “Thailand Holideals” 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รอง

ผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เปิด

เผยว่า โครงการ “Thailand Holideals”

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท กู๊ด มู๊ด 

จำากัด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรวบรวมสินค้า

และบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาสุด

พิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำา

ทั่วเมืองไทยมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร 

โดยครอบคลุมทุกหมวดหมู่ของการท่อง

เที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร สปา 

นันทนาการ และบริษัทนำาเที่ยว ซึ่งได้จับมือ

กับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว อาทิ MVP, 

KLOOK และ Ascend Travel ในการเป็น

ช่องทางนำาเสนอสินค้า

และบริการในราคาพิเศษ 

และได้นำาความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ที่เข้ามามีบทบาทในระบบ

เศรษฐกิจ ที่จะช่วยอำานวย

ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

และเข้าถึงนักท่องเท่ียว หรือ

ผู้เดินทาง ได้อย่างชัดเจน 

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง นั บ เ ป็ น

ครั้ งแรกของ เมื อง ไทย

กับการใช้ เหรียญดิจิทัล

แลกเปลี่ยนสินค้าการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่ตอบ

โจทย์การท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น

ใหม่ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว Free Individual 

Traveller และ Group Individual Traveller 

ที่ต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ประเทศให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ โครงการ “Thailand Holideals” 

ยังมีการจัดแคมเปญสุดพิเศษทุกเดือน ท่ีจะมี 

Voucher  สินค้าท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ

เริ่มต้นที่ 9 บาท ผ่านทางเว็บไซต์ www.

tourismthailand.org/holideals  และ ททท.

เชื่อว่าโครงการน้ีจะช่วยส่งมอบประสบการณ์

ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ 

ททท. จับมือพันธมิตร จัดโครงการ “Thailand Holideals” 

บุกตลาดด้านการท่องเที่ยว ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย

รวมถึงกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่อง

เที่ ยวและกระจายรายได้ สู่ เ ศรษฐกิ จ

ฐานรากนำาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 

และรับสิทธิพิเศษ สามารถศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ี เว็บไซต์ www.tourismthailand.

org/holideals โดยเงื่อนไขการใช้บริการเป็น

ไปตามที่สถานประกอบการกำาหนด

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

บ ล็ อ ก เ ชน เ ข้ า ม ามี บ ทบ าท ใน ร ะบบ

เศรษฐกิจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ การทำาธุรกิจ

และการตลาดเกิดความสะดวกสบาย 

รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะการเข้ามาของสกุลเงิน

ดิจิทัลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท 

กู๊ด มู๊ด จำากัด และจับมือกับพันธมิตรด้าน

การท่องเที่ยว อาทิ MVP, KLOOK และ 

Ascend Travel จัดทำาโครงการ “Thailand 

Holideals” เพื่อรวบรวมแพ็กเกจ และ Voucher 

ท่องเท่ียวในราคาสุดพิเศษ จากผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยวชั้นนำาทั่วเมืองไทยมาให้นักท่อง

เที่ยวได้เลือกสรร บนเว็บไซต์ www.touris-

mthailand.org/holideals  โดยครอบคลุม

ทุกหมวดหมู่ของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 

โรงแรม ร้านอาหาร สปา นันทนาการ และ

บริษัทนำาเที่ยว

“Phuket Smart City Data Platform 

ถือเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะนำ�ม�ก�รแก้ปัญห�

อุบัติเหตุท�งถนนตรงจุดที่สุด ด้วยเทคโนโลยี 

AI ทำ�ให้รู ้จุดที่เกิดอุบัติเหตุจร�จร แบบ 

Real Time ว่�ตรงไหนท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็ส�ม�รถ

ดูได้ทันที ข้อมูลต่�งๆ ยังใช้ว�งแผนแก้ไข

ปัญห�ได้รวดเร็วม�กย่ิงข้ึน สอดรับกับยุทธศ�สตร์

ช�ติด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน จังหวัดภูเก็ต

ท่ีมุ่งม่ันจะลดก�รเสียชีวิตให้เหลือ 12 : 100,000 

ประช�กรในปี 2570 จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ

เร�มีฐ�นข้อมูลแม่นยำ�”

นางสาวรุ่งอรุณ ล้ิมฬหะภัณ ผู้อำานวยการ

สำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทาง

สังคม สสส. ระบุว่� จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัด

แรกๆ ที่ สสส. สนับสนุนให้เกิด คณะทำ�ง�น

สนับสนุนก�รป้องกันอุบัติเหตุจร�จรระดับ

จังหวัด (สอจร.) ทำ�หน้�ที่เชื่อมประส�น บูรณ

�ก�รเครือข่�ยในจังหวัด รวมถึงนำ�ข้อมูลก�ร

เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งม�วิเคร�ะห์ห�ส�เหตุ

และแนวท�งป้องกันร่วมกัน และเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่แม่นยำ� รอบด้�น หล�กหล�ยมิติ 

เครือข่�ย สอจร.ภูเก็ต ได้จับมือ บริษัท ซิต้ี เดต้� 

อน�ไลติกส์ จำ�กัด (CDA) บริษัทเอกชนในเครือ 

บริษัท ภูเก็ตพัฒน�เมือง จำ�กัด ซ่ึงมีฐ�นข้อมูล

เก่ียวกับผังเมือง ด้�นก�รท่องเท่ียว

และเศรษฐกิจ เป็น Big Data ที่

มีฐ�นข้อมูลอัจฉริยะด้วยระบบ 

City Data Platform และห�ก

มีก�รเชื่อมต่อข้อมูลอย่�งเป็น

ระบบ เชื่อว่�จะส�ม�รถป้องกัน

และลดอุบัติเหตุท�งถนนได้ม�ก

ขึ้น สำ�หรับรูปแบบก�รเชื่อมต่อ

ข้อมูลอ�จจะออกม�ในรูปแบบ

แอปพลิเคชัน ที่มีข้อมูลเส้นท�ง

จ�กกล้อง CCTV ข้อมูลก�รเข้�รับก�รรักษ�

ที่โรงพย�บ�ล ซึ่งข้อมูลของโครงก�ร Smart 

City จะบอกได้ถึงคว�มเร็วของผู้ใช้รถ ช่วงเวล�

คว�มแออัดของก�รจร�จรในพื้นที่ภู เก็ต 

ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิด เกิดเหตุที่ถนนส�ย

หลักหรือส�ยรอง ประเภทรถ ส�ม�รถทร�บ

ร�ยละเอียดเชิงลึกได้ม�กข้ึน ทำ�ให้แก้ไขปัญห�

ได้ตรงจุดม�กขึ้น นี่คือคว�มสำ�คัญของก�รใช้

ข้อมูลจ�ก City Data Platform ซึ่งเครือข่�ย 

สอจร. จะนำ�ข้อมูลไปเชื่อมประส�นกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต. แขวงก�รท�ง ให้เข้�ม�

ร่วมแก้ไขจุดเส่ียงต่อไป น�งส�วรุ่งอรุณ กล่�ว

นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธาน

อนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา กล่�วว่� 

ปัญห�อุบัติเหตุท�งถนนเป็นปัญห�เรื้อรังที่

พย�ย�มแก้ไขม�หล�ย 10 ปี 

ซึ่งจ�กก�รศึกษ�พบว่� มี

หล�ยหน่วยง�นที่ดูแลเรื่อง

คว�มปลอดภัยท�งถนน จึง

เห็นว่�ควรให้มีหน่วยง�น

กล�งเชื่อมก�รทำ�ง�นของ

ทุกหน่วยเข้�ด้วยกัน ผ่�น

ศูนย์อุบัติเหตุท�งถนนแห่งช�ติ 

ซึ่งจะเป็นหน่วยง�นกล�ง

ที่จะกำ�กับติดต�มก�รสร้�ง

คว�มปลอดภัยท�งถนนทั้ง 365 วัน ตลอด 

24 ชั่วโมง โดยเฉพ�ะก�รบังคับใช้กฎหม�ย

อย่�งเข้มงวด ประกอบกับรัฐบ�ลมีมติตั้งศูนย์

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเหตุแห่งช�ติ 191 เพื่อ

ให้ประช�ชนส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือได้

อย่�งถูกต้องรวดเร็วและให้คว�มช่วยเหลือได้

ทันท่วงที “จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีคว�ม

เข้มแข็ง ด้�นก�รสร้�งคว�มปลอดภัยบนท้อง

ถนน และเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ภ�คเอกชนมี

คว�มคิดที่จะสร้�งศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุของ

จังหวัดร่วมกับท�งร�ชก�ร ก�รมีศูนย์ข้อมูล

จ�กทุกภ�คส่วนจะเป็นข้อมูลที่บูรณ�ก�ร

ชัดเจนและมีเอกภ�พจะส�ม�รถวิเคร�ะห์

ปัญห�และห�ท�งแก้ไขได้ลึกซึ้ง จะนำ�ไปสู่

ก�รแก้ปัญห�ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศได้

ผ่�นกลไกของวุฒิสภ�” น�ยแพทย์ทวีวงษ์

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผน

งานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ด้าน

ความปลอดภัยทางถนน และรอง

ประธานแผนงานสนับสนุนการ

ป้องกันอุบัติ เหตุจราจรในระดับ

จังหวัด (สอจร.) กล่�วถึง เทคโนโลยี 

AI ว่�มีบทบ�ทสำ�คัญม�กที่จะช่วย

ยกระดับคุณภ�พชีวิตคนภูเก็ตให้มี

คว�มสุขและปลอดภัยจ�กก�รใช้รถ

ใช้ถนนจ�กก�รประส�นคว�มร่วมมือ

กับบริษัท ซิตี้ เดต้� อน�ไลติก 

จำ�กัด ที่รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจร�จรกับ

ฐ�นข้อมูลจังหวัด ที่ผ่�นม�ก�รแก้ไขอุบัติเหตุ 

จ.ภูเก็ต เกิดจ�กคว�มร่วมมือของ

ภ�คีเครือข่�ย จ.ภูเก็ต ที่ทำ�ม� 

10 กว่�ปีแล้ว ซึ่งปี 2564 ยอด

ผู้เสียชีวิตลดลงเหลือเพียง 90 กว่�

ร�ย ซ่ึงลดไปถึง 3 เท่� เมื่อ ระบบ 

City Data Platform พร้อมใช้ง�น

จะเป็นฐ�นข้อมูลสำ�คัญและเป็น

กลไกขับเคลื่อนก�รป้องกันและ

แก้ ไขปัญห�อุบัติ เหตุท�งถนน 

ค�ดว่�อีก 5 ปีข้�งหน้�จะลดลง

Phuket Smart City ผนึกกำาลังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ภูเก็ต

ก�รเสียชีวิตลงได้ปีละ 100,000 ร�ย เดือน

ละ 1,000 ร�ย 

นายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้ร่วม

ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ 

เดต้า อนาไลติกส์ จำากัด (CDA) บริษัท

เอกชนในเครือ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง 

จำากัด กล่�วว่� นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกมิติ

หนึ่งของภ�คเอกชน ที่จะใช้คว�มชำ�น�ญก�ร

พัฒน�แพลตฟอร์ม โดยนำ�ข้อมูล Big Data 

และเทคโนโลยี AI ไปสู่ก�รป้องกันและลด

อุบัติเหตุท�งถนนได้จริง ซึ่งก�รผสมผส�น

ข้อมูลกันระหว่�งภ�คเอกชนกับภ�ครัฐ เพื่อ

พัฒน�ไปในทิศท�งเดียวกัน ท้�ยที่สุดข้อมูล

เหล่�นี้จะต้องส�ม�รถช่วยเหลือประช�ชนได้

ได้ตรงวัตถุประสงค์ “แพลตฟอร์มมีจุดเด่น 

4 ข้อ ท่ีนอกเหนือจ�กก�รรวบรวมและวิเคร�ะห์

ข้อมูลได้แล้ว ยังส�ม�รถบอกเรื่อง 1.มีข้อมูล

อะไรบ้�ง 2.ทำ�ไมถึงเป็นแบบนั้น 3.จะเป็น

อย่�งไรต่อไป และ 4.จะนำ�ไปสู่ก�รห�แนวท�ง

แก้ไขปัญห�อย่�งไรแบบตรงจุดรวดเร็วที่สุด 

ข้อมูลที่เร�มีพบว่�มีคว�มแม่นยำ� จุดไหนมี

อุบัติเหตุซ้ำ�ซ�ก ช่วงเวล�ที่เกิดอุบัติเหตุม�ก

ที่สุด ช่วงอ�ยุผู้ประสบอุบัติเหตุ ลักษณะของ

ถนนเป็นแบบโค้งหรือท�งตรง หลังจ�กนั้น

จะนำ�ไปสู่ก�รวิเคร�ะห์ว่�ทำ�ไมถึงเป็นแบบนั้น 

แล้วจะมองเห็นแนวท�งก�รแก้ปัญห�ที่

ชัดเจนขึ้น คิดว่�จะส�ม�รถขย�ยไอเดียนี้ ไป

จังหวัดอื่นได้” น�ยกฤษฎ�พงษ์ กล่�ว

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำานวยการ

แขวงทางหลวงภูเก็ต หนึ่งในคณะทำ�ง�นที่

ลงพื้นที่แก้ไขปัญห�จุดบกพร่องบริเวณจุดเกิด

อุบัติเหตุบนถนน กล่�วว่� ชุมชนมุดดอกข�ว 

บนถนน402 ตำ�บลเทพกระษัตรี อำ�เภอถล�ง 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจุดตัดถนนกว่� 5 ส�ย 

ทั้ งถนนส�ยหลักของกรมท�งหลวงซึ่ งมี

ปริม�ณรถ 1,395 คันต่อวัน ซึ่งเป็นถนน

ที่จะมุ่งไปสู่สน�มบินได้ และมี

ถนนของท้องถิ่นร่วมด้วย ทำ�ให้

เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง จึงได้

เร่งสำ�รวจพื้นที่ร่วมกับเครือข่�ย 

สอจร. โดยก�รสร้�งเก�ะเทียม

ด้วยก�รนำ�แบริเออร์สีส้มบรรจุน้ำ� 

กรวยจร�จรล้มลุกแบบมี ไฟ

กะพริบติดตั้งชั่วคร�ว พบว่�

ช่วยลดก�รเกิดอุบัติ เหตุได้

ค่อนข้�งดี 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สธ.จ่อแจง

ทำ�ให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำ�นวน 25,415 ร�ย ส่วนยอดฉีดวัคซีน

วันที่ 2 เม.ย. 176,452 โดส ยอดฉีดสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำ�นวน 130,054,244 

โดส ขณะที่สถ�นก�รณ์ โลกมีผู้ ติดเชื้ อ

สะสม 491,027,644 ร�ย ผู้เสียชีวิตสะสม 

6,174,339 ร�ย

สำ �หรับ 10 จั งหวัดที่ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ

ม�กที่สุด ได้แก่ กทม. 3,095 ร�ย, ชลบุรี 

1,300 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 965 ร�ย, 

สมุทรปร�ก�ร 922 ร�ย, สมุทรส�คร 893 

ร�ย, ขอนแก่น 804 ร�ย, ระยอง 783 ร�ย, 

นครปฐม 742 ร�ย และนนทบุรี 712 ร�ย 

ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข 

(สธ.) กล่�วถึงก�รพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส�ย

พันธุ์ลูกผสม BA.1 และ BA.2 หรือเรียกว่� 

XE (เอ็กซ์อี) ในไทย ว่�เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 

ก่อนหน้�นี้คือเดลต�ครอน ที่เป็นก�รผสม

ข้�มส�ยพันธุ์ระหว่�งเชื้อเดลต�กับโอมิครอน 

โดยในวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. กรมวิทย�ศ�สตร์ฯ 

จะชี้แจงในร�ยละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง 

“ก�รติดเชื้อกรณี BA.1 ผสมกับ BA.2 

ไม่ใช่ก�รติดเชื้อแบบผสมที่ติดเชื้อ 2 ส�ย

พันธุ์ ใน 1 คน แต่เป็นก�รผสมพันธุ์เป็นตัว

ใหม่ที่มีองค์ประกอบ 2 ส�ยพันธุ์อยู่ด้วยกัน 

หรือเรียกว่�ไฮบริด ซึ่งครั้งนี้เป็นก�รผสมกัน

ระหว่�งส�ยพันธุ์ย่อยโอมิครอนเหมือนกัน 

ทั้งนี้ กรมวิทย�ศ�สตร์ฯ มีระบบก�รตรวจ

จับส�ยพันธุ์ของโควิด-19 ด้วยก�รถอดรหัส

พันธุกรรมทั้งตัว สัปด�ห์ละ 500 ตัวอย่�ง ซึ่ง

ถือว่�เพียงพอในก�รดูก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นได้” นพ.ศุภกิจกล่�ว

ศ.เกียรติคุณวสันต์ จันทร�ทิตย์ หัว                                                                   

หน้�ศูนย์จี โนมท�งก�รแพทย์ คณะแพทย 

ศ�สตร์ โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัย

มหิดล กล่�วว่� คนไทยที่ติดเชื้อโควิดส�ย

พันธุ์เอ็กซ์อี 1 ร�ยนั้น ขณะนี้รักษ�ห�ย

เรียบร้อยแล้ว และระหว่�งติดเชื้อก็ไม่มี

อ�ก�รอะไร และจ�กก�รตรวจห�เชื้อในกลุ่ม

เสี่ยงสูง ซึ่งเป็นคนที่มีคว�มใกล้ชิดกันม�กๆ 

นั้นก็ไม่พบว่�มีก�รติดเชื้อ XE แต่อย่�งใด 

ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ �ก�รกระทรวงกล�โหม ขอ

ส่งมอบกำ�ลังใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 รวม

ทั้งญ�ติและครอบครัวผู้ป่วยให้ปลอดภัย 

พร้อมมอบหม�ยกระทรวงส�ธ�รณสุข 

(สธ.) ติดต�มสุขภ�พจิตใจของประช�ชน 

ที่อ�จมีคว�มเครียดและวิตกกังวลจ�กก�ร

ที่ต้องดำ�รงชีพอยู่ร่วมกับสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ย�วน�น โดย

น�ยกฯ ให้ สธ.ให้คำ�แนะนำ�ปรับรูปแบบ

ก�รดูแลสุขภ�พก�ย-จิตของประช�ชนใน

แต่ละกลุ่มได้อย่�งเหม�ะสม พร้อมพัฒน�

ระบบบริก�รสุขภ�พจิตให้ตรงต่อคว�ม

ต้องก�รและสถ�นก�รณ์อย่�งทันท่วงทีและมี

ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ร�ยง�นก�รวัดระดับอ�รมณ์

ผ่�น www.วัดใจ.com ของ สธ. ในช่วง 1 

ม.ค.-10 ก.พ.2565 พบว่�มีสถ�นก�รณ์ที่ดี

ม�กขึ้น โดยพบภ�วะเครียดสูง 6.04%, เสี่ยง

ซึมเศร้� 7.31%, เสี่ยงฆ่�ตัวต�ย 4.09% และ

มีภ�วะหมดไฟ 4.4% ซึ่งดีกว่�ช่วงเดือน ส.ค.

2564 ซึ่งป็นช่วงที่ประช�ชนมีคว�มเสี่ยง

ด้�นสุขภ�พจิตสูงสุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติ โดยมี

ภ�วะเครียดสูง 45.5%, เสี่ยงซึมเศร้� 51.5%, 

เสี่ยงฆ่�ตัวต�ย 30.6% และมีภ�วะหมดไฟ 

17.6%   

วันเดียวกัน สำ�นักวิจัยซูเปอร์ โพล 

เสนอผลสำ�รวจภ�คสน�มเรื่อง คว�มกังวล 

และผลกระทบต่อคนไทย จ�กวิกฤตก�รณ์

ของโลก โดยสอบถ�มจ�ก 1,113 ตัวอย่�ง 

ซึ่งเมื่อถ�มถึงผลกระทบต่อคนไทยจ�กวิกฤต

โควิด-19 พบว่� ส่วนใหญ่หรือ 87.7% ระบุ

มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภ�ยในประเทศและ

เศรษฐกิจโลก และ 86.3% ระบุมีส่งผลต่อ

สุขภ�พก�ยและจิตใจของคนไทย นอกจ�ก

นี้ ส่วนใหญ่หรือ 86.2% ระบุมีผลกระทบต่อ

ก�รจ้�งง�น ตกง�น ลดเงินและทำ�ให้ร�ยได้

ลด, 85.7% ระบุมีผลกระทบต่อกลุ่มอ�ชีพที่

ต้องสูญห�ยไปในช่วงวิกฤตโควิด และ 85.6% 

ระบุทำ�ให้ก�รใช้ชีวิตย�กลำ�บ�กขึ้น เช่น มี

ภ�ระค่�ใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้น ต้องซื้ออุปกรณ์เพื่อ

ดูแลรักษ�สุขภ�พ

และเม่ือถ�มถึงคว�มคิดเห็นของประ 

ช�ชนต่อท�งออกในสภ�วะวิกฤตเศรษฐกิจ 

พบว่� ส่วนใหญ่หรือ 81.4% ระบุใช้ชีวิตต�ม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเคร่งครัดต่อเน่ืองคือ 

ท�งออกทุกวิกฤต รองลงม�คือ 77.5% ระบุ

ประช�ชนมีคว�มเข้�ใจถึงสถ�นก�รณ์วิกฤต

น้ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ไม่ใช่แต่ประเทศไทย, 73.6% 

ระบุ เข้�ใจว่�สถ�นก�รณ์แบบน้ีไม่ควรโทษ

หรือกล่�วห�ใคร, 73.2% ระบุเข้�ใจต่อคว�ม

พย�ย�มในก�รช่วยเหลือเยียวย�พยุงค่�ครอง

ชีพลดภ�ระในระยะส้ัน, 70.2% ระบุรับรู้ว่�

ม�ตรก�รช่วยเหลือเยียวย�ด้�นโควิดของ

รัฐบ�ล มีส่วนบรรเท�คว�มเดือดร้อนในระยะ

ส้ัน และ 69.4% ระบุรับรู้และเข้�ใจว่�ระบบ

ส�ธ�รณสุขของประเทศไทยได้รับก�รยอมรับ

ด้�นก�รจัดก�รและก�รดูแลผู้ป่วยเป็นอย่�งดี.

โวดับฝัน

ต่อม� เวล�ประม�ณ 10.00 น. ก่อน

เข้�ระเบียบว�ระก�รประชุม พล.อ.ประวิตร

กล่�วเปิดประชุมพร้อมกับสรุปผลง�นของ

พรรคว่� บ้�นหลังนี้จะพัฒน�ให้เป็นสถ�บัน

ท�งก�รเมืองที่มั่นคง เข้มแข็งสร้�งประโยชน์

ให้กับประเทศและประช�ชน ด้วยคว�มมุ่ง

มั่นทำ�ง�นให้พรรคอย่�งเต็มที่ ผ่�นโครงสร้�ง

ก�รทำ�ง�นภ�ยในพรรค แบ่งหน้�ที่คว�มรับ

ผิดชอบเป็น 10 ภ�ค ที่จะนำ�ม�สู่ก�รกำ�หนด

นโยบ�ยต�มบริบทของพื้นที่ พปชร. ได้เร่ง

แก้ ไขปัญห�เรื่องที่ทำ�กิน และก�รบริห�ร

จัดก�รน้ำ�ให้ภ�คก�รเกษตรส�ม�รถมีน้ำ�ใช้

อย่�งเพียงพอตลอดทั้งปี ได้เข้�ไปดูแลร�ค�

สินค้�เกษตร โดยเฉพ�ะในพืชเศรษฐกิจ 5 

ชนิด ข้�ว อ้อย  ย�งพ�ร� มันสำ�ปะหลัง และ

ป�ล์มน้ำ�มัน ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับภ�ค

เกษตรได้ม�กกว่� 7 แสนล้�นบ�ท 

พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� ช่วงก�รแพร่

ระบ�ดโควิด-19 ได้เข้�ไปดูแลประช�ชน

ท้ังในก�รมอบอุปกรณ์ก�รแพทย์ จัดส่ิงของ

เครื่องใช้อุปโภคบริโภคท่ีจำ�เป็นผ่�นก�รทำ�ง�น

พ้ืนท่ีของ ส.ส.ท่ัวประเทศ พร้อมกับผลักดัน 

3 โครงก�รท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ ประช�ชน

ให้ก�รตอบรับเป็นอย่�งดีและเข้�ร่วมโครงก�ร 

ได้แก่ โครงก�รคนละคร่ึง, โครงก�รเร�ชนะ,                                                                  

โครงก�รเร�เท่ียวด้วยกัน และในฐ�นะพรรค                                                                   

ร่วมรัฐบ�ล ได้ผลักดันให้เกิดก�รลงทุนโครง 

สร้�งพ้ืนฐ�นท้ังท�งร�ง น้ำ� บก และอ�ก�ศ 

ให้เกิดคว�มพร้อมในก�รรองรับให้บริก�รกับ

ประช�ชน โครงก�รท่ีสำ�คัญ ได้แก่ โครงก�ร

รถไฟร�งคู่ โครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง 

เชื่อม 3 สน�มบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และ

อู่ตะเภ� รวมท้ังก�รเปิดประมูลรถไฟฟ้�ส�ย

สีต่�งๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อ

แก้ไขปัญห�จร�จรติดขัด และประสบคว�ม

สำ�เร็จในก�รผลักดันนโยบ�ยก�รพัฒน�ย�น

ยนต์ไฟฟ้� (อีวี) และเรือไฟฟ้� 

‘ป้อม’ ปลุกสมาชิกตีปี๊บผลงาน

“ผลง�นของพรรคพลังประช�รัฐ

ท่ีผมได้กล่�วม� ขอให้ทุกคนนำ�ไปเผยแพร่

ประช�สัมพันธ์ ให้ประช�ชนรับรู้ ในส่ิง ท่ี

ต้ังใจ ภ�ยใต้บ้�นพลังประช�รัฐหลังน้ี เร�คือ

ครอบครัวเดียวกัน เร�จะรักส�มัคคีเป็นหน่ึง

เดียวกัน ร่วมก้�วเดินไปด้วยกัน สร้�งบ้�นพลัง

ประช�รัฐให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน ยึดม่ันในอุดมก�รณ์

ช�ติ สร้�งคว�มอยู่ดีกินดีให้คนไทยทุกคน เร�

จะร่วมใจกันทุกส่ิงทุกอย่�ง แม้ขณะน้ีรัฐบ�ล

จะเผชิญกับวิกฤต ท้ังภัยสงคร�ม โควิด-19 แต่

เร�ต้องช่วยกันทำ�ให้ประช�ชนมีคว�มเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน ให้พลังประช�ร�ษฎร์ ช่วยสร้�งช�ติท่ี

ย่ังยืนตลอดไป” พล.อ.ประวิตรกล่�ว

ท้ังน้ี เป็นท่ีน่�สังเกตว่� พล.อ.ประวิตร 

ใช้เวล�ในก�รกล่�วสรุปผลง�นของพรรค                

พปชร.และรัฐบ�ลน�นกว่� 30 น�ที รวมถึง

มีก�รถ่�ยทอดสดผ่�นเพจเฟซบุ๊ก พรรคพลัง

ประช�รัฐเป็นคร้ังแรก หลังกล่�วเปิดประชุม

และสรุปผลง�นเสร็จ พล.อ.ประวิตรได้เดินท�ง

กลับทันทีเนื่องจ�กมีภ�รกิจต่อในช่วงบ่�ย 

จ�กน้ันได้เข้�สู่ว�ระก�รประชุมเพ่ือ 

เลือกต้ังกรรมก�รบริห�รพรรคแทนตำ�แหน่ง

ท่ีว่�ง โดยท่ีประชุมมีมติเลือก พล.อ.กฤษณ์

โยธิน ศศิพัฒนวงษ์, พล.อ.ธัญญ� เกียรติส�ร, 

น�ยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และน�ย

พรชัย ตระกูลวร�นนท์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ เป็น

กรรมก�รบริห�รพรรคแทนตำ�แหน่งท่ีว่�ง 4 

ตำ�แหน่ง

ท่ีประขุมได้เสนอและโหวตชื่อน�ยสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.ก�รคลัง เป็นเลข�ธิก�รพรรค 

โดยไม่มีก�รเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ส่วน

ตำ�แหน่งน�ยทะเบียนสม�ชิกพรรค ได้เสนอชื่อ

และโหวตน�ยสุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.แบบ

บัญชีร�ยชื่อ เป็นน�ยทะเบียนสม�ชิกพรรค  

นอกจ�กน้ียังมีก�รแต่งต้ังบุคคลเป็น

คณะกรรมก�รสรรห�ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

ได้แก่ น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ เลข�ธิก�รพรรค, 

น�งนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค, 

พล.อ.ธัญญ� กก.บห.,  น�ยสุช�ติ ชมกล่ิน รมว.

แรงง�น ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รพรรค, น�ยรงค์ 

บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมร�ช

และได้รับทร�บคำ�ส่ังหัวหน้�พรรค 

เพื่อแต่งต้ังรองหัวหน้�พรรคและผู้อำ�นวยก�ร

พรรค โดยให้น�ยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ เป็นรองหัวหน้�พรรค,   น�ยสุริยะ จึง

รุ่งเรืองกิจ เป็นรองหัวหน้�พรรค, น�ยไพบูลย์ 

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีร�ยช่ือ เป็นรองหัวหน้�

พรรค, น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ 

เป็นรองหัวหน้�พรรค และน�ยสุช�ติ ชมกล่ิน 

รมว.แรงง�น เป็นผู้อำ�นวยก�รพรรค

ผู้สื ่อข่�วร�ยง�นว่� พล.อ.กฤษณ์

โยธิน เป็นอนุกรรมก�รฝ่�ยห�ร�ยได้ มูลนิธิ

ป่�รอยต่อฯ เป็นอดีตฝ่�ยเสน�ธิก�รของ 

พล.อ.ประวิตร เม่ือคร้ังดำ�รงตำ�แหน่ง รมว.

กล�โหม ส่วน พล.อ.ธัญญ� เป็นอดีตแม่ทัพ

ภ�คท่ี 2 เคยถูกต้ังข้อสังเกตว่�มีบทบ�ทเบ้ือง

หลังในท�งก�รเมืองพ้ืนท่ีภ�คอีส�นช่วงก�ร

เลือกต้ังท่ีผ่�นม� 

ภ�ยหลังก�รประชุม พปชร. พล.อ. 

ประวิตรกล่�วถึงก�รแต่งต้ังอดีตน�ยทห�ร 2 

คน จะให้ม�ช่วยง�นด้�นไหน ว่� “ก็ม�ช่วยผม 

ม�ช่วยธุรก�ร” 

ด้�น พล.อ.ธัญญ�กล่�วว่� ภ�รกิจ

ท่ีสำ�คัญคือก�รใช้ศักยภ�พและกลไกท่ีมีอยู่

ของ พปชร.ในก�รขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดก�ร

สร้�งเสริมชีวิตท่ีดีกว่�ให้กับคนอีส�น  ภ�ยใต้

โครงก�รอีส�นน้ำ�เพียงพอ เพ่ือเช่ือมต่อก�ร

พัฒน�ในทุกด้�น มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงต�ม

ปรัชญ�ของในหลวง ร.9 อันจะสร้�งให้เกิด

คุณภ�พชีวิตท่ีดีอย่�งย่ังยืน 

‘สันติ’ สานฝันกวาด 150 ที่่นั่ง

ส่วนน�ยสันติ พร้อมพัฒน์ กล่�วถึง

เป้�หม�ยในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�ว่� หัวหน้�

พรรคให้ โจทย์ว่�ต้องให้ประช�ชนสนับสนุน

เร� 150 ที่นั่ง สิ่งแรกคือ ประช�ชนมั่นใจ

ว่�เร�จะเป็นที่พึ่งพ�ให้กับพวกเข�ได้ ตนมี

คว�มตั้งใจพัฒน�พรรคให้ขับเคลื่อนไปได้

โดยไม่มีรอยต่อ ไม่มีสะดุด ไม่ว่�จะข�ดตน

หรือกรรมก�รบริห�รพรรคท่�นใด ก็จะไม่มี

ปัญห�ในก�รดูแลประช�ชน จ�กนี้จะมีก�ร

เสวน� สัมมน�กับสม�ชิกทั้ง 400 เขตเป็น

ประจำ� รวมไปถึงหัวหน้�ภ�คทั้ง 10 ภ�ค เพื่อ

ให้เข�ส�ม�รถนำ�นโยบ�ยของพรรคไปสื่อส�ร

กับประช�ชนในพื้นที่ได้ 

เมื่อถ�มถึงก�รล�ออกของน�ยพีระ

พันธุ์ ส�ลีรัฐวิภ�ค น�ยสันติกล่�วว่� ยังไม่

ทร�บว่�น�ยพีระพันธุ์ล�ออก แต่ไม่ว่�ใน

อน�คต พปชร.จะข�ดตนหรือ กก.บห.คนใด

ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย

“ผมมีคว�มมั่นใจในพรรคพลังประช�

รัฐ ส่วนเรื่องก�รแลนด์สไลด์อะไรต่�งๆ เป็น

แค่คว�มฝัน เป็นแค่คำ�พูด ที่สำ�คัญที่สุดอยู่

ที่ก�รกระทำ�” น�ยสันติกล่�วถึงก�รเลือกตั้ง

ครั้งต่อไปพรรคเพื่อไทยประก�ศว่�ชนะแลน

สไลด์ พรรค พปชร.จะทัดท�นอย่�งไร 

เมื่อถ�มว่� ก�รที่กระแส พปชร.ตก 

จะทำ�ให้ก�รเลือกตั้งครั้งหน้�จะสู้ ได้หรือไม่ 

น�ยสันติกล่�วว่� ไม่  และกระแสไม่ได้

ตก  กระแสของพรรคเร�ขณะนี้ต้องบอกว่�

ดีม�กเมื่อดูจ�กโพลต่�งๆ เรื่องก�รทำ�โพล 

ถ้�อย�กทร�บอะไรก็ไปทำ�ในจุดนั้น แต่โพล

ที่มีคว�มเป็นกล�งและตรงไปตรงม� ที่ตน

ดูแล้วพรรคเร�กระแสดี แล้ววันนี้ห�กไม่ได้ 

พล.อ.ประยุทธ์ ปัญห�เศรษฐกิจ ประช�ชน

จะลำ�บ�กกว่�นี้ 

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น�ยยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มห�ส�รค�ม พรรค พท. 

และรองประธ�น กมธ.วิส�มัญเพื่อพิจ�รณ�

ติดต�มและตรวจสอบก�รใช้จ่�ยเงินจ�กก�ร

กู้เงินต�ม พ.ร.ก.ให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลัง

กู้เงินเพื่อแก้ ไขปัญห�เศรษฐกิจและสังคม

จ�กก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 

2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 แถลงว่� ขอเรียก

ร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกฯ  

ในฐ�นะ ผอ.ศบค. เข้�ชี้แจงต่อ กมธ. เมื่อวัน

ที่ 31 มี.ค. กมธ.ได้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อ

ชี้แจงงบประม�ณโควิด-19 แต่มอบหม�ย

ให้น�ยประทีป กีรติเรข� หัวหน้�สำ�นักง�น

เลข�ธิก�ร ศบค. ทำ�หนังสือแจ้งว่�จะส่ง

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ และศูนย์ปฏิบัติก�รฉุกเฉินด้�น

ก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขม�ชี้แจงแทน แต่

ตัวแทนที่ม�ร่วมประชุมไม่รู้เรื่องและไม่รู้ว่�

จะชี้แจงอะไร ดังนั้น กมธ.ได้นัดใหม่อีกครั้ง

ในวันที่ 11 เม.ย.

น�ยยุทธพงศ์กล่�วว่� ได้ข้อมูลม�

ว่� พล.อ.ประยุทธ์ชอบตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ 

และเคยมีคว�มคิดนำ�สน�มกอล์ฟเป็นสถ�น

ที่กักตัวโควิด-19 ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ใน

ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส�ยพันธุ์

ใหม่ XE ที่ส�ม�รถแพร่กระจ�ยได้ง่�ยกว่�

ส�ยพันธุ์ โอมิครอน แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้

เวล�ช่วงวันหยุดสุดสัปด�ห์ ไปตีกอล์ฟกับ

คณะ ที่มี 6 คน ที่สน�มกอล์ฟย่�น อ.บ�ง 

ไทร จ.พระนครศรีอยุธย� ที่มีบริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำ�กัด เป็นเจ้�ของ นอกจ�กนี้ 

ขอทวงบุญคุณไปยังผู้บริห�รไทยเบฟฯ ที่ ไม่

ติดต่อซื้อที่ดินของตนที่ จ.มห�ส�รค�ม เพื่อ

นำ�เงินไปช่วยเหลือประช�ชน ในฐ�นะบุตร

เขยของน�ยโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ขอให้ผู้

บริห�รไทยเบฟฯ พิจ�รณ�ทบทวน เพื่อรำ�ลึก

ถึงบุญคุณที่น�ยโกเมนเคยช่วยเหลือผู้บริห�ร

ไทยเบฟฯ

พท.ขู่ข้อมูลแน่นยื่นซักฟอก

“ผมและพรรคเพื่อไทยเตรียมข้อมูล

ในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรีเป็นร�ย

บุคคลต�มรัฐธรรมนูญม�ตร� 151 เรียบร้อย

แล้ว ในวันที่ 23 พ.ค. เวล� 08.30 น. จะ

ยื่นญัตติทันทีเพื่อไม่ ให้รัฐบ�ลมี โอก�สยุบ

สภ�หนี ผมพร้อมจะอภิปร�ย พล.อ.ประยุทธ์ 

และอย่�ชิงยุบสภ�ก่อนวันที่ 22 พ.ค.65 

พล.อ.ประยุทธ์จะรู้ว่�นรกมีจริงหรือไม่ ในก�ร

ยกมือโหวตไว้ว�งใจในสภ� ขอยืนยันหลัก

ฐ�นครั้งนี้แน่น” น�ยยุทธพงศ์กล่�ว 

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วถึงกรณีที่น�ย

สุทิน คลังแสง ส.ส.มห�ส�รค�ม ในฐ�นะ

ประธ�นวิปฝ่�ยค้�น ระบุว่� พล.อ.ประยุทธ์

ลงพื้นที่พบปะประช�ชนในกรุงเทพฯ พร้อม

ประก�ศให้เลือกผู้ว่�ฯ กทม.ที่เป็นนักปฏิบัติ

นั้น เป็นก�รเอ�ตำ�แหน่งน�ยกฯ ไปใช้ในท�ง

ที่ไม่เหม�ะสม เข้�ข่�ยผิดกฎหม�ยเลือกตั้งว่� 

ท่�นน�ยกฯ ส�ม�รถลงพื้นที่ ได้ทั่วประเทศ

ทุกเวล� แต่ที่ฝ่�ยค้�นมองว่�ผิดปกติก็เพร�ะ

ใจที่อคติ ต่อให้ท่�นน�ยกฯ ลงพื้นที่เป็นปกติ

ฝ่�ยค้�นก็มองว่�ถี่อยู่ดี หนักข้อถึงขั้นล�มไป

ถึง กกต. ซึ่งท่�นมีหน้�ที่รักษ�กติก�ก�รเลือก

ตั้งให้เป็นธรรมอยู่แล้ว  น�ยกฯ ว�งตัวเป็น 

กล�งทุกอย่�งเป็นไปต�มกฎหม�ย แต่กลับ

พย�ย�มโยงให้ประช�ชนสับสน จึงอย�กให้

ฝ่�ยค้�นตั้งสติดีๆ เพร�ะฝ่�ยค้�นเองก็เปิด

หน้�สนับสนุนผู้สมัครบ�งคนออกนอกหน้�

เช่นกัน สุดท้�ยอ�จจะกล�ยเป็นว่�ฝ่�ยค้�น

นั่นแหละที่อ�จจะถูกยื่นร้องเอ�ผิดต่อหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องแทนได้ เพร�ะเอ�ตำ�แหน่ง 

ส.ส.ไปใช้ ในท�งที่ ไม่เหม�ะสมหรือไม่ และ

อ�จจะเข้�ข่�ยผิดกฎหม�ยก�รเลือกตั้งได้ 

ศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็น “นิด้�โพล”                                                                

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด้�) 

เปิดเผยผลสำ�รวจของประช�ชนเรื่อง “โอก�ส                                                                 

พรรคเล็ก หรือโอก�สแลนด์สไลด์ (Landslide)” 

ทำ�ก�รสำ�รวจระหว่�งวันที่ 28-30 มีน�คม 

2565 จ�กประช�ชนที่มีอ�ยุ 18 ปีขึ้นไป 

กระจ�ยทุกภูมิภ�ค รวมทั้งสิ้น 1,314 หน่วย

ตัวอย่�ง โดยคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อ

ร่�ง พ.ร.ป.ว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. ควรทำ�ให้

ก�รชนะก�รเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (ได้

เสียง ส.ส. เกินครึ่งหนึ่งของสภ�) เกิดขึ้นได้

ย�ก พบว่� ตัวอย่�งร้อยละ 34.78 ระบุว่�

เห็นด้วยม�ก รองลงม� ร้อยละ 26.03 ระบุ

ว่� ค่อนข้�งเห็นด้วย, ร้อยละ 16.82 ระบุ

ว่� ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 16.21 ระบุว่�ไม่

ค่อยเห็นด้วย 

เมื่อถ�มถึงสิ่งที่ประช�ชนจะเลือก

ระหว่�งก�รให้ โอก�สพรรคเล็กได้มี ส.ส. ใน

สภ� หรือก�รเปิดโอก�สให้มีพรรคก�รเมือง

ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ พบว่�  ร้อย

ละ 58.68 ระบุว่�ก�รให้ โอก�สพรรคเล็กได้

มี ส.ส.ในสภ� รองลงม� ร้อยละ 35.46 ระบุ

ว่�ก�รเปิดโอก�สให้มีพรรคก�รเมืองชนะ

เลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ และร้อยละ 5.86 

ระบุว่� เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ. 

โพล มธ.

วันที่ 4 ที่ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร เขต

ดินแดง ว่�มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.

เพิ่มเติม 2 คน ได้แก่ น�ยสร�วุธ เบญจ

กุล ผู้สมัครอิสระ หม�ยเลข 28 และน�ยก

ฤตชัย พยอมแย้ม สังกัดพรรคประช�กรไทย 

หม�ยเลข 29 รวมมีผู้สมัครปัจจุบันทั้งสิ้น 29 

คน และมีผู้สมัคร ส.ก.เพิ่มเติม 10 เขต

น�ยสำ�ร�ญ ตันพ�นิช ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งประจำ�

กรุงเทพมห�นคร กล่�วถึงก�รจัดประชุม

ก�รเลือกตั้งสม�นฉันท์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 

5 เมษ�ยนว่� รูปแบบก�รจัดง�นจะมีก�ร

เชิญผู้สมัครผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร 

(ผู้ว่�ฯ กทม.) และผู้สมัครสม�ชิกสภ�

กรุงเทพมห�นคร (ส.ก.) ม�รับฟังเพื่อทำ�คว�ม

เข้�ใจและชี้แจงข้อกฎหม�ย ระเบียบข้อควร

ปฏิบัติต่�งๆ เกี่ยวกับก�รห�เสียงเลือกตั้ง ก�ร

ป้องกันก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยเลือกตั้ง โดย

เฉพ�ะประเด็นที่ผู้สมัครยังเกิดคว�มสงสัย

หรือยังไม่ชัดเจน ขณะเดียวกันก�รประชุม

ดังกล่�วจะมีก�รขอคว�มร่วมมือผู้สมัครรับ

เลือกตั้งทุกคนทั้งผู้ว่�ฯ กทม. และ ส.ก. อยู่

บนพื้นฐ�นคว�มสมัครใจของผู้สมัคร ไม่

ได้บังคับ คือก�รร่วมกันประก�ศเจตจำ�นง

ให้ก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ และ ส.ก. เป็นไปด้วย

คว�มสุจริตและเที่ยงธรรม

น�ยสำ�ร�ญกล่�วว่� หลังจ�กเปิดรับ

สมัครเลือกตั้ง ขณะนี้ยังไม่มีร�ยง�นคว�ม

ผิดปกติหรือก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยเลือก

ตั้ง ส่วนที่ปร�กฏเป็นข่�วเรื่องก�รปิดป้�ย

ห�เสียงไม่สวยง�ม บดบังส�ยต� กีดขว�ง

ท�งเท้� ก�รจร�จรต่�งๆ ลักษณะนี้จะดำ�เนิน

ก�รไประเบียบ กกต. ว่�ด้วยวิธีก�รห�เสียง

และลักษณะต้องห้�มในก�รห�เสียงเลือกตั้ง

สม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น พ.ศ.

2563 คือ ก�รแจ้งเตือนผู้สมัครก่อน อ�จ

แจ้งเตือนโดยสำ�นักง�น กกต.กทม. หรือ

หน่วยง�นเจ้�ของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ผู้สมัครได้

ดำ�เนินก�รแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 

แต่ถ้�ห�กไม่แก้ ไขภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด 

หน่วยง�นนั้นส�ม�รถจัดก�รได้เอง ห�กมีค่�

ใช้จ่�ยจะเก็บจ�กผู้สมัคร ทั้งนี้ ห�กเห็นว่�

กรณีดังกล่�วจะนำ�ไปสู่ก�รเลือกตั้งที่ ไม่ชอบ

ด้วยกฎหม�ย กกต.ส�ม�รถสั่งให้ดำ�เนินก�ร

ต�มระเบียบสืบสวนและไต่สวนได้

เมื่อถ�มว่� ขณะนี้มีพรรคก�รเมือง

เรียกร้องขอให้ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม 

ลงพื้นที่พบปะประช�ชนในเขตกรุงเทพฯ 

จะเข้�ข่�ยห�เสียงช่วยผู้สมัครหรือไม่ น�ย

สำ�ร�ญกล่�วว่� ส่วนตัวเห็นว่�น�ยกฯ ลงพื้น

ที่ต�มหน้�ที่ของท่�น ยังไม่มีผู้สมัครใดม�

เกี่ยวข้องหรือไปเกี่ยวข้องกับผู้สมัครคนใด

ในช่วงเช้� วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 6 

พร้อมน�ยชัชชนะ เอมปร�ณีต ส.ก.เบอร์ 4 

เขตตลิ่งชัน ลงพื้นที่ห�เสียงที่ตล�ดน้ำ�คลอง

ลัดมะยม เขตตลิ่งชัน โดยมีพ่อค้�แม่ค้� รวม

ถึงประช�ชนที่ม�ซื้อของให้คว�มสนใจ และ

มอบผักผลไม้ให้กำ�ลังใจ พล.ต.อ.อัศวินด้วย 

โดย พล.ต.อ.อัศวินระบุว่�ตล�ดคลองลัด

มะยมเป็นตล�ดที่ประช�ชนทำ�ขึ้นม�เอง ซึ่ง

เป็นเศรษฐกิจฐ�นร�กที่จับต้องได้และยั่งยืน 

ในช่วงที่เป็นผู้ว่�ฯ ได้นำ�ตล�ดนัดคลองลัด

มะยมเป็นต้นแบบให้กับหล�ยๆ ตล�ด ทั้งนี้ 

จะส�นต่อง�นพัฒน�กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ซึ่ง

จะไม่ใช่ลูกเมียน้อยอีกต่อไป โดยจะพัฒน�

ทั้งปรับผิวท�งเท้�บริเวณถนนบรมร�ชชนนี 

และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีคว�มย�ว

ถึง 18 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดคว�มเท่�เทียมกับ

กรุงเทพฯ ชั้นใน 

ห้ามไม่ได้ผู้ ใหญ่หนุน

ส่วนที่มีกระแสข่�ว พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี ให้สัมภ�ษณ์

สื่อมวลชนคล้�ยจะสนับสนุนตนนั้น พล.ต.อ. 

อัศวินกล่�วว่� คำ�พูดของน�ยกฯ อ�จจะพูด

ต�มวิสัยทัศน์ที่ต้องก�รคนทำ�ง�น อ�จจะ

ไม่ใช่ตนเอง คงมองในภ�พรวมก�รทำ�ง�น

ของคณะรัฐมนตรีและหน่วยง�นต่�งๆ 

ม�กกว่� แต่ห�กใครชอบตน ก็ยินดีและ

ขอบคุณ พร้อมขอให้เลือกเป็นผู้ว่�ฯ กทม. 

อย่�งไรก็ต�ม ห้�มไม่ได้ที่ห�กผู้ ใหญ่ในบ้�น

เมืองจะม�หนุนก�รทำ�ง�น เช่นเดียวกับสื่อ

ห�กชอบตนก็ถือเป็นเรื่องที่จะต้องขอบคุณ 

สำ�หรับกรณีที่มีก�รแชร์ในโซเชียลฯ เรื่อง

ป้�ยห�เสียงบังท�งเท้�นั้น ได้สั่งแก้ไขแล้ว 

และเร่งเก็บให้หมด เนื่องจ�กไม่อย�กให้

กระทบกับประช�ชน

ด้�นน�ยสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 3 ลงพื้นที่ห�เสียงที่

ตล�ดยิ่งเจริญ และตล�ดบองม�ร์เช่ เพื่อห�

เสียงและแนะนำ�ตัวกับประช�ชน พร้อมกัน

นี้ยังชูนโยบ�ยก�รแก้ปัญห�ขยะ โดยจะให้

เอกชนเข้�ม�ดูแลแทน ทั้งนี้ น�ยสกลธีกล่�ว

ถึงกระแสตอบรับหลังจับได้เบอร์ 3 ว่� มีทั้ง

ด้�นดีและนำ�ไปโยงประเด็นท�งก�รเมือง 

แต่ได้ทำ�คว�มเข้�ใจกับคนที่คิดต่�งโดยก�รชู

นโยบ�ยต่�งๆ  ให้เข้�ใจ ส่วนกรณีที่น�ยกฯ 

ประก�ศสนับสนุนคนทำ�ง�น แต่คนไปตีคว�ม

ว่�ให้ก�รสนับสนุน พล.ต.อ.อัศวินนั้น คงพูด 

กล�งๆ ม�กกว่� คนจะม�เป็นผู้ว่�ฯ ได้ ต้อง

เป็นคนทำ�ง�นอยู่แล้ว เพร�ะปัญห�มีเยอะ

และจุกจิก ห�กได้คนที่พูดอย่�งเดียวก็คงแก้

ปัญห�ไม่ได้ ทั้งนี้ กระแสของตนดีขึ้น คนรู้จัก

ม�กขึ้น ได้ทำ�โพลต่อเนื่องม�ตั้งแต่ก่อนจะล�

ออกรองผู้ว่�ฯ  จนปัจจุบันคว�มนิยมส่วนตัว

เพิ่มขึ้นใกล้ๆ 10% 

น�ยวิโรจน์ ลักขณ�อดิศร ผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 1 พรรคก้�วไกล พร้อม

ผู้สมัคร ส.ก.ฝั่งธนบุรี ลงพื้นที่ห�เสียง 3 เขต

พื้นที่ฝั่งธนใต้ จุดแรกขบวนแห่เริ่มต้นขึ้นที่

ตล�ดบ�งแค นำ�โดยน�ยอำ�น�จ ป�นเผือก ผู้

สมัคร ส.ก.เขตบ�งแค โดยชูนโยบ�ย “ลอกท่อ

ทั่วเมือง ลอกคลองทั่วกรุง” แก้น้ำ�ท่วมซ้ำ�ซ�ก 

จ�กนั้นน�ยวิโรจน์และน�ยนิธิกร บุญยกุล

เจริญ ผู้สมัคร ส.ก.เขตบ�งบอน ได้เดินท�ง

พบปะประช�ชนที่ตล�ดเช้�ปิ่นทอง  ถนน

เอกชัย ระหว่�งนั้นได้มีฝนตกลงม�อย่�งหนัก 

โดยน�ยนิธิกรเปิดตัวเว็บแจ้งปัญห�ส่วยร่วม

กับน�ยวิโรจน์  ต�มนโยบ�ย “เจอส่วยแจ้งผู้

ว่�ฯ สร้�งกรุงเทพโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน” ห�ก

ได้รับเลือกตั้งก็พร้อมเปิดให้บริก�รประช�ชน

ในทันที หลังจ�กนั้นน�ยวิโรจน์และน�ยธัญ

ธร ธนินวัฒน�ธร ผู้สมัคร ส.ก.จอมทอง ขึ้น

รถแห่ไปต�มถนนจอมทอง พร้อมเข้�ชุมชน

หลังตล�ดน้ำ�วัดไทร ชูนโยบ�ย “สวัสดิก�รคน

เมือง” เพิ่มเงินสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุเป็น 1,000 

บ�ทต่อเดือน และเพิ่มสวัสดิก�รเด็กเล็กและ

ผู้พิก�รเป็น 1,200 บ�ทต่อเดือน 

ที่สวนลุมพินี เวล� 07.00 น. คุณหญิง

สุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�นพรรคไทยสร้�ง

ไทย, น.ต.ศิธ� ทิว�รี ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. 

หม�ยเลข 11 พรรคไทยสร้�งไทย,   ดร.เมลิ

ส� มห�พล ผู้สมัคร ส.ก. เขตปทุมวัน ลงพื้น

ที่พบปะประช�ชนที่ม�ออกกำ�ลังก�ยช่วงเช้� 

พร้อมสอบถ�มถึงภ�พรวมของภูมิทัศน์และ

พื้นที่ท�งก�ยภ�พต่�งๆ ภ�ยในสวนลุมพินี 

ทั้งนี้ น.ต.ศิธ�เปิดเผยว่� พรรคมีนโยบ�ย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ ส�ม�รถใช้

ง�นได้จริงภ�ยใน 4 ปี โดยตั้งเป้�หม�ยไว้ที่ 

9 ต�ร�งเมตรต่อคน ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ขององค์ก�รอน�มัยโลก จ�กน้ันเวล� 15.00 น.                                                       

คุณหญิงสุด�รัตน์และ น.ต.ศิธ�ได้เดินท�ง

ไปตล�ดยิ่งเจริญ เขตบ�งเขน พร้อมระบุว่� 

จะทวงคืนเงินในกระเป๋�ที่ถูกปล้นไป คว�ม

สุขที่ถูกปล้นไป และประช�ธิปไตยที่ถูกปล้น

ไปกลับคืนม� โดยตั้งใจที่จะผลักดันกองทุน

เครดิตประช�ชนเพื่อคนกรุงเทพฯ หรือกอง 

ทุนคนตัวเล็ก ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินกู้ดอก 

เบี้ยต่ำ� ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน กู้ได้ตั้งแต่ 

5,000 ถึง 50,000 บ�ท โดยไม่ต้องมีหลัก

ทรัพย์ค้ำ�ประกัน 

น�ยชัชช�ติ  สิทธิพันธุ์  ผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 8 กลุ่มอิสระ และ 

ดร.ยุ้ย-เกษร� ธัญลักษณ์ภ�คย์ หัวหน้�

ทีมนโยบ�ยเศรษฐกิจ เพื่อนชัชช�ติ ปล่อย

ขบวนห�เสียงด้วยรถยนต์ ไฟฟ้� (EV) ต�ม

แนวคิดห�เสียงแบบรักเมือง ไปต�มเส้นท�ง 

ถ.จันทน์ ถ.พระร�ม 3 ถ.เจริญร�ษฎร์ และ 

ถ.ส�ธุประดิษฐ์ ระหว่�งเส้นท�งน�ยชัชช�ติ

แวะห�เสียงที่ตล�ดรุ่งเจริญ เขตย�นน�ว� 

ตลอดเส้นท�งมีผู้ค้�และประช�ชนให้ก�ร

ต้อนรับอย่�งอบอุ่น

น�ยชัชช�ติกล่�วว่� เพื่อนชัชช�ติ

พย�ย�มใช้รถไฟฟ้�ในก�รห�เสียงให้ม�ก

ที่สุด เบื้องต้นมี 23 คัน แบ่งเป็น รถเมล์ไฟฟ้� 

2 คัน, รถตุ๊กๆ ไฟฟ้� 5 คัน, มอเตอร์ ไซค์

ไฟฟ้� 7 คัน, รถกระบะไฟฟ้� 1 คัน และ

รถยนต์ไฟฟ้�อื่นๆ อีก 8 คัน มีเป้�หม�ยเพื่อ

ลดมลภ�วะท�งอ�ก�ศจ�กฝุ่นละอองขน�ด

เล็ก PM 2.5 และส่งเสริมก�รใช้พ�หนะไฟฟ้�

ในกรุงเทพฯ

‘ดร.เอ้’ ไล่บี้ ‘ชัชชาติ’

สำ�นักง�นศูนย์วิจัยและให้คำ�ปรึกษ�

แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เผยแพร่ผล

สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อว่�ท่ี

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. คร้ังท่ี 3 ระหว่�งวันท่ี 31 

มี.ค.-2 เม.ย. จำ�นวนท้ังส้ิน 2,041 ตัวอย่�ง พบ

ว่� น�ยชัชช�ติ สิทธิพันธ์ุ ได้คะแนนร้อยละ 

25.7, น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ได้คะแนน

ร้อยละ 18.3, น�ยวิโรจน์ ลักขณ�อดิศร ได้

คะแนนร้อยละ 11.6, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ได้คะแนนร้อยละ 11.3, น�ยสกลธี ภัททิยกุล 

ได้คะแนนร้อยละ 6.7,  น.ส.รสน� โตสิตระกูล 

คะแนนร้อยละ 5.7,  น.ต.ศิธ� ทิว�รี ได้คะแนน

ร้อยละ 2.8,  อื่นๆ คะแนนร้อยละ 0.1, ยังไม่

ตัดสินใจ คะแนนร้อยละ 17.5, ไม่ใช้สิทธ์ิ (No 

Vote)/ไม่เลือก (Vote No) คะแนนร้อยละ 0.1

ขณะท่ีน�งดรุณวรรณ ช�ญพิพัฒนชัย                                                                  

รองโฆษกพรรคประช�ธิปัตย์ และรอง ผอ. 

ศูนย์เลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. ฝ่�ยก�รสื่อส�ร                                                                    

กล่�วว่� แม้ผลก�รสำ�รวจน�ยสุชัชวีร์มีคะแนน

เป็นรองผู้ที่มีคะแนนนำ�ในลำ�ดับที่ 1 แต่

มีกำ�ลังใจที่ดีในก�รเดินหน้�เพื่อพบปะกับ

พี่น้องประช�ชนให้ม�กที่สุด ในช่วงเวล�

ที่ เหลืออยู่จนกว่�จะถึงวันเลือกตั้ง และ

มั่นใจว่�นโยบ�ยหล�ยอย่�งที่คิดแบบครบ

และครอบคลุมสำ�หรับคนทุกกลุ่มที่ ได้นำ�

เสนอไปอย่�งต่อเนื่องจะส�ม�รถตอบโจทย์

คว�มต้องก�รของคนกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่�ง

ดี เพร�ะได้ออกแบบม�จ�กปัญห�ของคน

กรุงเทพฯ ที่แท้จริง อ�ทิ นโยบ�ย “คนกรุง 

เทพต้องใช้อินเทอร์เน็ตฟรี” อย่�งไรก็ต�ม 

ผลก�รสำ�รวจครั้งนี้ ยังพบมีสัดส่วนผู้ที่ยังไม่

ตัดสินใจว่�จะเลือกใครอีกกว่� 18% ดังนั้น

จึงมั่นใจว่�ยังมีโอก�สที่จะทำ�ให้น�ยสุชัชวีร์มี

คะแนนตีตื้นขึ้นม�ได้เช่นกัน.

กําหนดการบําเพ็ญกุศล
คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 

(อายุ 103 ป)
มารดาของ

ทัศน วนากรกุล
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บีอารโมลาสเทรดดิ้ง จํากัด

กรรณิกา วิริยะกุล 
กรรมการและบรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ 

หนังสือพิมพไทยโพสต

ณ ศาลา 2 วัดหัวลําโพง
 ถนนพระรามที่ ๔ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

พิธีกงเตก
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565

พิธีสงศพ 
วันเสารที่ 9 เมษายน 2565

ณ สุสานมูลนิธิแกงคอยเมตตาธรรม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาดวยความเคารพ
*งดรับพวงหรีด*

**แตงกายสีสดใส งดชุดไวทุกขขาว-ดํา**
สามารถรวมบําเพ็ญกุศลโดยการบริจาคมูลนิธิวชิรพยาบาล

(ขออภัยหากไมไดเรียนเชิญดวยตนเอง) 

คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 


